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Editor’s 
Note

นิิตยสารสาระวิิทย์ โดย สวิทช. เดินิทางมาถึึงฉบัับัท่� 100
ด้วยความม่่งม่ันและตั�งใจท่ีจะผลิตส่ื่�อสื่าระความรู้ทางวิทยาศาสื่ตร์และเทคโนโลยี เพ่�อประโยชน์ของเยาวชน ครู 

อาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไป มาถึึงวันนี�นิตยสื่ารสื่าระวิทย์ โดย สื่วทช. ได้เดินทางมาถึึงฉบับท่ี 100  

ในเด่อนกรกฎาคม พ.ศ.2564 โดยไดรั้บการตอบรบัท่ีดีจากผู้อา่นและผู้ท่ีตดิตามทางเฟซบ่�กเพจนติยสื่ารสื่าระวทิย์ 

ทีมงานกองบรรณาธกิารและผู้ท่ีมส่ีื่วนเก่ียวข้องท่กคนรู้สึื่กดีใจและมพีลังในการทำานิตยสื่ารสื่าระวทิย์เพ่�อประโยชน์

ของคนไทยท่กคน

สื่ำาหรับในช่วงสื่ถึานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ขอให้ผู้อ่านท่กท่านผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี�ไปได้ด้วยดี  

ทางนิตยสื่ารสื่าระวิทย์จะขอร่วมเป็นส่ื่วนหน่ึงในการร่วมเผยแพร่ให้ความรู้ในเร่�องโควิด 19 ด้วยข้อมูลท่ีถูึกต้อง

และเข้าใจง่าย 

ในส่ื่วนการจัดทำารูปเล่มนิตยสื่ารสื่าระวิทย์ และการจัดส่ื่งของรางวัลผู้โชคดีท่ีร่วมสื่น่กในคอลัมน์ Sci-Quiz:  

บ้านนักคิด อาจจะเกิดความล่าช้าไปบ้างเน่�องจากสื่ถึานการณ์โควิดในปัจจ่บัน ต้องขออภััยด้วยนะครับ หวังว่า

สื่ถึานการณ์ต่างๆ จะดีขึ�นในเร็ววัน แล้วกลับมาพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ ☺

ปริทัศน์  เทียนทอง
บรรณาธิการ

สื่ารบัญ
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กองบรรณาธิการ

ตลอด 30 ปีท่ี�ผ่่านิมา สำานัิกงานิพััฒนิาวิิทยาศาสตร์และเทคโนิโลย่แห่่งชาติ 
(สวิทช.) วิิจััยและพััฒนิาเทคโนิโลย่ตา่งๆ ในิด้านิการเกษตร เพ่ั�อช่วิยให่ค้นิไทย 
ทำาการเกษตรได้ผ่ลด่ตั�งแต่ต้นินิำ�าจันิถึึงปีลายนิำ�า ทั�งการเล่อกปีลูกพ่ัชให้่ 
เห่มาะสม ดูแลด้วิยเทคโนิโลย่อันิชาญฉลาด กำาจััดแมลงศัตรูพ่ัชแบับัรักษ์โลก 
และพัาผ่ลผ่ลิตไปีให้่ถึึงม่อผู้่บัริโภคด้วิยคุณภาพัและรสชาติท่�ด่ท่�สุด 

30th Anniversary Story of NSTDA: 
สวทช. พััฒนาเทคโนโลยีี

เพ่ั�อยีกระดัับการเกษตรของคนไทยี
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รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3umt8nc

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Agri-Map Mobile ได้ผ่าน : Play Store (https://bit.ly/34eavav) และ 

   App Store (https://apple.co/3fgdBkA)

 การปลูกพชืให้ไดผ้ลผลติด ีสิง่สำาคญั 

คือการเลือกปลูกให้เหมาะกับสภาพพ้ืนท่ี  

ทั้งดิน น้ำา และอากาศ ซึ่งการจะเข้าถึง 

ข้อมูลทั้งหมดน้ีทำาได้ง่ายๆ เพียงใช้ 

“Agri-Map Online” ที่พัฒนาโดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์เทคโนโลยี

อเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ 

(เนคเทค) สวทช. และหน่วยงานภาคี

 “Agri-Map Online” คือ ระบบ

แผนทีเ่ชงิรกุแบบออนไลน ์เปน็โปรแกรม

อำานวยความสะดวกการเข้าถึงข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศด้ านการเกษตรด้วย

เทคโนโลยี What2Grow เพือ่ใหเ้กษตรกร

และเจ้าหนา้ที่สามารถบรหิารจดัการพื้นที่

เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ระบบจะทำาการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพ

อากาศ ปริมาณน้ำาฝน สภาพดิน และ

พืชเศรษฐกิจที่แนะนำาให้เพาะปลูกใน

พื้นที่ ด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงการ

คาดการณ์อนาคต อีกทั้งยังมีข้อมูลด้าน

การตลาด แหล่งรับซื้อ และข้อมูลกลุ่ม

สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ให้เกษตรกร

ได้ ใช้ประกอบการตัดสินใจ สำาหรับการ

ใช้งาน นอกจากจะใช้ Agri-Map Online 

เร่�มต้นดีั
มีชัยีไปกว่าคร่�ง

ผา่นทางเวบ็ไซต ์http://agri-map-online.

moac.go.th/ แล้ว นักวิจัยยังพัฒนา 

“Agri-Map Mobile” แอปพลิเคชันบน

สมาร์ตโฟน ซึ่งรองรับทั้งระบบ Android 

และ iOS ทำาให้สามารถใช้งานได้สะดวก

ทุกที่และทุกเวลา 

 ไมเ่พยีงมแีอปพลเิคชันชว่ยเกษตรกร

เลอืกเพาะปลกูใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ทีแ่ละ

การตลาด สวทช. ยงัรว่มมือกบัหนว่ยงาน

ต่างๆ ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำาการเกษตร อาทิ 

TAMIS ระบบสารสนเทศเพ่ือการเกษตร

แบบพกพา ใช้สำาหรับบันทึกข้อมูลการ

ตรวจสอบแปลงเกษตรโดยภาครัฐ และ 

FAARMis แอปพลเิคชนัสนบัสนนุการข้ึน

ทะเบียนเกษตรกรแบบเชิงรุก 

Cover
Story
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Smart Farming 
พััฒนาการปลูกพ่ัชด้ัวยีเกษตรแม่นยีำา
 เทรนด์การทำาเกษตรยุคใหม่มาแรง

ในปัจจุบันคือการปลูกพืชด้วย “ระบบ 

เกษตรแม่นยำา” หรือระบบการทำาการเกษตร 

ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้ 

เป็นไปตามความต้องการของพืชเพ่ือให้

ไดผ้ลผลติทีมี่คุณภาพ สวทช. โดยสถาบนั

การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เกษตร (สท.) ได้พัฒนา “โรงเรือน 

อัจฉริยะ หรือ SMART Greenhouse 

Knockdown Double Roof GH-1”  

นวัตกรรมโรงเรือนปลูกพืชที่สามารถ 

ควบคุมระบบการปลูกพืชผ่านสมาร์ตโฟน  

ชว่ยใหผ้ลผลิตทีม่คีณุภาพ และเกษตรกร 

ทำางานได้สะดวกมากขึ้น 

 จุดเด่นของโรงเรือนอัจฉริยะคือเป็น

โรงเรือนแบบน็อกดาวน์ สามารถข้ึน

โครงและติดตั้งได้ ในทุกพื้นที่ มีขนาด 

ความกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร  

สูง 5.6 เมตร มีหลังคา 2 ชั้นพร้อมพัดลม

ระบายอากาศ และมีประตูกันแมลง  

2 ชั้น เพื่อป้องกันการเล็ดรอดของแมลง 

การทำางานของโรงเรือนใช้เทคโนโลยี

เซนเซอร์ในการตรวจวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การเจริญเติบโตของพืช และควบคุมการ

ทำางานด้วยเทคโนโลยีไอโอที (Internet of 

Things หรือ IoT) ผู้ ใช้งานจึงตรวจสอบ

และควบคุมการทำางานของโรงเรือนได้

สะดวกผ่านสมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์ 

เซนเซอร์ที่ควบคุมการทำางานภายใน 

โรงเรือนประกอบด้วย เซนเซอร์วัด 

ความเข้มแสงควบคุมการทำางานของ

ม่านพรางแสง เซนเซอร์วัดความชื้น

ดินควบคุมการทำางานของระบบน้ำาหยด 

เซนเซอร์วัดความช้ืนอากาศควบคุมการ

ทำางานของระบบพน่หมอก และเซนเซอร์

วัดอุณหภูมิควบคุมการทำางานของพัดลม 

ใต้หลังคา ข้อมูลการตรวจวัดและการทำางาน 

ทั้งหมดจะมีการบันทึกในระบบเพื่อให้ 

ผู้ ใช้งานสามารถนำามาใช้พัฒนาการปลูก

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จากการ

ทดสอบปลูกเมลอนร่วมกับบริษัทเอกชน

ได้ผลประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี 

ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

 สำาหรับเกษตรกรที่มี โรงเรือนอยู่

แล้วสามารถทำาฟาร์มอัจฉริยะได้ด้วย

เทคโนโลยี “HandySense” ผลงานวิจัย

พัฒนาโดยเนคเทค สวทช. เป็นระบบ

เกษตรแม่นยำาที่นำาเซนเซอร์ผนวกเข้ากับ 

เทคโนโลยีไอโอที ทำาให้สามารถตรวจวัด 

และควบคมุสภาพแวดลอ้มการเพาะปลกู

ได้จากทางไกล ไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำา ปุ๋ย  

การควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน และปริมาณ

แสง

 ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลสภาพแวดล้อม 

และส่ังการทำางานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน 

บนสมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์ และนำา 

Cover
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ข้อมูลการทำางานทั้งหมดไปใช้วิเคราะห์

เพื่อวางแผนการเพาะปลูกรอบต่อไปให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการทดสอบ

ใช้งานจริงพบว่า นอกจากผลผลิตที่ได้จะ

มีคุณภาพดีข้ึนแล้ว ปริมาณผลผลิตยัง

เพิม่ขึน้เฉล่ียรอ้ยละ 20 รวมถึงใชแ้รงงาน

ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 52 

 ปัจจุบัน HandySense เตรียมเปิด

พิมพ์เขียวให้ประชาชนนำาไปใช้ทำาการ

เกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะโดยไม่

คิดค่าใช้จ่าย ภายใต้แนวคิด “Smart 

Opening Innovation” หรือ “นวัตกรรม

อัจฉริยะแบบเปิด” เพื่อเพิ่มโอกาสให้

เกษตรกรไทยยุคใหม่ได้มีเคร่ืองมือท่ีทัน

สมัยใช้งานในราคาที่จับต้องได้ หากคุณ

สนใจ สามารถจองสิทธิ์การใช้งานได้ที่ 

https://bit.ly/3fg7yfO

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

1) โรงเรือนอัจฉริยะ (https://bit.ly/3gHGpDt)

2) ‘โรงเรือนอัจฉริยะ’ ความหวังผลิตพืชอาหาร ในโลกยุคหลังโควิด (https://bit.ly/3vKNO9f)

3) HandySense (https://handysense.io/)

Smart Farming 
พััฒนาการปลูกพ่ัชด้ัวยีเกษตรแม่นยีำา
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โรงงานผล่ตพ่ัช 
นวัตกรรมปลูกผักอัจฉร่ยีะ 
 ด้วยปัจจุบันทั่วโลกต่างกำาลังเผชิญ 

กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

และการขาดแคลนพื้นท่ีการเพาะปลูก  

ทำาให้มีการพัฒนานวัตกรรมการทำาเกษตร 

รูปแบบใหม่ คือ “plant factory” หรือ 

“โรงงานผลติพืช” ซึง่ศนูยพั์นธวุศิวกรรม 

และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)  

สวทช. ได้จัดตั้งโรงงานผลิตพืช พื้นที่

ขนาด 1,200 ตารางเมตรท่ีอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยได้รับ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช

ด้วยแสงไฟเทียม หรือ plant factories 

with artificial lighting (PFALs) จาก

มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

 โรงงานผลิตพืชเป็นการปลูกพืช

ในห้องควบคุมระบบปิดหรือก่ึงปิดท่ีมี 

การควบคุมปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช 

ทัง้หมด ท้ังชนิดของคล่ืนแสง ความเข้มแสง  

อุณหภูมิ ความชื้น และแร่ธาตุ เพื่อให้

ได้ผลผลิตและสารสำาคัญตามต้องการ 

ท่ีสำาคัญการปลูกพืชในชั้นปลูกสามารถ

ปลูกซ้อนกันได้สูงสุดถึง 10 ชั้น ช่วยเพิ่ม 

ผลผลติไดม้ากถงึ 10 เทา่ อกีทัง้การปลกูพชื 

ในระบบปิดและมีระบบกรองอากาศทำาให้

ปราศจากเชื้อโรคและแมลง ไม่ต้องใช้

สารเคมีปราบศัตรูพืช ทำาให้ได้ผลผลิตที่

ได้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง เป็น

เทคโนโลยีที่เหมาะสำาหรับการผลิตพืช

มูลค่าสูงนอกฤดูกาล และพืชสมุนไพร

เพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ยา เวชสำาอาง 

และอาหารเสริมสุขภาพ ซ่ึงกำาลังเป็นที่

ต้องการของตลาดโลก 

 ทัง้นี้ไบโอเทค สวทช. ยงัมโีรงงานผลติ 

พืชต้นแบบระดับชุมชนท่ีตำาบลนาราชควาย  

จังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ระบบการผลิตสมุนไพรของจังหวัดให้

สามารถผลติวตัถดุบิคุณภาพสำาหรบัผลติ

ยาให้แก่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพตำาบลของจังหวัด

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

Plant Factory (https://bit.ly/2SrBywd)
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วัสดุัเพัาะปลูกคุณภาพั 
เพ่ั�มผลผล่ต ลดัการสูญเสียี
 นอกจากการดูแลดิน น้ำา แสงสว่าง 

และอุณหภูมิให้เหมาะสมแล้ว อีกปัจจัย

สำาคัญที่มีผลอย่างมากต่อการเพาะปลูก 

คือ “วัสดุเสริมการเพาะปลูก” ได้แก่  

ถงุปลกูพชื ถงุหอ่ผลไม ้และวัสดุคลุมดิน  

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  

(เอม็เทค) สวทช. พฒันา “Magik Growth”  

วัสดุเสรมิการเพาะปลูกชนดินอนวฟูเวน 

ชนิดสปันบอนด์ที่ขึ้นรูปด้วยสูตรเฉพาะ 

มีโครงสร้าง 3 มิตใินลกัษณะของเส้นใย 

ทีส่านกันไปมา ทำาใหม้ีโครงสรา้งแขง็แรง 

และมีรูพรุนช่วยถ่ายเทน้ำาและอากาศ 

ได้ดี  รวมทั้งยังคัดกรองช่วงแสงที่  

เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชได้ 

ช่วยให้การปลูกได้ผลผลิตคุณภาพและ

มปีรมิาณเพิม่ขึน้ นอกจากนัน้ยงัสามารถ

ใชง้านซ้ำาเพือ่ลดการสรา้งขยะไดอ้กีดว้ย

 ปัจจุบันมีการพัฒนา Magik Growth 

ไปใช้เป็นถุงปลูก เช่น ปลูกเมลอน พบว่า 

ช่วยลดอัตราการสูญเสียเหลือเพียง  

1 ใน 5 ช่วยเพิ่มผลผลิตร้อยละ 20-30 

ส่วนถุงห่อผลไม้ มีการนำาไปใช้ห่อผลไม้

เศรษฐกิจ เช่น มะม่วงน้ำาดอกไม้สีทอง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

1) Magik Growth นอนวูฟเวน เพื่อการเพาะปลูก (https://bit.ly/3cYu5fH)

2) ถุงปลูก "Magik Growth" ใช้ซ้ำา นวัตกรรมรักษ์โลก (https://bit.ly/3cWvHGZ)

กลว้ยหอม และทเุรยีน พบวา่ชว่ยใหผ้ลไม้

มีผิวสวย ไม่มีรอยโรคและแมลง ผลผลิต

มีคุณภาพดีขึ้น สามารถลดต้นทุนการใช้

สารเคมี สุดท้ายคือถุงวัสดุคลุมดิน จาก

การทดลองใช้ปลกูสตรอวเ์บอรรี์ นอกจาก

จะใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้แลว้ สว่นไหลท่ีใช้ใน

การขยายพนัธุย์งัเจรญิเตบิโตไดด้ขีึน้ดว้ย 
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เต่มปุ�ยีธาตุรองเสร่มสู้โรค
หยุีดัแมลงบุกด้ัวยีสารชีวภัณฑ์์
 ปญัหาหนึง่ทีท่ำาใหพ้ชืไมแ่ขง็แรง ไม่

ทนทานต่อสภาพแวดล้อม โรค และการ

รุกรานของแมลง คอื การขาดธาตุอาหาร

รองเสริม อาทิ แคลเซียม แมกนีเซียม 

ซัลเฟอร์ เหล็ก และแมงกานีส ฯลฯ 

สาเหตสุำาคญัมาจากธาตอุาหารรองเสรมิ

ทีมี่จำาหนา่ยทัว่ไปในทอ้งตลาดไมม่กีารใช้

เทคโนโลยีห่อหุ้ม ทำาให้เมื่อธาตุอาหาร

เหล่านั้นไปสัมผัสกับค่า pH ที่ไม่เหมาะ

สมในน้ำาหรือดินโดยตรงจะเกิดการตก

ตะกอน พืชดูดซึมไปใช้ได้ไม่เต็มที่ และ

ส่วนที่เหลือตกค้างในดินยังก่อให้เกิด

ปัญหาดินเสื่อมสภาพอีกด้วย

 ศู นย์ นา โน เทคโนโล ยีแห่ งชาติ   

(นาโนเทค) สวทช. พัฒนา “ปุ๋ยคีเลต 

(plant micronutrient chelate fertilizer)”  

โดยใช้เทคโนโลยีคีเลชัน (chelation) นำา

กรดอะมิโนมาเป็นตัวห่อหุ้มธาตุอาหาร

รองเสริม เพื่อป้องกันไม่ให้ธาตุอาหาร 

รองเสริมมีการสัมผัสกับค่า pH ท่ีไม่

เหมาะสมในน้ำาหรือดินโดยตรง จึงทำาให้

ปุ๋ยคีเลตละลายน้ำาได้ดีไม่เกิดการตก

ตะกอน พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไป

ใช้ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้พืชแข็งแรงทน

ตอ่โรคและการรกุรานของแมลง ทีส่ำาคญั

กรดอะมิโนที่นำามาห่อหุ้มยังเป็นสาร

อาหารที่ช่วยเร่งให้พืชมีการเจริญเติบโต

ดีขึ้นด้วย ปุ๋ยชนิดนี้เป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ

สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดที่ต้องการ

ธาตุอาหารรองเสริม ไม่มีสารเคมีท่ีเป็น

พษิตอ่เกษตรกรและสิง่แวดลอ้มเปน็สว่น

ประกอบ

 ปจัจุบนัมกีารนำาปุย๋คเีลตไปใช้กบัสวน

ทุเรียนแล้ว 5,000 ไร่ ใน 3 จังหวัด จาก

ตน้ทุเรียนทีเ่คยออ่นแอ มกีารเจรญิเตบิโต

ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ช่วยเพิ่มผลผลิต

ทุเรียนต่อไร่มากถึงร้อยละ 20 และช่วย

ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยและอาหารเสริมได้

มากถึงร้อยละ 30 ทั้งนี้มีการถ่ายทอด

เทคโนโลยีให้แก่บริษัทเทค ซายน์ จำากัด 

และวางจำาหน่ายภายใต้แบรนด์ “นาโนส 

(Nanose)” 

 นอกจากนี้เพื่อต่อสู้กับแมลงร้ายท่ี

นับวันจะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ไบโอเทค 

สวทช. ยังได้วิจัยพัฒนาชีวภัณฑ์กำาจัด

ศัตรูพืช ซึ่งเป็นการควบคุมศัตรูพืชโดย

ชีววิธี หรือ biocontrol ใช้จุลินทรีย์ที่มี

ในธรรมชาติควบคุมและกำาจัดแมลงศัตรู

พืชต่างๆ โดยมี 3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มี

การนำาไปใชง้านจรงิแลว้ คือ “ไวรสั NPV” 

(nuclear polyhedrosis virus: NPV)  

ไวรัสสำาหรับกำาจัดหนอนกระทู้หอม  

Cover
Story
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เต่มปุ�ยีธาตุรองเสร่มสู้โรค
หยุีดัแมลงบุกด้ัวยีสารชีวภัณฑ์์
หนอนเจาะสมอฝ้าย และหนอนกระทู้ผัก 

“ราบิวเวอเรีย” (Beauveria bassiana) 

เช้ือราสำาหรบักำาจดัเพลีย้กระโดดสนี้ำาตาล 

เพลี้ยแป้ง หนอนศัตรูพืช และแมลงปาก

กัดดูดทุกชนิด รวมถึงสามารถทำาลาย

ปลวกและมดคันไฟ

 สุดท้ายคือ “VipPro” ผลิตภัณฑ์

จากโปรตีน Vip3A (vegetative insecti-

cidal protein) โปรตีนฆ่าหนอนแมลงใน

กลุ่มหนอนผีเสื้อและหนอนผีเสื้อกลาง

คืน ซึ่งเป็นแมลงศัตรูหลักของพืชเกือบ

ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ออกฤทธิ์เร็วสามารถ

ทำาให้แมลงหยุดกินอาหารใน 1 ชั่วโมง 

ชว่ยลดความเสยีหายและรอยตำาหนบินใบ

พืชได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังออกฤทธิ์เสริม

กับชีวภัณฑ์อื่นๆ เช่น ไวรัสเอ็นพีวีและ 

ราบิวเวอเรีย ทำาให้ลดปริมาณการใช้ 

ชีวภัณฑ์เหล่านั้นได้อย่างน้อยสิบเท่า  

และยังใช้กับแมลงที่ดื้อต่อสารเคมีหรือ

ดื้อต่อโปรตีนผลึกได้อีกด้วย ผลการ

ทดสอบพบว่า VipPro ควบคุมแมลง 

ศัตรูพืชได้ดีมากในทุกแปลงทดสอบ และ

มีปริมาณผลผลิตที่ได้เทียบเท่าการกำาจัด

แมลงด้วยสารเคมี

 นอกจากผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์กำาจัด

ศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิด จะกำาจัดศัตรูของ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

1) นวัตกรรมปุ๋ยคีเลต สำาหรับพืชไร้ดินและพืชทั่วไป (https://bit.ly/2Pwl5Gg)

2) นวัตกรรมปุ๋ยคีเลต เพิ่มผลผลิตสวนทุเรียน ลดต้นทุน 20-30% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(https://bit.ly/3xAbIWq)

3) นาโนเทค สวทช. ตอบโจทย์ BCG ส่ง ‘นวัตกรรมปุ๋ยคีเลต’ ลงสวนทุเรียน จังหวัดระยอง (https://bit.ly/3aH6cbA)

4) ไวรัส NPV (https://bit.ly/3ujjJwH)

5) ราบิวเวอเรีย (https://bit.ly/3ugzogb)

6) VipPro (https://bit.ly/3fgyP1D)

พืชเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดีแล้ว ยัง

มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง ไม่เป็น

อันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 
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ถนอมรสชาต่ ย่ีดัอายุีผลผล่ต
ด้ัวยีบรรจุภัณฑ์์คุณภาพั
 เมื่อถึงช่วงเก็บเก่ียวและนำาออก

จำาหน่าย คงไม่ดีแน่ถ้าผลิตภัณฑ์มีอายุ

การวางจำาหน่าย (shelf life) สั้น เพราะ

นั่นเป็นการตัดโอกาสการวางขายใน

ร้านค้าช้ันนำาหรือส่งออกไปจำาหน่ายยัง

ต่างประเทศ เอ็มเทค สวทช. พัฒนา 

“ActivePAKTM” หรือ “ถุงหายใจได้” 

นวัตกรรมการขึ้นรูปฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่

มีคุณสมบัติยอมให้ก๊าซออกซิเจนและ

คารบ์อนไดออกไซดซ์มึผา่นเขา้ออกไดด้ ี 

สอดคล้องกับอัตราการหายใจของผัก

และผลไม้สดที่บรรจุอยู่ภายใน ช่วย

ชะลอการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ ยืด

อายุการเก็บรกัษาผกัผลไมส้ดใหน้านขึน้  

2-5 เท่า โดยคงคุณภาพและรสชาติ 

ทีด่ ีนอกจากนีผ้ลติภณัฑย์งัมลีกัษณะใส  

ไม่เกิดฝ้า ทำาให้ผู้บริโภคสามารถมอง

เห็นสินค้าได้ชัด สร้างความเชื่อมั่น 

ด้านคุณภาพ และช่วยให้ ตัดสินใจ 

ซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น 

 ปจัจบัุนจาก ActivePAKTM  ไดพ้ฒันา 

ต่อยอดเป็น “ActivePAKTM Ultra” 

สำาหรับผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูง 

เช่น หน่อไม้ฝร่ังและเห็ด ซึ่งมักเน่าเสีย

อย่างรวดเร็วภายหลังการเก็บเกี่ยว ยาก

ต่อการกระจายสินค้าเพื่อจำาหน่าย โดย 

ActivePAKTM Ultra จะช่วยให้ผลิตผลสด

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

1) ActivePAKTM (https://bit.ly/3vlbhhZ)

2) ActivePAKTM Ultra (https://bit.ly/3vpByvG)

มอีตัราการหายใจลดต่ำาลง ยืดความสดได้ 

นานถงึ 9 วนั ทีอ่ณุหภูม ิ4-8 องศาเซลเซยีส  

จากเดิมเก็บได้เพียง 3 วันเท่านั้น
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 ทั้ งหมดที่กล่าวถึงนี้ เป็นเพียง 

สว่นหนึง่ของเทคโนโลยีและนวตักรรม

ที่  สวทช. พัฒนาข้ึนเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตด้านการเกษตรให้แก่

คนไทยตลอด 30 ปี สอดคล้องกับ

โมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Economy 

Model) ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ที่มุ่งใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับ

การทำาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 

สร้างมูลค่าเพ่ิม ลดการสร้างของเสีย 

และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึง

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หากสนใจ

เทคโนโลยีการเกษตรอื่นๆ เพิ่มเติม 

สามารถตดิตามไดท้ีห่นงัสอื 3 ทศวรรษ 

สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วย

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เลม่เกษตร

และอาหาร https://bit.ly/2SrBywd

Cover
Story
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อรพินท์ วิภาสุรมณฑล (เมนช) เรียบเรียง

บทความ
พิเศษ

มารี กูรี
หน่�งหญ่งผู้เปลี�ยีนโฉมหน้าโลกว่ทยีาศาสตร์

บทที� 4 
บทบาทของมารีในสงครามโลกครั�งที�หน่�ง

ต้้นเด่อนิสิงห่าคม พั.ศ. 2457 มาร่ยังคงทำางานิ
ในิห้่องปีฏิิบััติการท่�สถึาบัันิเรเด่ยมตามปีกติ 

ไอร่นิกับัอ่ฟพัักร้อนิอยู่ท่� l’Arcouest ตำาบัลชายฝ่ั่� ง
บัริตทาน่ิ ร่วิมกับัครอบัครัวิเพ่ั� อนินัิกวิิทยาศาสตร์
เห่ม่อนิเช่นิทุกปี ี

ภาพจาก https://www.britannica.com/video/201445/women-Marie-Curie-World-War-I-Aileen
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บทความ
พิเศษ

 ทหารเยอรมันเริ่มบุกรุกเข้ามาทาง

ตอนเหนือของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสเร่ิม

เกณฑ์ทหาร เคลื่อนกำาลังไปประจำา ตาม

สถานีต่างๆ ตามชายแดน  ไอรีนเขียน

จดหมายถึงมารี ร้องขอกลับปารีสเพื่อ

ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ

อยากทำาตัวใหเ้ป็นประโยชน ์แมม้ารอียาก

ให้ลูกๆ กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันในปารีส 

เธอยนืยนัให้ไอรนีอยูท่ีน่ัน่เพราะปลอดภัย

กว่าและจะได้ดูแลอีฟด้วย ตัวเธอเองได้

รู้ได้เห็นความคืบหน้าของเยอรมนีอย่าง

ใกล้ชิด เริ่มจากนักศึกษาชายและเพื่อน

ร่วมงานชายที่สถาบันต่างโดนเกณฑ์ไป 

ทำาหน้าท่ีตามจุดต่างๆ เธอรู้ข่าวจากแนวหน้า 

จากเพื่อนกลุ่มนี้

 เยอรมนีเคลื่อนกำาลังทหารผ่าน 

ลกัเซมเบริก์ เบลเยยีม กองทหารเยอรมนั

ส่วนหนึ่งแยกเลี้ยวมาทางใต้ เพื่อโจมตี 

ปารสี มาตัง้แถวประจนัหนา้อยู่ฝัง่ตรงขา้ม 

ของแม่น้ำามาร์น (Marne) รัฐบาลย้าย

ทีท่ำาการไปอยูบ่อร์โด (Bordeaux) เศรษฐี

และชนช้ันกลางส่วนใหญ่ย้ายออกไปอยู่

ชนบทนอกเมอืง  เธอไดย้า้ยสารประกอบ

เรเดียมบริสุทธิ์หนึ่งกรัมในหลอดแก้ว 

(เก็บรักษาในกล่องโลหะ) ของสถาบัน

ไปเก็บไว้ที่บอร์โดตามคำาสั่งของรัฐ แต่

ยังเป็นห่วงสถาบันและเครื่องมือทดลอง

ต่างๆ เธอยืนกรานไม่ย้ายไปไหน

 มารีมีโอกาสได้เห็นปารีสยามร้าง

ผู้คน เห็นความเงียบสงบซึ่งเสริมส่ง 

ความงามของสถาปัตยกรรมต่างๆ ใหเ้ดน่

ชดัขึน้ มารเีหน็ตวัอยา่งจากประสบการณ์

ในโปแลนด์ รู้ดีว่าผลหลังสงครามต่อ

ประเทศแพ้สงครามเป็นอย่างไร เธอเริ่ม

มารีี กับ ‘กูรีีน้้อย’ รีถเอกซเรีย์เคลื่่�อน้ที่ี�ที่ี �ดััดัแปลื่งจากรีถยน้ต์์ขัับขัี�ส่่วน้ต์ัว
https://www.nobelprize.org/womenwhochangedscience/stories/marie-curie

ตรกึตรองวา่มีงานอะไรบา้งทีผู่ห้ญงิอยา่ง

เธอพอจะช่วยฝรั่งเศสได้

 การสู้รบตรงจุดแม่น้ำามาร์นระหว่าง

ฝา่ยสมัพนัธมติรกบัเยอรมนตีอนตน้เดอืน

กันยายนนัน้ เยอรมนแีพ้ ต้องถอยทพัออก

ไปตัง้หลกัใหม ่ปารสีปลอดภัย แต่สงคราม

ยังยืดเย้ือต่อไป เดือนตุลาคม ไอรีน 

และอีฟกลับมาอยู่ปารีส อีฟไปโรงเรียน

ตามปกต ิไอรนีไปสมคัรเข้าเรยีนโปรแกรม

พยาบาล (แทนที่จะเข้าเรียนที่ซอร์บอนน์

ตามแผนเดมิ) จนจบไดร้บัประกาศนยีบตัร

อีกสองเดือนต่อมา จากนั้นได้ทำางานเป็น

ผู้ช่วยเคียงข้างมารีกระทั่งสงครามสิ้นสุด

อีกสี่ปีต่อมา

 ยา่งเข้าฤดูหนาวปีน้ัน ฝ่ายสัมพันธมิตร 

กับเยอรมนีตั้งประจันหน้ากัน ตามแนว 

รอยตะเข็บชายแดนต้ังแต่ ช่องแคบอังกฤษ 

ถึงชายแดนสวิตเซอร์แลนด์ รายงานข่าว

การสู้รบระยะแรกๆ แจ้งว่าทหารท้ังสอง

ฝ่ายบาดเจ็บและตายรวมแล้วกว่าเแสน

 ในฝรัง่เศสมกีารรณรงค์ใหป้ระชาชน

ทุกฝ่ายผนึกกำาลังร่วมกันต่อต้านศัตรู 

ของชาติ มีผลให้พวกผู้ชายออกไปอยู่ 

แนวหน้ากันหมด แม่บ้านฝร่ังเศสต้องหันมา 

ทำางานที่ ไม่เคยทำามาก่อน ตั้งแต่งาน 

ในฟารม์ แบกหาม ขนถา่นหนิ ขบัรถราง ฯลฯ  

ตลอดจนงานปฐมพยาบาลดูแลทหาร

บาดเจ็บ

 ในแนวรบด้านยุโรปตะวันออกระหว่าง 

เยอรมนกีบัรสัเซยี รสัเซยีใช้โปแลนดเ์ปน็

สนามรบแนวหนา้ต่อต้านเยอรมน ีชาวโปล 

ถูกเกณฑ์ไปรบ โดยรัสเซียสัญญาว่าจะ 

ปล่อยให้โปแลนด์เป็นอิสระหลังสงคราม 

 มารีต้องการมีส่วนร่วมในสงครามนี้ 

อยา่งจรงิจงั เพือ่โปแลนดป์ระเทศบา้นเกดิ 

และฝรั่งเศสประเทศที่เป็นบ้านท่ีสอง  
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เธอมีความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองเอกซเรย์และ

ดา้นรงัสวีทิยาจงึอาสาทำาดา้นการถ่ายภาพ

รังสี (radiography) ในโรงพยาบาล ที่ใช้

เครื่องเอกซเรย์ตรวจทหารบาดเจ็บหาว่า

กระสุนฝังที่อวัยวะส่วนไหนในร่างกาย  

กอ่นสง่คนไข้ไปใหแ้พทย์ผ่าตดัรักษาตอ่ไป 

เธอพบปัญหาทั้งทางด้านเคร่ืองมือและ

บุคลากร โรงพยาบาลขาดแคลนเครื่อง

เอกซเรย์ หรือที่มีก็อยู่ในสภาพเส่ือม 

อาสาสมัครต้องเรียนรู้สรีรวิทยาและ 

การใชเ้ครือ่งมอืดว้ยตวัเอง  หน่วยพยาบาล 

ฉุกเฉินบางแห่งไม่มีแม้แต่ที่เสียบปล๊ัก

ไฟฟ้า 

 มารีสำารวจรวบรวมเครื่องเอกซเรย์

จากใรงงานผลิตและสถาบันต่างๆ แจกจ่าย 

ไปตามโรงพยาบาลในปารสี เสาะแสวงหา

อาสาสมัครจากกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ 

เพ่ือนฝงู นกัวทิยาศาสตร์ วศิวกร นอกจาก

นี้เธอยังจัดสร้าง หน่วยบริการเอกซเรย์

เคลื่อนที่ (โดยเงินสนับสนุนจาก Union 

of Women of France) เธอช้ือรถยนต์

ธรรมดามาดัดแปลงแก้ไขเพื่อใช้บรรทุก 

เครือ่งเอกซเรยแ์ละอุปกรณต่์างๆ ทีจ่ำาเปน็  

พร้อมเตียงคนไข้และเครื่องปั่นไฟฟ้า 

ใช้มอเตอร์ (ซึ่งใช้ของรถเป็นตัวหมุน) 

 ไอรีนกับมารีทำางานร่วมกันในหน่วย

บรกิารเอกซเรยเ์คลือ่นทีช่ว่งสงครามโลก

ครั้งที่หนึ่ง

 หน่วยบริการเอกซเรย์เคลื่อนที่นี้

ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อหน่วย

ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล ช่ัวคราวจาก

แนวหน้า หรือจากจุดฉุกเฉินที่ต้องการ

บริการเอกซเรย์ รถบริการพร้อมแพทย์

และเจ้าหน้าที่เทคนิคจะเร่ิมเคลื่อนท่ีด้วย

ความเร็วประมาณ 25 ไมล์ต่อชั่วโมง เมื่อ

ไปถึงจุดหมายหาทำาเลที่เหมาะสมได้แล้ว 

แพทย์กับเจ้าหน้าที่จะลงมือติดตั้งเคร่ือง

เอกซเรย ์จดัเตรยีมอปุกรณ ์เตรยีมหอ้งมดื  

(โดยใช้ผ้าม่านสีดำาปิดช่องหน้าต่าง) ฉาก  

ฟิล์ม โชเฟอร์เดินสายเคเบิลจากเครื่อง

ปั่นไฟ เจ้าหน้าที่ตรวจเช็กว่าเครื่อง

เอกซเรย์ทำางานหรือไม่ ทั้งหมดนี้ปกติใช้

เวลาประมาณคร่ึงถึงหน่ึงชั่วโมง จากนั้น

จึงนำาคนไข้มาที่เตียงเพื่อฉายเอกซเรย์ 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจดูผลจากฟิล์ม

เอกซเรย์เพ่ือทำาการผ่าตัดรักษาต่อไป  

ขั้นนี้อาจใช้เวลามากหรือน้อยก็แล้วแต่ 

กรณี จนกระท่ังแล้วเสร็จจึงจัดแจงถอดเก็บ 

บทความ
พิเศษ
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เครือ่งเอกซเรยแ์ละอปุกรณ์ท้ังหมดขึน้รถ

กลับไปประจำาที่ศูนย์ทำาการ เตรียมพร้อม

ที่จะบริการฉุกเฉินรายต่อไป แต่ละแห่ง 

ที่ใช้บริการ ถ้าสถานการณ์อำานวยมารีจะ

ตดิตัง้เครือ่งเอกซเรย์ จดัหาอปุกรณ์ และ

บุคลากรที่จำาเป็นให้ ใช้งานได้อย่างถาวร 

ไม่ต้องพึ่งหน่วยบริการเคลื่อนที่อีกต่อไป

 รถบริการเคลื่อนที่นี้ ได้นิกเนมว่า 

รถ ‘กูรีน้อย’ มารีจะเป็นผู้ดัดแปลงและ

จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตัวเอง รวมแล้ว

เธอไดส้รา้ง ‘กูรนีอ้ย’ 220 หนว่ย จำานวนคน 

ที่ไดร้บับริการทัง้หมดมากกวา่หน่ึงลา้นคน

 หน่วยบริการเอกซเรย์จะไม่มีประโยชน์ 

ใดๆ ถา้ไมม่เีจา้หนา้ทีเ่ทคนคิท่ีใชเ้คร่ืองมอื

เป็น มีความรู้ มีทักษะ สามารถวิเคราะห์

ฟิล์มเอกซเรย์ได้ถูกต้องแม่นยำา ฝ่าย

ทหารแก้ไขปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่

เทคนิคโดยเปิดโรงเรียนฝึกและเกณฑ์

ทหารมาฝึก แต่ปรากฏว่าคนที่ถูกเกณฑ์

มาเรียนน้ันไม่มีใจชอบ ไม่ถนัดในด้านนี้

จึงไม่ได้บุคลากรที่ดี มารีต้องแก้ปัญหา

นี้โดยเสนอโครงการฝึกพยาบาลให้เป็น 

เจ้าหน้าที่ เทคนิคต่อฝ่ายทหาร ซึ่งก็

ไฟเขียวโครงการน้ีอย่างไม่เต็มใจนัก 

โครงการน้ีมีมารีเป็นผู้อำานวยการ เร่ิม

ทำาการในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2459  

ที่โรงพยาบาลเปิดใหม่ในปารีส มารีให้ชื่อ

โรงพยาบาลนี้ว่า Edith Cavell (เพื่อเป็น

เกียรติแก่พยาบาลชาวอังกฤษผู้ตายใน 

สงคราม) หลักสูตรโครงการฝึกแบบเข้มข้น  

ใช้เวลาหกอาทิตย์ ครั้งละ 20 คน รับฝึก

พยาบาลจากหน่วยต่างๆ ทั่วไป ทั้งจาก

โรงพยาบาลทหาร จากสภากาชาด หรือ

ผู้หญิงที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมแล้ว

โครงการผลิตเจ้าหน้าที่เทคนิคทั้งหมด 

150 คน ผู้จบออกไปประจำาทำาหน้าที่ตาม

ศูนย์ฉายรังสีต่างๆ ทั่วประเทศ  

 เมื่อการสู้รบตามแนวหน้าดำาเนิน 

ต่อไป ทหารบาดเจ็บมีจำานวนเพิ่มขึ้น 

ทุกด้าน ความต้องการรถเอกซเรย์

เคล่ือนที่สูงข้ึน มารีต้องเดินทางไปยัง

หน่วยต่างๆ ตลอดแนวที่ทหารประจำาอยู่  

บางครั้งเพื่อติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ถาวร 

หรือเพ่ือซ่อมแซมเครื่องที่ชำารุด หรือ

แก้ ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำางานของ

เครือ่งเอกซเรย ์ระหวา่งนัน้มารตีอ้งทุม่เท

รณรงค์หาทุน หาผู้บริจาคเงินและรถ 

ส่วนตัว เพ่ือนำามาสร้างรถบริการเพิ่มขึ้น 

เธอต้องเรียนรู้วิชาและทักษะใหม่เพิ่มขึ้น

ด้วย เธอเรียนชีววิทยาทางแพทย์ สอบ

ใบขับขี่ เรียนรู้การทำางานของเครื่องยนต์  

การซอ่มแซมรถยนต ์เธอแกป้ญัหาฟนัฝา่ 

อปุสรรคด้านต่างๆ ทัง้จากระเบยีบทางการ  

จากขนบธรรมเนียมสังคมที่ยังไม่ยอมรับ

ว่าผู้หญิงมีความสามารถเป็นหัวหน้า 

เป็นผู้นำาโครงการเกี่ยวกับทหารและ

ความปลอดภัยของชาติได้ ระเบียบทหาร

ฝรั่งเศสไม่อนุญาตให้ผู้หญิงไปทำางาน

แนวหน้า กรณีมารีอีกเหตุผลหนึ่งอาจจะ 

มาจากความคิดว่าเธอเป็น ‘ชาวต่างชาติ’ 

ด้วย

 ไอรีนมีส่วนช่วยในโปรแกรมบริการ

เอกซเรย์เคลื่อนที่อย่างมาก ต้ังแต่อายุ

ย่าง 18 ปี เธอเดินทางด้วยตัวเองไปยัง

หน่วยพยาบาลฉุกเฉิน ตามค่ายทหาร

ต่างๆ แถวชายแดน เพ่ือเป็นวิทยากร 

ฝึกพยาบาลเกี่ยวกับรังสีวิทยา การใช้

เครื่องเอกซเรย์ หรือช่วยแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เธอใช้ชีวิต กิน นอน

ในค่าย เช่นเดียวกับเจ้าหน้าท่ีคนอื่นๆ  
รีถบรีิการีเคลื่่�อน้ที่ี� “กูรีีน้้อย”
https://www.nobelprize.org/womenwhochangedscience/stories/marie-curie

บทความ
พิเศษ
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นอกจากนี้เธอยังได้จัดเวลาลงทะเบียน 

เรียนโปรแกรมปริญญาทางคณิตศาสตร์ 

ฟิสิกส์ และเคมี ที่ซอร์บอนน์ในระหว่าง 

สงครามอีกด้วย ไอรีนได้รับประกาศนียบัตร  

(ปรญิญาตร)ี สาขาคณติศาสตร์ ในป ีพ.ศ. 

2458 สาขาฟิสิกส์ พ.ศ. 2459 และสาขา

เคมี พ.ศ. 2460

 เม่ือสงครามส้ินสุดลงในปี พ.ศ. 

2461 นั้น คนฝรั่งเศสเสียชีวิตจำานวน

ล้านกว่าคน หลานชายของมารี โมริส กูรี 

(Maurice Curie) ผู้มาอยู่และทำางานกับ

มารีที่สถาบันเรเดียมโชคดีรอดชีวิต แต่

นักศึกษาและลูกน้องคนสนิทหลายคน

ตายในสนามรบ สำาหรับมารี นับเป็นการ

สญูเสยีทรพัยากรบคุคลทีเ่ปน็กำาลงัสมอง

ของชาติอย่างใหญ่หลวง 

 ตลอดเวลา 4 ปี ระหว่างสงคราม  

มารีอุทิศเวลาทั้งหมด (ยกเว้นช่วงที่โรค

ไตกำาเรบิ ทีเ่ธอตอ้งพกัอยู่ทีอ่พารต์เมนต)์  

ให้แก่งานอาสาสมัครทางรังสี เธอต้อง

เดนิทางทัง้ในและนอกประเทศ ไมเ่คยบน่ 

ถึงอุปสรรค ผลกระทบต่อสุขภาพ หรือ

ความทุกข์กังวลใจ เมื่อเธอไม่ได้รับข่าว

คราวจากครอบครัวทางโปแลนด์

 โปแลนด์ ได้ประกาศเป็นประเทศ

เอกราชจากเยอรมนี  รัสเซีย และ

ออสเตรีย ในปี พ.ศ. 2463 

 สำ า ห รั บม า รี  ชั ย ชนะของฝ่ า ย

สัมพันธมิตรแสดงว่า ฝ่ายธรรมย่อมชนะ

ฝ่ายอธรรมเสมอ และพิสูจน์ว่า ความรู้

ทางวิทยาศาสตร์นำาไปประยุกต์ใช้ได้แม้

ในสภาวะจำากัด เธอภูมิใจที่มีส่วนช่วย 

ทั้งฝรั่งเศสและโปแลนด์

...อ่านต่อฉบับหน้า...

 ไอรีีน้กับมารีีที่ำางาน้รี่วมกัน้ใน้หน้่วยบรีิการีเอกซเรีย์เคลื่่�อน้ที่ี�ช่่วงส่งครีามโลื่กครีั�งที่ี�หน้่�ง

บทความ
พิเศษ
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นางสาวซูอัยบะห์  กาเต๊ะ 
นักศึกษาปริญญาโท 
มหาวิทยาลัย Bogor Agricultural University อินโดนีเซีย

บทความ
พิเศษ

ปััจจุบันการใชค้วามรอ้นในการพาสเจอไรซเ์ป็นท่ีรู้จักกันเพ่ิมมากข้ึนในระดบัครัวเรือน 
ซ่ึงมีการนำามาใช้เพ่ือถนอมอาหารและยับย้ังการทำางานของเอนไซม์ เช้ือจุลินทรีย์

ก่อโรค และเช้ือจุลินทรีย์ท่ีทำาให้อาหารเน่าเสีย โดยมีรูปแบบการให้ความร้อน 2 วิธี คือ 
การให้ความร้อนแบบปกติท่ัวไป โดยการพาความร้อน (convection) หรือการแผ่ความร้อน 
(radiation) และการนำาความร้อน (conduction) ท่ีได้รับจากเส้นลวกให้ความร้อนจาก 
ผิววัสดุไปสู่แกนกลางของวัตถุน้ัน และการให้ความร้อนด้วยคล่ืนไมโครเวฟ เป็นการให้
ความร้อนโดยใช้คล่ืนไมโครเวฟ ซ่ึงอยู่ในรูปของพลังงานแล้วถูกเปล่ียนไปเป็นความร้อน 
โดยการส่ันสะเทือนของอนุภาค 

การพัาสเจอไรซ์์อาหาร
ด้ัวยีคล่�นไมโครเวฟ 

(Microwave Pasteurization of Food)



19กรกฎาคม 2564

บทความ
พิเศษ

 จากผลการทดลองของ Krystian et al. 
(2015) ที่ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของ 
น้ำาสตรอว์เบอร์รีเพียวเร่ ท่ีพาสเจอไรซ์
ระหว่างการพาสเจอไรซ์แบบต่อเนื่องด้วย
คลื่นไมโครเวฟและการพาสเจอไรซ์แบบกะ 
พบว่าคุณภาพด้านเคมีและการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสของน้ำาสตรอว์เบอร์รีเพียวเร่ 
ทีผ่า่นกระบวนการพาสเจอไรซแ์บบตอ่เนือ่ง
ด้วยคลื่นไมโครเวฟดีกว่าการพาสเจอไรซ์์
แบบกะ จะเห็นว่ารูปแบบการให้ความร้อน
โดยใช้คล่ืนไมโครเวฟจะสามารถคงคุณค่า
ของอาหารได้ดีกว่าการให้ความร้อนแบบ
ปกติ 
 บทความนีก้ลา่วถึงการใชค้ลืน่ไมโครเวฟ
ในกระบวนการพาสเจอไรซ์อาหาร เพื่อให้
เข้าใจถึงการใช้คลื่นไมโครเวฟในการให้ 
ความร้อนมากข้ึน รวมไปถึงวิธีการนำาไป
ประยุกต์ใช้

การพาสเจอไรซ์์คืืออะไร? 
 การพาสเจอไรซเ์ปน็วธิกีารใหค้วามรอ้น 
ที่เหมาะสำาหรับอาหารที่เป็นของเหลวและ
ของไหลแบบนิวโทเนียน (newtonian fluid)  
เช่น น้ำาผลไม้ นม และเบียร์ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือยับย้ังการทำางานของเอนไซม์ เชื้อ
จุลินทรีย์ก่อโรค และเช้ือจุลินทรีย์ท่ีทำาให้
อาหารเนา่เสยี โดยใชค้วามรอ้นทีอ่ณุหภมูไิม่
เกนิ 100 องศาเซลเซยีสทีเ่วลาและอณุหภมูิ
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 กระบวนการพาสเจอไรซ์เป็นการถนอม
อาหารแบบชั่วคราว เพราะสามารถป้องกัน 
มิให้จุลชีพเจริญในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงมี
หลักการคือ ความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่ง
เมื่อมีอยู่ในสิ่งใดจะทำาให้โมเลกุลของสิ่งนั้น 
เกิดการเคล่ือนไหว ความร้อนทำาให้สารโปรตีน 
แข็งตัวจับกันเป็นก้อนและหมดฤทธิ์โดย 
การเรง่ปฏกิริยิาทางเคม ีความรอ้นจงึทำาลาย
เอนไซม์และสามารถทำาลายจุลชีพได้ 

ภาพที่่� 1 การีเคลื่่�อน้ที่ี�ขัองส่ารีปรีะกอบที่ี�มีขัั �วเม่�ออยู่ใน้ส่น้ามไฟฟ้า
ที่่�มา : Singh and Heldman (2001)

ร้�จักคืลืื่�นไมโคืรเวฟ
 คลื่นไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ท่ีมีความยาวคลื่นสั้น แต่มีความถี่สูง โดยมี
ความถี่ระหว่าง 300 MHz - 300 GHz ขนาด 
ของกำาลังคล่ืนท่ีใช้สำาหรับให้ความร้อนในระดับ 
อุตสาหกรรมอยู่ในระดับ 200-60,000 วัตต์ 
ในย่านความถี่ 915 MHz และ 2,450 MHz 
สมบัติของคลื่นไมโครเวฟคือ สามารถทะลุ
ผา่นวสัดหุรอืภาชนะแกว้ พลาสตกิ กระดาษ 
และถ้วยกระเบื้อง สามารถสะท้อนกลับเมื่อ
กระทบกับวัสดุโลหะ และสามารถดูดกลืน
และดูดซับในวัสดุหรือวัตถุที่มีน้ำาเป็นองค์
ประกอบส่วนใหญ่ เช่น อาหาร ซึ่งสมบัติข้อ
นี้จะทำาให้เกิดความร้อนขึ้นในวัตถุ
 การเกิดความร้อนภายในวัตถุที่สัมผัส
กับคลื่นไมโครเวฟน้ันมีสาเหตุมาจากกลไก 
2 ประการ ได้แก่
1. การเคล่ือนที่ของไอออนเมื่ออยู่ ใน

สนามไฟฟ้า (ionic polarization) 
 คลื่นไมโครเวฟจะสร้างสนามไฟฟ้า

และเมื่ออนุภาคที่ มีประจุ เคล่ือนที่  
ในสนามไฟฟ้าเกิดการสัมผัสและ 
อันตรกิริยาระหว่างกัน โดยความเป็นประจุ 
ของอนุภาคจะทำาให้อนุภาคพยายาม
เรียงตัวตามสนามไฟฟ้า จนเกิดการชน
กันและเกิดการเสียดสีกันกับอนุภาค
ข้างเคียงจนทำาให้เกิดความร้อนขึ้น 

2. การหมุนของสารประกอบที่ มี ขั้ ว  
(dipolar rotation) 

 คลื่นไมโครเวฟจะสร้างสนามไฟฟ้าและ
เม่ือวัตถุสัมผัสกับสนามไฟฟ้า สมบัติ
ความเป็นขั้วของอาหารที่มีในปริมาณที่
แตกต่างกัน ความเป็นขั้วบวกและลบ
ในโมเลกุลจะหมนุตวักลบัไปกลับมาเพือ่
เปลี่ยนทิศทางตามทิศของสนามไฟฟ้า
อย่างรวดเร็วตามความถี่ของไมโครเวฟ 
จนทำาให้เกิดความร้อนขึ้นและกระจาย
ไปยังโมเลกุลข้างเคียง 

 จากกลไกดงักลา่ว คลืน่ไมโครเวฟจงึเปน็
หน่ึงอีกวิธีการให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
และได้ถูกนำาไปประยุกต์ใช้ ในกระบวนการ
ตา่งๆ อยา่งแพรห่ลายในอตุสาหกรรมอาหาร 
ไม่ว่าจะเป็นการอบ การทำาแห้ง การละลาย 
และการฆ่าเชื้อ 

ระบบการทำำาคืวามร�อนด้�วย
คืลืื่�นไมโคืรเวฟ
 รูปแบบการให้ความร้อนด้วยคล่ืน
ไมโครเวฟในอตุสาหกรรมโดยพืน้ฐาน ภายใน
ระบบตอ้งประกอบดว้ยอปุกรณห์ลกั 3 อยา่ง  
คือ แมกนีตรอน (magnetron) ท่อนำาคล่ืน 
(waveguide) และคาวิตี (cavity) หรือ 
แอปพลิเคเตอร์ (applicator)
 แมกนตีรอนเป็นหวัใจของเตาไมโครเวฟ 
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ทำาหน้าที่สร้างคลื่นไมโครเวฟ มีลักษณะเป็น
หลอดสญุญากาศทีม่โีครงภายนอกเป็นโลหะ
เพื่อเพิ่มความแข็งแรง โดยมีแผ่นลักษณะ
เป็นปกีเพือ่ใช้ในการระบายความรอ้น แมก-
นีตรอนเป็นต้นทางท่ีทำาหน้าท่ีในการผลิต
คลื่นไมโครเวฟคุณสมบัติเฉพาะของแมกนี- 
ตรอนทำาให้เตาไมโครเวฟมีความสามารถใน
การทำาความร้อนแก่อาหารแตกต่างกันไป 
 ปัญหาที่สำาคัญของแมกนีตรอนคือตัว
แม่เหล็กที่ใช้ ถ้าได้รับความร้อนแล้วความ
แรงของสนามแมเ่หลก็ทีถู่กสรา้งข้ึนจะลดลง 
เปน็ผลใหก้ำาลงัไฟออกมานอ้ยลง ซึง่อาจสญู
เสียมากถึงร้อยละ 20 และมักเกิดขึ้นในช่วง 
5-10 นาทีแรกหลังจากเริ่มเปิดเครื่อง 
 ท่อนำาคล่ืนเป็นทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ 
ที่สุดในการส่งถ่ายพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า  
ท่อนำาคล่ืนมีลักษณะเป็นสายโคแอกเชียล 
ที่ ไม่มีตัวนำาตรงกลาง สร้างขึ้นจากสาร
ตัวนำาและอาจมีรูปร่างลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม 
วงกลม หรือวงรี (ดังแสดงในภาพที่ 2) ซึ่ง
จะอยู่เชื่อมต่อระหว่างแมกนีตรอนกับคาวิตีี
 คาวติหีรอืแอปพลเิคเตอรเ์ปน็สว่นทีม่ไีว้
สำาหรบัการทำาความร้อนของระบบ โดยไดร้บั
พลังงานไมโครเวฟมาจากแมกนีตรอน เป็น
ตัวบ่งบอกถงึรปูแบบคลืน่ไมโครเวฟทีก่ระทำา
ต่อวัสดุว่าเป็นลักษณะคล่ืนโหมดเดี่ยวหรือ
คล่ืนมัลติโหมดโดยทั่วไป คาวิตีสามารถ 
แบ่งออกได้สองประเภทคือ คาวิตีชนิด 
โหมดเดี่ยวและคาวิตีชนิดหลายโหมด 
 แอปพลิเคเตอร์ ในระบบไมโครเวฟ 
เชิงอุตสาหกรรมมากกว่าร้อยละ 50 จะเป็น
แบบหลายโหมด และโดยหลักการแล้วจะ
เป็นการขยายขนาดของเตาไมโครเวฟใน 
ครัวเรือนให้ใหญ่ขึ้น

การประยุกต์์ใช้�คืลืื่�นไมโคืรเวฟ
ในการพาสเจอไรซ์์
 คลื่นโดยธรรมชาติของคลื่นไมโครเวฟ
คือ มองไม่เห็น ไม่มีเสียง ปัจจุบันจึงได้มีการ
ทำามาตรฐานเกีย่วกบัความปลอดภยัดงักลา่ว 
โดยจะพจิารณาจาก 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรก
พจิารณาในเรือ่งของความรอ้น กลา่วคอื หาก
มนุษย์ได้รับพลังงานจากคลื่นในปริมาณที่
มากพอทำาให้ผิวร้อนหรือสุกได้ ลักษณะ 
ท่ีสองคือกรณีไม่มีความเสี่ยงต่อผลของ
ความร้อน แต่คลื่นมีผลกระทบต่อระบบ
ประสาทและการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม  
ซึ่งกรณีนี้อาจจะแบ่งออกเป็นผลกระทบ 
แบบชั่วคราวและผลกระทบแบบถาวร 
 ระบบไมโครเวฟแบบต่อเ น่ืองจะมี 
อัตราเส่ียงต่อการรั่วไหลของคลื่นไมโครเวฟ
มากกว่าระบบทำางานแบบกะ โดยเฉพาะที่ 
ทางเขา้และทางออกของระบบเปน็ระบบเปดิ 

เพื่อให้วัสดุที่นำามาผ่านกระบวนการไหล 
เขา้ออกแอปพลเิคเตอร์ได ้ดงัน้ันเพือ่ปอ้งกัน
มิให้คลื่นรั่วไหลออกมาเกินพิกัดที่ยอมรับ
ได้ที่ช่องทางเข้าออก จึงต้องมีการออกแบบ
แบบพิเศษทีบ่รเิวณทางเขา้ออกนี ้โดยติดต้ัง 
ระบบโช้ก เพ่ือทำาการดูดซับหรือกำาจัดคลื่น 
ที่เหลือที่แผ่ออกมาจากภายในตัวแอปพลิ- 
เคเตอร์ โดยปกติช่องทางเข้าออกที่กล่าว 
มานีจ้ะถกูออกแบบใหม้ลีกัษณะเปน็ชอ่งทาง
เล็กๆ เพียงพอให้วัสดุไหลเข้าออกได้เท่านั้น 
 การให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ 
เปน็วธิกีารใหค้วามรอ้นทีเ่กดิขึน้จะเกิดข้ึนกบั
ผลิตภัณฑ์โดยตรงและไม่ทำาให้เกิดตะกรัน
และสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ภายในระบบ จึงได้
มกีารศกึษาเพือ่ประยกุต์ใช้คลืน่ไมโครเวฟใน
การพาสเจอไรซ์กันอย่างแพร่หลาย 
 ในปี พ.ศ. 2548 Gentry and Roberts 
ได้ศึกษาการออกแบบและการประเมินผล

ท่อนําคล่ืนโหมดกระตุ้น

ปล๊ักไฟ
ตัวแปลงไฟข้ึน

ตัวกรอง

ชอ่งว่างในเตา

ท่อแมกนตีรอน
(แหล่งกําเนิดคล่ืน)

ภาพที่ 2 แส่ดังส่�วน้ต์�างๆ ขัองเต์าไมโครีเวฟโดัยที่ั�วไป
ดัดแปลงจาก atom.rmutphysics.com [25/01/2560]
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การพาสเจอไรซ์น้ำาแอปเปิลไซเดอร์แบบต่อ
เนือ่งด้วยคลืน่ไมโครเวฟ โดยระบบการพาส-
เจอไรซ์แบบต่อเนื่องด้วยคลื่นไมโครเวฟมี
กลไกการทำางานเริ่มจากแมกนีตรอนสร้าง
คลืน่ไมโครเวฟและปลอ่ยคลืน่ไมโครเวฟโดย
ผ่านท่อนำาคลื่นและเกิดเป็นสนามไฟฟ้าใน
คาวิตีหรือแอปพลิเคเตอร์ ในขณะเดียวกัน
อาหารจะถูกป้อนเข้าสู่คาวิตีโดยปั๊มท่ีอัตรา
การไหลหนึ่งๆ เข้าสู่คาวิตีเช่นกัน ซึ่งจะเกิด
อันตรกิริยาระหว่างคลื่นไมโครเวฟกับวัสดุ
หรืออาหารจนเกิดเป็นความร้อนขึ้นภายใน
อาหารและอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ตาม
อุณหภูมิการพาสเจอไรซ์ท่ีกำาหนดและกำาลัง
ไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่ระบบ 
 อาหารจะคงอุณหภูมิไว้ ณ อุณหภูมิ
และเวลาอย่างใดอย่างหนึ่ง จากนั้นอาหาร 

จะเย็นลงอย่างรวดเร็วโดยผ่านการแลกเปล่ียน 
ความเย็นด้วยเครื่องทำาความเย็น สุดท้าย
ตัวอย่างที่ผ่านการพาสเจอไรซ์ก็จะเก็บไว้ที่
ถังเก็บอาหารหลังพาสเจอไรซ์ 
 ตอ่มาในป ีพ.ศ. 2557 Benlloch-Tinoco 
et al. ได้ศึกษาคุณภาพและการยอมรับของ
น้ำากีวี่เพียวเร่พาสเจอไรซ์แบบต่อเนื่องด้วย
คลื่นไมโครเวฟ (ป้อนพลังงาน 1000 วัตต์ 
นาน 340 วนิาท)ี และพาสเจอไรซแ์บบกะโดย  
batch retort (พาสเจอไรซ ์84 องศาเซลเซยีส  
นาน 300 วินาที) พบว่าปริมาณยีสต์และรา  
และจุลินทรีย์ทั้งหมดที่หลงเหลือหลังจาก 
การพาสเจอไรซท์ัง้ 2 วธิ ีใหผ้ลไมแ่ตกตา่งกนั 
 ทั้งนี้ Krystian et al. (2015) ก็ได้ศึกษา
คุณภาพของน้ำาสตรอว์เบอร์รี เพียวเร่ที่  
พาสเจอไรซ์แบบต่อเน่ืองด้วยคล่ืนไมโครเวฟ  

โดยการพาสเจอไรซ์ที่ 90 องศาเซลเซียส 
นาน 7 วินาที พบว่า ปริมาณกรดฟินอลิก  
แอนโทไซยานิน และวิตามิน เท่า กับ 
208.38±2.83, 74.80±0.38 และ 51.55±0.36 
mg/100 g (ตามลำาดับ) และพบจำานวนยีสต์ 
รา และจุลินทรีย์ทั้งหมด เท่ากับ <1.0±0.10, 
<1.0±0.08 และ 3.69±0.07 log cfu/g  
(ตามลำาดับ) 
 จะเห็นได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการนำา
ค ลื่น ไมโครเวฟมาประยุกต์ ใช้ ในการ 
พาสเจอไรซ์เชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ต้อง
คำานึงถึงปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น คุณสมบัติ 
ไดอเิลก็ทรกิ อณุหภมูขิองอาหาร สมบติัของ
อาหาร ฯลฯ เพื่อปรับปรุงสภาวะการใช้งาน 
ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหารให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั รว่มกบับรษัิท
เชฟรอนประเทศไทย สำารวจและผลติ  

จำากดั และบรษิทัพคีวิเอ แอสโซซเิอส จำากดั  
เปิดตัว “รถดมไว (dog olfactory mobile  
vehicle for viral inspection (DOM 
VVI)” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา 
เพื่อปฏิบัติภารกิจ “สุนัขดมกลิ่นคัดกรอง 
ผู้ติดเชื้อก่อโรคโควิด 19 (COVID-19)  
ภาคสนาม” ช่วยกรมควบคุมโรคตรวจ 
คัดกรองผู้ติดเชื้อในกลุ่มความเสี่ยงต่ำา 
 ศ. สพญ. ดร.เกวล ีฉตัรดรงค ์รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์  
กล่าวว่า จุฬาฯ ร่วมกับพันธมิตร ในการฝึก

“รถึดมไวิ” พัาสุนิัขบัุกตรวิจัเชิงรุก ดมกลิ�นิห่าผู่้ติดเช่�อก่อโรคโควิิด 19
แม่นิยำา 96 เปีอร์เซ็นิต์ ตรวิจัได้วิันิละ 600-1,000 ตัวิอย่าง

สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ 6 ตัว เพื่อ
ดมกลิ่นหาเช้ือก่อโรคโควิด 19 จากเหงื่อ
ของมนุษย์ และเริ่มวิจัยอย่างเป็นทางการ
มาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โดย 
ได้ รับทุนสนับสนุนการวิ จั ยจากบริษัท 
เชฟรอนฯ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

สุนัขดมกลิ่นหาเช้ือก่อโรคโควิด 19  
ผ่านการทดสอบการใช้จริงแล้วกับพนักงาน 
บรษิทัเชฟรอนฯ จงัหวดัสงขลา กวา่ 500 ราย  
พบว่ามีความแม่นยำาร้อยละ 96 จากน้ัน
เม่ือมีสถานการณ์ โควิด 19 แพร่ระบาด 
มากขึ้นในพื้นที่ก รุงเทพ จึงได้นำาสุนัข 
ดมกลิ่นจากจังหวัดสงขลามาตั้งจุดตรวจที่ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อให้บริการ
ตรวจคัดกรองแก่บุคลากรจุฬาฯ และผู้ป่วย
ติดเตียง โดยความร่วมมือกับกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ และ
มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ประจำาหมู่บ้าน (อพม.) ลงพื้นที่
เก็บตัวอย่างเหง่ือมาส่งตรวจแล้วจำานวน 
ทั้งสิ้นกว่า 1,500 ราย

และได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ 
ป้องกันการปนเป้ือนของเชื้อไวรัสจาก 
สิ่งแวดล้อมไปบนตัวสุนัขในระหว่างลงพื้นที่
คลัสเตอร์ เป็นห้องปฏิบัติงานแบบเคลื่อนที่
หรือรถดมไว พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 
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รายละเอียดเพิ่มเติม >>
1) ประชาชาติธุรกิจ (https://bit.ly/3y449aF)
2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (https://www.chula.ac.th/news/47843/)

ตามขอ้กำาหนดของกรมควบคมุโรค ซึง่มคีวาม 
เหมาะสมกับการใช้ ในพื้นที่เสี่ยง รถดมไว 
ออกแบบให้มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่  
อปุกรณก์ารดม และอปุกรณ์ฆา่เชือ้ บนพืน้ที่
ใชส้อยประมาณ 16.8 ตารางเมตร (7 เมตร x  
2.4 เมตร) ภายในแบ่งเป็น 4 ห้อง ได้แก่

1) ห้องอเนกประสงค ์มีตู้เก็บสัมภาระ 
ผู้ปฏิบัติงานบนรถ อุปกรณ์ความปลอดภัย
พื้นฐาน และอุปกรณ์ทำาความสะอาดรถ

2) ห้องพักสุนัข สำาหรับให้สุนัขพักใน
ช่วงไม่ได้ปฏิบัติงาน

3) หอ้งเตรยีมตวัอยา่ง เปน็หอ้งสำาหรบั
รับตัวอย่างที่เก็บจากภายนอกตัวรถ เข้ามา
เตรียมเปลี่ยนถ่ายภาชนะ

4) ห้องปฏิบัติงาน เป็นพื้นที่สำาหรับให้
สุนขัดมกลิน่ตรวจหาเชือ้กอ่โรคโควดิ 19 จาก
ตัวอย่างท่ีวางบนแท่นวางตัวอย่าง จำานวน
รอบละ 12 แท่น

ผศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ออกแบบรถดมไวอธิบาย
ขัน้ตอนการทำางานตรวจคดักรองหาผูต้ดิเชือ้
ว่า ขั้นตอนการเก็บจะใช้สำาลีหนีบไว้ที่รักแร้
ของผู้สัมผัสทั้งสองข้างข้างละ 5 นาที เพื่อ
เก็บเหงื่อ จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียม
การให้สุนัขดม หากสุนัขดมแล้วไม่ได้กลิ่น
ของผู้ติดเชื้อก็จะเดินผ่าน แต่หากดมแล้ว
มีเชื้อก่อโรคโควิด 19 สุนัขจะนั่งลงตรงนั้น
เป็นสัญญาณให้เจ้าหน้าที่พาบุคคลผู้น้ันไป
ตรวจหาเชือ้ด้วยกระบวนการ RT-PCR ตอ่ไป 
การทดสอบด้วยสุนัขดมกลิ่นมีความแม่นยำา
ในการตรวจถึงร้อยละ 96 ช่วยให้เจ้าหน้าที่
ตรวจเชงิรุกไดร้วดเรว็ขึน้ ลดภาระการสวอบ  
ในภาพรวมสามารถตรวจไดว้นัละ 600-1,000 

ตัวอย่าง โดยสุนัขจะช่วยคัดกรองในกลุ่ม 
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำา

ดร.ชฎิล กุลสิงห์ อาจารย์ภาควิชาเคมี  
คณะวทิยาศาสตร ์หนึง่ในทมีวจิยั อธบิายเสรมิ 
ในเรื่องการดมกลิ่นของสุนัขว่า สารระเหย
ที่เก็บมาจากผิวหนังมนุษย์อาจมาจากแหล่ง
กำาเนิดได้หลายแหล่ง อาทิ ต่อมใต้ผิวหนัง
ชนิด eccrine, sebaceous และ apocrine 
โดยหากมนุษย์มีการติดเช้ือก่อโรคโควิด 19 
กระบวนการเผาผลาญในรา่งกายจะแตกตา่ง 
ออกไปจากก่อนได้รับเชื้อ ทำาให้สารเคมี
จากต่อมทั้งสามเปลี่ยนแปลงไปทั้งชนิด
และปริมาณ สุนัขจึงสามารถตรวจจับการ
เปลี่ยนแปลงได้นั่นเอง
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มทส. พััฒนิานิวิัตกรรมเสริมแกร่ง “ห่ลอดกระจัูดรักษ์โลก”

กระจูด เป็นพืชน้ำาที่กำาลังได้รับความ
นิยมในการนำามาใช้เป็นหลอด ด้วย

รูปทรงกระบอกเรียวเล็กเหมาะแก่การใช้
ดดูเคร่ืองด่ืม และสามารถยอ่ยสลายไดง้า่ย
ตามธรรมชาติ ทำาให้เหมาะแก่การนำามาใช้
ทดแทนหลอดดดูพลาสตกิทีก่ำาลงัเปน็ขยะ
กองโตของโลกเป็นอย่างยิ่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 
พัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มคุณสมบัติให้หลอด
กระจูดมีความเหนียว คงทน สะอาด และ
ปลอดภัย เพื่อร่วมผลักดันสู่การเป็นวัสดุ
ทางเลอืกทีเ่ปน็มิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม ผศ.อทุยั 
มคีำา อาจารยป์ระจำาสาขาวชิาเทคโนโลยกีาร
ออกแบบ สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มทส. 
อธิบายว่า การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
“การเคลือบหลอดกระจูดที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม” ได้รับทุนวิจัยจากสำานักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) และบริษัทสมาร์ทเทค 
จำากัด ผู้ประกอบการด้านการผลิตหลอด

เครื่องดื่มที่ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก 
และมีแนวคิดที่จะนำาวัสดุจากธรรมชาติ
มาใช้ทดแทน จึงเป็นที่มาให้ทีมวิจัยมอง
ถึงวัสดุใกล้ตัวอย่าง “ต้นกระจูด” พืชน้ำา
ตระกูลเดียวกับกกและธูปฤาษี ซ่ึงในไทย
มีแหล่งปลูกใหญ่คือ จังหวัดระยองและ
นครศรีธรรมราช

“จุดเด่นของกระจูดคือหากมีอายุที่
เหมาะสมและมรีปูทรงไดม้าตรฐาน ลำาตน้จะ
มลีกัษณะใกลเ้คยีงหลอดดดูน้ำาพลาสตกิทีม่ี
จำาหนา่ยทัว่ไปในทอ้งตลาด แตด่ว้ยตัวกระจูด
เองตามธรรมชาติยังมีข้อจำากัดในการนำามา
ใช้เป็นหลอดดูดเครื่องดื่ม เพราะเปราะบาง 
หักง่าย และอาจมีสิ่งปนเปื้อน เช่น ไข่พยาธิ 
จึงต้องมีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่เหมาะ
สมและมีความปลอดภัยในการใช้งาน รวม
ถึงมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ก่อนนำาไปใช้จริง”

ผศ.อุทัยอธิบายถึงเทคโนโลยีว่า การ
พัฒนาคุณภาพของหลอดกระจูดใช้การ 

ตดัแตง่กระจดูให้ไดข้นาดตามต้องการ ก่อน
นำาเข้ากระบวนการเคลือบผิวสัมผัสด้วย
พลาสติกย่อยสลายได้ (bioplastic) เติมสาร
ป้องกันการเกิดเช้ือราและแบคทีเรีย แล้ว
นำาไปผ่านทรีตเมนต์ด้วยความร้อน เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการยดึตดิของพลาสติกบนพืน้
ผิวกระจูดและทำาให้สารละลายระเหยออก

“จากการทดสอบด้ วย เครื่ อ งมื อ
มาตรฐานสากลทั้งด้านแรงกดอัดและแรง
บีบแตก พบว่าหลอดกระจูดมีคุณสมบัติสูง
ขึ้น ทั้งความแข็งแรง ความเหนียว การทน
น้ำา มคีวามปลอดภยัในการใช้งาน ทีส่ำาคัญยัง
คงสามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ 
ปัจจุบันจึงมีผู้ประกอบการสนใจติดต่อ 
ขอซือ้เทคโนโลยไีปใชย้กระดบัการผลติให้ได้
มาตรฐานแลว้ โดยเลง็ไปถงึการผลติเพือ่สง่
ออกไปต่างประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจไทย”

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
มติชน (https://bit.ly/3xMMqnR)

หลื่อดักรีะจูดั

ระเบียง
ข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย
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วิวิ. โชวิ์เทคโนิโลย่ “เคร่�องห่ั�นิผ่ลไม้อเนิกปีระสงค์พัร้อมทอด”  
เพัิ�มกำาลังการผ่ลิต ปีระห่ยัดพัลังงานิ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งประเทศไทย (วว.) เผยผลงาน 

“เคร่ืองหัน่ผลไมอ้เนกประสงคพ์ร้อมทอด” 
สามารถผลติไดส้งูสดุ 50 กิโลกรมัตอ่ชัว่โมง 

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  
ผูว้า่การ วว. กลา่วว่า ศนูยเ์ชีย่วชาญนวตักรรม 
อาหารสุขภาพ วว. ได้ออกแบบและพัฒนา  
“เคร่ืองหัน่ผลไมอ้เนกประสงคพ์ร้อมทอด”  
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มผลิตผลไม้
แปรรูป เช่น กล้วยฉาบ มันทอดเผือกทอด 
ทุเรียนทอด ฯลฯ โดยเน้นหลักการออกแบบ
ที่ง่าย ไม่ซับซ้อน

“เครื่องหั่นผลไม้อเนกประสงค์พร้อม
ทอด มีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร   
มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ 1) ชุดใบมีด
หัน่ผลไม้ มลีกัษณะเปน็จานหมนุเหวีย่งแบบ
ใบมีดคู่ สำาหรับหั่นเป็นแผ่นบาง สามารถ
ปรับระดับความหนาได้ตั้งแต่ 1-5 มิลลิเมตร 
2) ช่องป้อนวัตถุดิบสำาหรับห่ัน สามารถ
ปรับอุปกรณ์ตามลักษณะท่ีต้องการห่ันได้  

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
กรุงเทพธุรกิจ (https://bit.ly/35HqX3J)

3 รปูแบบ คอื แนวยาว แนวขวาง และแนวเฉยีง  
ส่วนสุดท้ายคือส่วนกระทะทอดให้ความร้อน
ด้วยแก๊ส LPG

“การทำางานของเคร่ืองมีการออกแบบ
ให้มีการหั่นและไหลลงสู่กระทะทอดในขั้น
ตอนเดียว นอกจากการใช้แปรรูปผลไม้แล้ว  
ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับสมุนไพร อาทิ 
ขิง ข่า และตะไคร้ เครื่องที่พัฒนาขึ้นนี้
มีอัตราการทำางานสูงสุด 50 กิโลกรัมต่อ
ชัว่โมง ใชง้านงา่ย สะดวก ประหยดัพลงังาน 
สามารถผลิตได้มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย” 

ศ. (วจิยั) ดร.ชุตมิาเสรมิว่าในสถานการณ ์
ที่วิกฤตโควิด 19 กระทบต่อเศรษฐกิจทั้ง 
การค้าขายภายในประเทศและการส่งออก  
ส่ งผลให้ผลผลิตการเกษตรล้นตลาด 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จึงมีบทบาทสำาคัญในการช่วยแก้
ปัญหา และเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสให้แก่
ประชาชน เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนี้นอกจาก
จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตการเกษตรแล้ว  

ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การจำาหน่ายในยุค 
นิวนอร์มัลได้

“วว. พรอ้มแลว้ทีจ่ะถา่ยทอดเทคโนโลยี
การผลิตน้ีสู่เชิงพาณิชย์ เพ่ือร่วมกันพลิก
วิกฤตเป็นโอกาสปรับเปลี่ยนการจำาหน่าย
ผลิตผลแบบเดิมสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่า
สูงขึ้นร่วมด้วย เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม และ
สร้างความมั่นคง”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีได้ที่ 
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารเพื่อ
สุขภาพ วว. 
โทรศัพท์ 0 2577 9000 หรือ 
Call center โทร. 0 2577 9300 
โทรสาร 0 2577 9009 
อีเมล tistr@tistr.or.th

ระเบียง
ข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย
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ไบัโอเทค สวิทช. เผ่ยควิามค่บัห่นิ้าการพััฒนิา 
ช่วิภัณฑ์กำาจััดเช่�อก่อโรคพั่ชในิดินิ ศัตรูสำาคัญของพั่ชเศรษฐกิจัไทย

โรคพืช ในดินที่ เ กษตรกรรู้ จั กกั นดี   
คือ “โรคเหี่ยวเขียวหรือโรคเห่ียว  

(bacterial wilt disease)” โรคร้ายที่เกิด
ขึ้นกับพืชกว่า 200 ชนิด โดยเฉพาะพืช
เศรษฐกิจ เช่น มะเขือเทศ มะเขือ มันฝรั่ง 
พรกิ พรกิไทย กลว้ย ขงิ ถัว่ลสิง และยาสบู 
ฯลฯ สาเหตุของโรคนี้มาจากเชื้อแบคทีเรีย 

“ราลสโตเนีย โซลานาซีเอรัม (Ralstonia 
solanacearum)” ซึ่งเข้าทำาลายพืชผ่าน
ทางราก รอยแผล และรอยฉีก สามารถ
แพร่ระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วผ่าน
ทางน้ำาในช่วงหน้าฝน และสามารถแฝง
อยู่ในหัวพันธุ์ที่เกษตรกรเตรียมไว้สำาหรับ
การปลูกรอบต่อไป จุดสำาคัญที่ทำาให้การ

กำาจดัเชือ้ชนดินีเ้ปน็เรือ่งยากคอืเชือ้ชนิดน้ี
สามารถอยู่ในดนิไดเ้ปน็ระยะเวลานาน และ
มคีวามหลากหลายของสายพนัธุ ์จึงยงัไมม่ี
สารเคมีใดที่มีประสิทธิภาพดีเพียงพอที่จะ
กำาจัดเชื้อในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

จากปัญหาที่เกิดขึ้นน้ี คณะนักวิจัย 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

ระเบียง
ข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย
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รายละเอียดเพิ่มเติม >>
1) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. (https://bit.ly/2TNjpK8)
2) Most News (https://bit.ly/3cZvPoY)

แห่งชาต ิสวทช. นำาโดย ดร.อดุม แซอ่ึ่ง ทมีวจิยั 
การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล  
และ ดร.อรวรรณ ชชัวาลการพาณชิย ์ทมีวจิยั 
ไวรัสพืชและแบคที รี โอฟาจได้ร่ วมกัน 
ศึ กษาและ พัฒนา  “แบคที รี โ อฟาจ  
(bacteriophage)” หรือ “ฟาจ (phage)” ไวรสั 
ประสิทธิภาพสูงสำาหรับใช้ในการทำาลายเช้ือ
แบคทีเรียก่อโรคในพืชด้วยวิธีการย่อยสลาย  
(lysis) เพื่อพัฒนาเป็น “สารชีวภัณฑ์ 
สำาหรับกำาจดัเชือ้กอ่โรคพชืในดนิ” ทีเ่ปน็มติร 
ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อทดแทนการใช้สารเคมี

คุณสมบัติเด่นของแบคทีรีโอฟาจที่นัก
วิจัยกำาลังพัฒนาคือมีการทำาลายแบคทีเรีย
ที่ก่อโรคในพืชอย่างจำาเพาะเจาะจง (speci-
ficity) ไม่มีการทำาลายแบคทีเรียดีชนิดอ่ืนท่ี
มีอยู่ตามธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อทั้งพืช 
คน  และสตัว ์จึงเหมาะแก่การใชง้านในระยะ
ยาว อยา่งไรกต็ามตอนนีแ้บคทรีีโอฟาจยงัไม่
พร้อมใช้งานเป็นชีวภัณฑ์กำาจัดเชื้อก่อโรค 
เนือ่งจากยงัมอีปุสรรคเร่ือง “ความทนทาน” 
เพราะยังไม่ทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอก 
เช่น อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง และสภาพ
เกลอืในดนิ ฯลฯ ทมีวจัิยจงึกำาลงัศกึษาตอ่ใน
เรือ่งโครงสร้างของไวรัส โดยบรูณาการความ
รู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านชีววิทยา เคมี และ

ฟิสิกส์ เพื่อศึกษาโครงสร้างในสภาวะต่างๆ 
ความแข็งแรงเชิงโครงสร้าง และกลไกการ
เข้าทำาลายเชื้อ 

โดยองค์ความรู้ที่เกิดข้ึนจากการวิจัย 
จะสามารถนำาไปประยุกต์ ใช้พัฒนาเป็น 

แบคทีรีโอฟาจที่มีความคงทนสูงขึ้น ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสูตรการเก็บ
รกัษา (storage formulation) และการนำาไปใช้ 
เป็นชวีภัณฑ์สำาหรับกำาจัดเชื้อก่อโรคในพื้นที่
เกษตรกรรม (field utilization) ต่อไป

ระเบียง
ข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย
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“ViaBus” แอปีพัลิเคชันิคนิไทย  
ติด Forbes 30 under 30 Asia – 2021

การรอคอยที่คาดเดาไม่ ได้  เป็น
ปัญหาหนักอกที่ผู้ ใช้ระบบบริการ

ขนส่งสาธารณะรู้ซึ้งกันดี เพราะต่างมี
ประสบการณ์ร่วม ไม่ว่าจะเป็นการพลาด
นัดครั้งสำาคัญ เข้างานสาย เสียเวลาบน
ท้องถนน ฯลฯ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และ
นับเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจด้วย แต่
ปัญหาเหล่านี้กำาลังคลี่คลายลงแล้วด้วย 
ViaBus (เวียบัส) แอปพลิเคชันที่จะช่วย
ใหก้ารเดนิทางงา่ย สะดวก และวางแผนได้ 
มีบริการครอบคลุมแล้วกว่า 70 จังหวัด

อินทัช มาศวงษ์ปกรณ์ กรรมการ 
ผู้จัดการบริษัทเวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
จำากัด และนิสิตเก่าภาควิชา Information 
and Communicat ion Engineer ing   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (ปีการศึกษา 
2557) แบ่งปันเรื่องราวความสำาเร็จของ 
ViaBus นวัตกรรมเปลี่ยนโลกการเดิน
ทางท่ีสร้างช่ือให้ประเทศไทยในเวทีโลกว่า  
ViaBus เป็น Tech Startup ที่ก่อตั้งร่วม
กับธนัทเศรษฐ์ หอวัฒนพันธ์ และธนิษฐ์  
ซึ้งหทัยพร การพัฒนาเริ่มต้นจากในมหาลัย 
โดยได้รับการสนับสนุนจาก CU Innovation 
Hub ทีช่ว่ยทัง้เรือ่งของโอกาส เงินทนุเริม่ตน้ 
ในการทดลองนวัตกรรม และได้ร่วมมือกับ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ใน
การพัฒนาแอปพลิเคชัน

“หลงัจากพัฒนาและทดสอบนวตักรรม
เป็นเวลาประมาณ 2 ปี กับผู้ ใช้งานจริง
หลายหมื่นราย จึงเปิดใช้งานในปี พ.ศ.  

2561 และพัฒนามาตลอดจนถึงปัจจุบัน 
ตอนน้ีได้รับความร่วมมือเพ่ิมเติมจากหลาย
หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสำานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

อิน้ที่ัช่ มาศวงษ์ปกรีณ์ กรีรีมการีผู�จัดัการี 
บรีิษัที่เวีย กรีุ๊ป (ปรีะเที่ศไที่ย) จำากัดั

ระเบียง
ข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย
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ฯลฯ” อินทัชอธิบายว่า จุดเด่นของ ViaBus 
คือการแสดงผลขอ้มลูระบบขนสง่สาธารณะ
แบบเรียลไทม์ โดยแอปพลิเคชันจะอัปเดต
ข้อมูลเส้นทางและสภาพจราจร คำานวณ
เวลาเดินทางบนฐานข้อมูลจริงและทันต่อ
เหตุการณ์ เช่น ป้ายรถที่ถูกยกเลิก จุดไหน 
มีรถจอดเสีย รถเปลี่ยนเส้นทาง และจุด
ที่มีการปิดถนน โดย ViaBus ผ่านการ
ออกแบบให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เพียงผู้
ที่ต้องการใช้งานดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 
(รองรับทั้งระบบ IOS และ Android) แล้ว
เลือกเมนูที่ต้องการ เช่น วิธีการเดินทาง  
ดูแผนที่ หรือค้นหาป้ายรถเมล์ที่ใกล้ที่สุด

“หลกัๆ แลว้ ViaBus จะชว่ยใหผู้้ ใชง้าน 
สามารถวางแผนการเดนิทางดว้ยระบบขนสง่
สาธารณะได้ง่ายและสะดวกข้ึน ไม่ว่าจะ
ด้วยรถโดยสาร เรือ รถไฟ และรถตู้ระหว่าง
จังหวัด ทำาให้บริหารจัดการเวลาได้ ไม่ต้อง
เสียเวลากับการคอยเป็นเวลานาน ลดความ
เสี่ยงจากการหลงทาง ซึ่งผู้ โดยสารสามารถ
ดูตารางเดินรถ เที่ยวรถ พร้อมเวลาท่ีรถจะ
มาถึงยังสถานี นอกจากน้ี ViaBus ยังช่วย
ลดข้อจำากัดการเข้าถึงบริการสาธารณะของ
คนพกิาร โดยการระบรุถคนัทีส่ามารถรองรบั
รถเข็น และช่วยให้ชาวต่างชาติหรือนัก 
ทอ่งเทีย่วเดนิทางดว้ยระบบขนสง่สาธารณะ
ไทยได้สะดวกขึ้น ด้วยการแสดงผลข้อมูล
เป็นภาษาอังกฤษ

“ก้าวต่อไปของ ViaBus ที่ปัจจุบันมีผู้
ดาวน์โหลดแอปฯ แล้วกว่า 2 ล้านคน ช่วย
ลดเวลาในการรอขนส่งสาธารณะได้ ไป
แล้วกว่า 7,700 ล้านนาที คิดเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐกจิกวา่ 5,000 ล้านบาท คอื การพฒันา
และเพิม่ศกัยภาพของระบบนเิวศระบบขนสง่
โดยสารประจำาทาง เชื่อมโยงระบบขนส่ง
สาธารณะให้เป็นระบบเดียวกัน และขยาย
พื้นที่การใช้งานผ่านแอปฯ ให้ครอบคลุมท่ัว
ประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการเดินทางด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (https://www.chula.ac.th/highlight/47660/)

ระบบขนสง่สาธารณะมากขึน้ ช่วยลดปัญหา
การจราจรติดขัดและลดการใช้พลังงาน”  
อินทัชเล่า

ท้ายที่สุด อินทัชย้ำ าว่ารู้สึกภูมิ ใจที่   
ViaBus ได้ทำาหน้าที่  startup สัญชาติ
ไทยท่ีประกาศช่ือเสียง พิสูจน์ความเป็น
เลิศของคนไทยกระทั่งเป็นที่ยอมรับใน
เวทีสากล คว้ารางวัล “Forbes 30 under 
30 Asia - 2021” จากนิตยสาร Forbes  
มาครองได้สำาเร็จ ซ่ึงนอกจากรางวัลน้ีแล้ว
ในปี พ.ศ. 2562 ViaBus ยังเคยได้รับรางวัล 
Best Performing Startup จัดโดย Dtac 

และในปี พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในการประกวดโมบายแอปพลิเคชันชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี และรางวัล MEGA PITCH 
100 SID จาก Siam Innovation District 
รว่มกบักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

“ทีมงานรู้สึกดีใจและภูมิใจอย่างยิ่ง
ในทุกๆ รางวัลที่ ViaBus ได้รับ รางวัล
เหล่านัน้ทำาใหท้มีทกุคนมพีลงัใจทีจ่ะพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสังคมต่อไป”

ระเบียง
ข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย
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“WISA Woodsat” เป็ีนิดาวิเท่ยมทดลองขนิาดเล็กเพ่ั�อทดสอบัปีระสิทธิภาพัของวิัสดุไม้ 
ในิสภาวิะภายนิอกโลก ภายใต้โครงการควิามร่วิมม่อระห่ว่ิางธุรกิจัของฟินิแลนิด์กับัองค์การ
อวิกาศของยุโรปี ท่�ให้่ควิามช่วิยเห่ล่อเร่�องการทดสอบัก่อนิการบิันิและจััดห่าเซนิเซอร์สำาห่รับั
ติดตั�งภายในิดาวิเท่ยม

WISA Woodsat เป็นดาวเทียมชนิด CubeSat ซึ่ง
เป็นดาวเทียมขนาดเล็กที่ผลิตข้ึนสำาหรับใช้ทำา

วิจัยเป็นหลัก มีลักษณะเป็นดาวเทียมทรงลูกบาศก์ขนาด
ด้านละ 10 เซนติเมตร โครงสร้างทำาจากไม้ทั้งหมด ผลิต
โดยบริษัท Arctic Astronautics ซ่ึงเป็นบริษัทที่ผลิตและ
จำาหน่าย CubeSats เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาใน
ประเทศฟินแลนด์ ไม้ที่ ใช้ ในการผลิต WISA Woodsat 
เพือ่การทดสอบครัง้นี ้เปน็ไมจ้ากตน้เบริช์ทีจ่ดัหาโดยบรษิทั 
UPM Plywood ซึ่งใช้วิธีการอบไม้ด้วยความร้อนในสภาพ
สุญญากาศ เพ่ือทำาให้แห้งและเพ่ิมความแข็งแรง และมี
การใช้อะลูมิเนียมออกไซด์เป็นส่วนผสมของไม้
   โดยที่ดาวเทียม WISA Woodsat จะมีการติดตั้งกล้อง
ทัง้หมดสองตวั ตวัหนึง่สามารถยดืออกไปนอกยานในลกัษณะ
ถ่ายตนเอง (selfie) ได้ เพื่อให้ผู้ควบคุมสามารถเห็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับดาวเทียมตลอดเวลา เช่น ภาพถ่ายสภาพพื้นผิวยาน สี
ของพื้นผิว รวมถึงอาจสามารถจับภาพรายละเอียดอย่างรอย
ร้าวหรือความเสียหายอื่นๆ ได้ด้วย

WISA Woodsat เป็นดาวเทียมไม้ดวงแรกที่ถูกปล่อย

สู่ช้ันสแตรโทสเฟียร์ เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการรับมือกับ
สภาวะต่างๆ อาทิ ความร้อน ความเย็น แรงกดดัน และรังสี 
เพื่อนำาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างสำาหรับใช้งานนอก
โลกในอนาคต เช่น การใช้ไม้สร้างช้ินส่วนของยานอวกาศ 
หรือสถานีอวกาศ

โดยการทดสอบทีพ่ึง่เกดิขึน้เมือ่วนัที ่12 มถินุายน ทีผ่า่นมา 
เป็นการทดสอบโดยใช้บอลลูนนำาพา WISA Woodsat ขึ้นไปที่
ระดบัความสงู 31 กโิลเมตร หรอืชัน้บรรยากาศสแตรโทสเฟยีร ์
เที่ยวบินดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ โดยจะมีการพัฒนาต่อให้ WISA Woodsat  
สามารถโคจรทีร่ะดบัความสูง 500-600 กโิลเมตร เพือ่ใหพ้รอ้ม
สำาหรับการปฏิบัติภารกิจนอกโลก

“WISA Woodsat” ดัาวเทียีมจากไม้  
ที�มีการส่งสู่ชั�นสแตรโทสเฟียีร์

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม >>  
1) VOA Thai (https://bit.ly/3h1Th7s)

2) WISA Woodsat (https://bit.ly/3y6h77X)

หน้าต่าง
ข่าววิทย์-เทคโนฯ โลก



31กรกฎาคม 2564

ปัลาซีลาแคนท์ตัวเมียจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์อย่างเต็มที่
เมื่อถึงวัยเกือบ 60 ปี และปลาตัวผู้จะเข้าสู่วัยเจริญ

พันธุ์เมื่อมีอายุ 40-69 ปี การที่ปลาซีลาแคนท์โตช้าและ
มีลูกหลานได้น้อย จึงทำาให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างมาก 
ด้วยเหตุผลนี้นักอนุรักษ์จึงจำาเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางประชากรอย่างถูกต้อง เพื่อนำาไปวางแผนการ
อนรุกัษต์อ่ไป ทัง้นีเ้มือ่ชว่งตน้ศตวรรษที ่20 นกัวทิยาศาสตร์
คาดวา่ปลาซลีาแคนท์ไดส้ญูพนัธุ์ไปจากโลกแลว้ แตผ่า่นมา
ในปี พ.ศ. 2481 กลับมีผู้พบเห็นมันอีกครั้ง จากการติดเข้า

มาในอวนของชาวประมงที่นอกชายฝั่งประเทศแอฟริกาใต้
ปัจจุบันมีแหล่งที่มีปลาซีลาแคนท์อยู่เพียงสองแห่งในโลก 

คือ ที่บริเวณชายฝั่งเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซีย และตาม
แนวชายฝ่ังทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา ซ่ึงประชากรปลา 
ซีลาแคนท์กลุ่มหลังนี้อาจเหลืออยู่เพียงไม่กี่ร้อยตัว

ปีลาซ่ลาแคนิท์ (Coelacanth) ได้รับัการขนิานินิามวิ่าเปี็นิ "ฟอสซิลท่�ยังม่ช่วิิต" เพัราะ
เปีน็ิปีลาดกึดำาบัรรพ์ัท่�ดำารงเผ่่าพันัิธุส่์บัตอ่กนัิมานิานิถึึง 420 ลา้นิปีี ทม่นิกัวิจิัยัฝั่รั�งเศส
ใช้แสงโพัลาไรส์์ตรวิจัสอบัเส้นิลายท่�อยู่บันิเกล็ดทำาให่้ค้นิพับัเส้นิลายขนิาดเล็กบันิ
เกล็ดเพัิ�มเติมเปี็นิจัำานิวินิมาก และสามารถึบั่งช่�ได้วิ่าปีลาซ่ลาแคนิท์อาจัม่อายุย่นิยาวิ
ถึึงห่นิึ�งศตวิรรษ นิอกจัากนิั�นิจัากการตรวิจัสอบัตัวิอ่อนิของปีลาซ่ลาแคนิท์ 2 ตัวิ ซึ�ง
เก็บัไวิ้ในิพัิพัิธภัณฑ์ ยังพับัว่ิาตัวิอ่อนิทั�งสองม่อายุราวิ 5 ป่ี บั่งช่�วิ่าปีลาซ่ลาแคนิท์ 
ตัวิเม่ยม่การตั�งท้องท่�ยาวินิานิ

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม >>  
BBC News Thai (https://bbc.in/3zM3yMn)

ปลาดั่กดัำาบรรพั์ซ์ีลาแคนท์  
อาจมีอายีุยี่นยีาวถ่งหน่�งศตวรรษ

หน้าต่าง
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นิับัตั�งแต่การระบัาดของโควิิด 19 ไปีทั�วิโลก นิักวิิจััยและผู้่ปีระกอบัการต่างยกระดับั
การพัฒันิาเทคโนิโลยท่างการแพัทยเ์พั่�อรบััมอ่กบััสถึานิการณ์ท่�เกดิขึ�นิ ทั�งการพัฒันิา
วิัคซ่นิ และการดูแลผู่้ปี�วิยจัากทางไกล ฯลฯ ซึ�งจัากเห่ตุการณ์นิ่�เองก็เปี็นิตัวิจัุดชนิวินิ
ให่้เทคโนิโลย่ทางการแพัทย์ม่การเติบัโตอย่างรวิดเร็วิตามกันิไปีด้วิย เพัราะห่ากก้าวิช้า
ไปีสกันิิดกอ็าจัตกขบัวินิของการเป็ีนิผู้่นิำาในิอตุสาห่กรรมท่�มก่ารเตบิัโตอยา่งพุ่ังทะยานิ
ในิช่วิงนิ่� โดยเทคโนิโลย่ท่�นิ่าจัับัตาม่ดังนิ่�

การเต่บโตแบบต่ดัเทอร์โบของอุตสาหกรรม 
ทางการแพัทยี์ จุดัชนวนดั้วยีโรคระบาดั

mRNA ไม่ได้ัจบแค่วัคซี์นป้องกัน 
โคว่ดั 19 เทคโนโลยี mRNA (messenger ribonucleic acid) 

คือ เทคโนโลยีที่ ใช้การส่งสารพันธุกรรมเข้าไปสร้าง
สารสำาคัญในร่างกายมนุษย์เพื่อป้องกันโรคหรือรักษา
อาการป่วย โดยเทคโนโลยีนี้จัดได้ว่าเป็นดาวเด่นสุดของปี  
พ.ศ. 2563 เพราะจากการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค
โควิด 19 เทคโนโลยี mRNA ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการ
ที่ดีที่สุด (ตัวอย่างวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีนี้ เช่น Pfizer และ 
Moderna) ซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีการนำาเทคโนโลยีนี้มาพัฒนา
เพื่อใช้ ในการรักษาโรคอื่นๆ เช่น มะเร็ง มาลาเรีย และ 
โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และในอนาคตข้างหน้าเราน่า
จะได้เห็นวัคซีนป้องกันโรคอีกหลายชนิดเป็นวัคซีนประเภท 
mRNA เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา CB Insights มีการ
รายงานว่ามีการทดลองใช้เทคโนโลยี mRNA ในการรักษา
โรคมากกว่า 20 โรคแล้วด้วย

หน้าต่าง
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เว้นระยะห่างทางสังคม (keep social distancing)  
วลีติดหูที่อยู่คู่คนทั่วโลกมานานแรมปี ทำาให้เกิดการพัฒนา
เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการการรักษาจาก 
ทางไกล ผ่านระบบสื่อสารที่สามารถโต้ตอบและควบคุมการ
ทำางานได้ ซึ่งตัวเลขความต้องการที่สูงนี้ก็นำาไปสู่การลงทุน
จำานวนมากในกลุ่ม startup เมื่อปี พ.ศ. 2563

อย่างไรก็ตามการเติบโตของธุรกิจน้ีก็ยังมีเร่ืองท่ีต้อง 
เฝ้าระวัง คือ “ความเสี่ยงเรื่องการละเมิดข้อมูลทางด้าน
สุขภาพ” เพราะที่อเมริกามีการรายงานในไตรมาสที่ 4 ของปี 
2563 ว่ามีการละเมิดข้อมูลด้านสุขภาพมากถึง 154 รายการ 
ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่า 500 คน ซึ่งถือว่ามีจำานวนเพิ่ม
ขึ้นมากเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปี พ.ศ. 2562 ที่มีจำานวนการ
ละเมิดอยู่ที่ 30 รายการ

โดยเทคโนโลยีที่น่าจับตาว่าจะเข้ามาแก้สถานการณ์น้ี
ได้ คือ เทคโนโลยี “blockchain (บล็อกเชน)” เพราะเป็น
เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลเป็นบล็อกซ่ึงแต่ละบล็อกจะมีการ
เชื่อมโยงเข้าหากัน นั่นหมายความว่าหากมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทุกบล็อก ทุกคนในห่วงโซ่
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ และหากผู้ ใด
จะเข้ามาโจรกรรมก็จะต้องเจาะระบบของคนที่ครอบครอง
บล็อกเหล่านี้ให้ได้อย่างน้อยเกินคร่ึงในเวลาเดียวกัน ทำาให้
เป็นการยากอย่างยิ่งที่ผู้ประสงค์ร้ายจะโจรกรรมหรือลักลอบ
เปลีย่นแปลงขอ้มลูได ้จากเหตุผลนีเ้องทำาใหร้ะบบ blockchain 

อีกหนึ่งการเติบโตที่น่าจับตาของเทคโนโลยีการผลิตใน
อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ (biopharmaceutical) คือ การ
พัฒนายาที่มี “การรักษาแบบมุ่งเป้าหรือมีความจำาเพาะสูง 
(target diseases)” เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว โดยปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้การพัฒนายาประเภทนี้
สำาเรจ็ไดร้วดเรว็ขึน้คอืการรูถ้งึรหสัพนัธกุรรมทีเ่ชือ่มโยงไปสู่
การเกดิโรค เพือ่นำาไปสูก่ารผลติยาทีม่ปีระสทิธภิาพสงู และ
การผลิตยาที่มีราคาถูกลงในอนาคต

ซึง่จากสาเหตนุีเ้องกท็ำาใหอ้ตุสาหกรรมยามกีารลงทนุเรือ่ง 
“ระบบปญัญาประดษิฐ”์ หรอื AI (artificial intelligence) สงูสดุ
ในช่วงนี้ ด้วยมูลค่าการลงทุน 13.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง
สูงกว่าเมื่อปี พ.ศ. 2562 ถึง 4.5 เท่า เพราะ AI เป็นเทคโนโลยี
สำาคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลจำานวนมหาศาลที่มีความซับซ้อน
สูงมากนั่นเอง 

อีกหนึ่งเทคโนโลยีท่ีเติบโตตีคู่กันไป คือ “การปรับแต่ง 
จโีนม” หรอื CRISPR (clustered regularly interspaced short 
palindromic) gene editing เพราะเทคโนโลยีนี้จะเป็นตัวช่วย
ใหก้ารระบตุำาแหนง่ของสารพนัธกุรรมทีท่ำาใหเ้กดิโรคหรอืทำาให 
การพัฒนากระบวนการป้องกันการเกิดโรคทำาได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะ

เปน็โครงการสรา้งพืน้ฐานทีเ่หมาะสมสำาหรับบนัทกึสขุภาพของ
ผู้ป่วย ทำาให้ปัจจุบันหลายประเทศในยุโรป ตะวันออกกลาง 
และเอเชียกำาลังประเมินวิธีการบูรณาการ blockchain เข้าสู่
ระบบการดูแลสุขภาพ  

รักษาจากทางไกล ในวันที�หมอกับคนไข้
ต้องเว้นระยีะห่าง

การรักษาแบบมุ่งเป้า เพ่ั�อการรักษาที�มี
ประส่ทธ่ภาพัและรวดัเร็ว
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นำาไปสู่การผลิตยาที่มีความจำาเพาะต่อไป โดยในไตรมาสที่ 2  
ปี พ.ศ. 2563 มีบริษัททั่วโลกมากกว่า 700 บริษัท กำาลังมุ่ง
พัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้ และมีกว่า 50 บริษัท ที่เริ่มทดลองทาง
คลินิกเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้แล้ว

อีกหนึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มาแรงในช่วงน้ี 
คือ อุปกรณ์ดิจิทัลและอุปกรณ์ที่มีระบบการเชื่อมต่อ โดย
เฉพาะอุปกรณ์สำาหรับสวมใส่เพื่อติดตามข้อมูลสุขภาพแบบ 
เรียลไทม์ เช่น ข้อมูลการนอน การเคลื่อนไหวร่างกาย และ

อัตราการเต้นของหัวใจ ฯลฯ เพราะในภาวะวิกฤตโรคระบาด
แบบนี้ ใครๆ ก็อยากมั่นใจได้ว่าตัวเองนั้นแข็งแรงดีและมี 
การดแูลตวัเองเพยีงพอ โดย Grand View Research ระบวุา่ 
ในปี พ.ศ. 2563 ตลาดของอุปกรณ์เหล่านี้มีมูลค่าสูงถึง 
16.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าในปี พ.ศ. 2564  
จะมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 26.8

โดยแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีน้ีเป็นไปในทิศทาง
ที่จะมีการให้ความสำาคัญกับเรื่องหลายทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ 
และเพศมากขึ้น เพราะความเข้าใจท่ีมากขึ้นน้ีจะนำามาสู่การ
เข้าใจถึงความแตกต่างของประชากรศาสตร์ ซึ่งมีส่วนสำาคัญ
ต่อการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ Grand View Research  
ระบุว่าตลาดทั่วโลกกำาลังให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพของสตรี ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดสูง
ถึง 48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2570

ทัง้หมดนีเ้ปน็เพยีงตวัอยา่งของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่
กำาลังเติบโตแบบติดเทอร์โบในปัจจุบัน แล้วคุณได้ลองสัมผัส
เทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยตัวเองบ้างหรือยัง 

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม >>  
1) WRAL Tech Wire (https://bit.ly/2U3pQbY)

2) โรงพยาบาลกรุงเทพ (https://bit.ly/3gUAZVF)

3) Krungsri Guru (https://bit.ly/3gVoyJf)

เทคโนโลยีีด่ัจ่ทัลและการเช่�อมต่อ 
เม่�อทุกคนสามารถดูัข้อมูลสุขภาพั
ได้ัด้ัวยีตัวเอง
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ต่ดัตามสาระความรู้
ว่ทยีาศาสตร์ สดัใหม่ ทั�งข่าว 

บทความ Podcast และ 
Facebook Live ได้ัทาง

น่ตยีสารสาระว่ทย์ี
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รวิศ ทัศคร
ร้อยพัน
วิทยา

บทความในตอนนี้จะชวนคุยต่อจากคราวก่อนครับ	 โดยคราวนี้เราจะมามอง
คาร์บอนไดออกไซด์ในแง่มุมของประโยชน์ของมันบ้าง	 อย่างแรกเลยท่ีเราท่าน
คุ้นเคยกันในชีวิตประจำาวันก็คือ	ประโยชน์ของมันในการนำามาใช้งานในอุตสาหกรรม 
เคร่ืองด่ืมอัดก๊าซและการผลิตนำ้าอัดลมน่ันเอง

รวิศ ทัศคร 
เคยเป็นกรรมการบริหารและสมาชิกทีมบรรณาธิการวารสารทางช้างเผือก สมาคมดาราศาสตร์ไทย เคยทำางานเป็นนักเขียน

ประจำานิตยสาร UpDATE นิตยสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น (มหาชน) จำากัด ปัจจุบันรับราชการ

เป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นคาร์บอนไดัออกไซ์ดั์แล้วไง 
ข้องใจัเห่รอคะ (ตอนที� 2)
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ร้อยพัน
วิทยา

คุณเช่ือหรือไม่ว่ามนุษย์เรา

รู้จักน้ำาแร่ธรรมชาติที่มี 

รสซ่ามานานโข น้ำาท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

เหลา่น้ีเกดิขึน้มาจากคารบ์อนไดออกไซด์

ที่มีเกินมาในชั้นหินอุ้มน้ำา ซึ่งละลายใน

น้ำาภายใต้ความดัน แม้ว่าการกล่าวอ้าง

ถึงสรรพคุณทางยาของน้ำาแร่เหล่านี้จะ

เป็นคำากล่าวที่เกินความจริงไปมาก แต่

การมีคาร์บอนไดออกไซด์ละลายอยู่ก็

ทำาใหน้้ำาแรเ่หลา่นีม้รีสชาตทิีด่ขีึน้ และมี 

ลักษณะปรากฏที่น่าดื่มจากการมีฟอง 

ผดุพรายออกมา เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 

ปรากฏให้เห็นครั้งแรกในสมัยศตวรรษ 

ที ่17 (พ.ศ. 2144-2243) หลงัจากนัน้ใน 

ปี พ.ศ. 2310 โจเซฟ พริสลีย์ ได้ผลิต 

น้ำาอัดก๊าซท่ีมีรสชาติดีท่ีมนุษย์เราเป็นผู้ทำา 

ขึ้นมาเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นสามปี 

ตอ่มานักเคมีชาวสวีเดน ทอร์เบน เบิร์กแมน  

ไดป้ระดษิฐก์ระบวนการทำาน้ำาอดักา๊ซจาก

ปฏิกิริยาระหว่างชอล์กกับกรดกำามะถัน 

ทำาให้เกิดการผลิตน้ำาแร่รสซ่าในเชิง 

พาณิชย์ขึ้น 

 ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2326 มีหนุ่ม 

ช่ า งทำ านาฬิ ก า ร ายหนึ่ ง  ผู้ ซึ่ ง เ ป็ น 

นกัวทิยาศาสตร์สมคัรเลน่ดว้ย ชือ่ เจคอบ  

ชเวปส์ ได้ออกแบบระบบสำาหรับผลิต

น้ำาแร่อัดก๊าซที่มีประสิทธิภาพ และได้ 

ก่อตั้งบริษัทชเวปส์ขึ้นในนครเจนีวา และ

ย้ายไปที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษในปี 

พ.ศ. 2333 ตั้งแต่น้ันเป็นต้นมาบริษัท

ผลิตเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 

ยีห่อ้ตา่งๆ ทัว่โลกก็ไดพ้ฒันาเตมิแตง่กลิน่

ตา่งๆ เขา้ไปในน้ำาอดัลมกนัขนานใหญ ่เปน็

อยา่งน้ีเรือ่ยมา จนในปี พ.ศ. 2362 ซามเูอล 

ฟาห์เนสตอก ได้จดสิทธิบัตรเครื่องจ่าย 

น้ำาอดัลมทีม่ชีือ่เรียกวา่ “soda fountain” ซึง่ 

จ่ายน้ำาอัดลมออกมาเพื่อขายเป็นแก้วได้ 

 ตัง้แตน่ัน้มาในป ีพ.ศ. 2435 วลิเลยีม 

เพนเทอร์ ก็ได้ประดิษฐ์ฝาจีบ (crown  

cork) ขึ้น ตามมาด้วยการพัฒนาสายการ

ผลิตขวดแก้วแบบอัตโนมัติโดยใช้เคร่ือง

เปา่ขวดแกว้ ทีคิ่ดค้นโดย ไมเคิล เจ โอเวนส์  

ในปี พ.ศ. 2442 ซึ่งเป็นความสำาเร็จที่ 

ประวัติศาสตร์ต้องจดจำา เพราะมันทำาให้

เราสามารถบรรจุน้ำาอัดลมไว้ ในขวดได้

โดยไม่สูญเสียความซ่าไป 

 พรอ้มๆ กนันัน้รา้นขายน้ำาอัดลม หรอื 

soda fountain shop ก็ไดก้ลายเปน็ทีน่ยิม

ของคนหนุ่มสาว เป็นที่นัดพบปะสังสรรค์ 

นัง่พดูคยุกนั คลา้ยๆ กบัทีร่า้นไอศกรมีเปน็

ภาพที่ี�1  Soda Fountain ขัองซามูเอลื่ ฟาห์เน้ส่ต์อก (อ�าน้รีายลื่ะเอียดัปรีะวัต์ิขัองรี�าน้ Soda Fountain/ Soda 
Parlor ไดั� ใน้ https://www.timetoast.com/timelines/the-history-of-the-soda-fountain)

ที่นิยมในทุกวันนี้ ซึ่งความนิยมเพิ่มสูงสุด

ในชว่งทศวรรษ 1920s (พ.ศ. 2463-2472) 

หลงัจากน้ันจงึคอ่ยลดลง เพราะในป ีพ.ศ. 

2476 มีการคิดค้นตู้กดน้ำาอัดลมแบบที่ใช ้

ในรา้นฟาสตฟ์ดูในปจัจุบนัทีเ่ราคุน้เคยกนั  

ที่ชื่อเคร่ือง Dole dispenser โดยบริษัท 

Dole Company ซึง่เปดิตวัในงานเวลิด์แฟร ์

ทีเ่มอืงชคิาโก ซึง่สามารถผสมน้ำาโซดากบั

น้ำาเชื่อมได้ที่หัวกด เมื่อดึงคันกระเดื่อง 

 ด้วยเหตุนีร้า้น soda fountain จงึเสือ่ม

ความนิยมไปอย่างส้ินเชิงในช่วงทศวรรษ 

1950s (พ.ศ. 2493-2502) เนื่องจากร้าน

ฟาสต์ฟูดเริ่มมีตู้กดน้ำาอัดลมให้ลูกค้า

กดเอง และมีขนาดเล็กกว่ามาก และ 

ร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายของชำาก็เร่ิมมี

สตอ็กน้ำาอัดลมบรรจขุวดแกว้ฝาจบี ขายใน 
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รา้นของตนเอง ร้านขายน้ำาอัดลมโดยเฉพาะ 

จึงเลิกไปในที่สุด

 หลังจากนั้นวงการผลิตเคร่ืองดื่ม

อดัลมก็ไดม้กีารพำมนาบรรจภัุณฑ์ข้ึนมาอกี 

หลากหลาย ตั้งแต่กระป๋องอะลูมิเนียม  

ไปจนถงึขวดพลาสติกพอลเิอทลินีเทเรฟ-

ทาเลต (polyethylene terephthalate) 

หรือขวด PET ที่ก้าวขึ้นมามีบทบาทเด่น

แทนขวดแก้วแบบฝาจีบในปัจจุบัน

การผล่ตคาร์บอนไดัออกไซ์ด์ั
สำาหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 ในอุตสาหกรรมมีวิธี ในการผลิต

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อใช้ ในเชิง

พาณชิย์อยู่หลายวิธดีว้ยกนั ไดแ้ก ่การทำา 

ปฏิกิริยาระหว่างกรดกำามะถันกับโซเดียม 

ไบคารบ์อเนต การเผาไหมน้้ำามนัเชือ้เพลงิ  

การสกัดคาร์บอนไดออกไซด์จากไอเสีย 

ของหม้อกำาเนิดไอน้ำา การกล่ันแอลกอฮอล์  

และการหมักเบียรค์ารบ์อนไดออกไซดย์งั

เป็นผลพลอยได้ของโรงหมักปุ๋ยอีกด้วย

 คาร์ บอนไดออกไซด์ ท่ี เ กิดจาก

กระบวนการหมักในโรงหมกัสรุาหรือเบยีร์  

เมื่อให้ความร้อนแก่ผลผลิตที่ออกมาจาก

ถังหมัก จะเกิดวัฏภาคไอท่ีประกอบด้วย

คาร์บอนไดออกไซด์และแอลกอฮอล์ 

ซึ่งสามารถนำาเอาคาร์บอนไดออกไซด์

เข้าเครื่องแยก (separator) เพื่อแยก 

ฟองที่เหลืออกให้หมด จากนั้นคาร์บอน- 

ไดออกไซดจ์ะถกูอดัแลว้ฟอก (scrubbed) 

ดว้ยน้ำาในหอแบบแพก็เบด ซึง่จะแยกเอา

สิ่งเจือปนที่สามารถละลายในน้ำาได้ออก 

เช่น แอลกอฮอล ์คโีตน และสารเคมอีืน่ๆ 

ที่ให้กลิ่นที่เกิดขึ้นในระหว่างการหมัก

คาร์บอนไดออกไซด์ที่โรงงานของตนเอง  

เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและปัญหาในด้านโลจิสติกส์ 

ในการขนก๊าซมาที่โรงงาน

 จากภาพที่ 2 ตามปกติคาร์บอน- 

ไดออกไซด์จะจำาหน่ายหรือนำาส่งไปตาม 

แหล่งต่างๆ ในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เหลว  

โดยอาจขนถ่ายด้วยรถบรรทุกสำาหรับขน

ก๊าซเหลว (tanker) จากน้ันจึงถ่ายเข้าไป 

ในถงัเกบ็ภายใตค้วามดนัในช่วง 20.5 บาร์  

ที่อุณหภูมิ -17 องศาเซลเซียส ซึ่งตาม

ปกติจะมีความจุอยู่ในช่วง 5–50 ตัน โดย

ใช้เครื่องทำาความเย็นในการรักษาระดับ

อุณหภูมิ ซึ่งเมื่อจะนำาไปใช้ ก็จะใช้เครื่อง

แลกเปลี่ยนความร้อนแบบ tubular heat  

exchanger ให้ความร้อน ซึ่งรับความร้อน 

มาจากไอน้ำา น้ำา หรืออาศยัไฟฟา้ในการทำา 

ความรอ้น คารบ์อนไดออกไซดก์จ็ะเปลีย่น

เป็นก๊าซออกมาให้ ใช้งานในโรงงาน 

สำาหรับตวัถงัเกบ็กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์

ภาพที่ี� 2 แผน้ผังขัองกรีะบวน้การีน้ำาจ�ายก๊าซคารี์บอน้ไดัออกไซดั์

 คาร์บอนไดออกไซด์อาจจะมาจาก

การเผาไหม้ โดยตรง เช่น เชื้อเพลิง 

ไฮโดรคาร์บอนหรือก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง

ไอเสียจากการเผาจะมีออกซิเจนอยู่  

ร้อยละ 0.5 จะถูกทำาให้เย็นลงและผ่าน 

เขา้ไปในหอดดูซบักา๊ซ มนัจะไปสมัผสักบั

สารละลายที่ใชด้ดูซบัคารบ์อนไดออกไซด ์

เมื่อสารละลายในหออิ่มตัวดีแล้วก็จะ 

ถกูสูบเข้าไปในหอแยกก๊าซ อาศัยความร้อน 

ที่เกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงทำาให้

สารละลายปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์

ออกมา จากนั้นสารละลายที่ใช้ดูดซับ

ก็จะหมุนเวียนกลับไปใช้ ใหม่  ก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ที่ ได้ก็จะถูกทำาให้

เ ย็ น แล ะป รั บ สภ าพ ใ ห้ ไ ด้ ต า ม ข้ อ

กำาหนดความต้องการในการใช้งานใน

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มต่อไป สำาหรับ

บริษทัผู้ผลติน้ำาโซดาและเครือ่งดืม่อดักา๊ซ

คาร์บอนไดออกไซด์รายใหญ่ก็มักจะผลิต
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เหลวนั้นปกติจะหุ้มด้วยฉนวนยูรีเทน

หนาราว 10 เซนติเมตร และหุ้มทับด้วย

อะลมูเินยีมทีม่กีารพน่สเีคลอืบเอาไว ้สว่น

ตวัของถงัเกบ็ขา้งในทำาจากวสัดเุหลก็กลา้

คาร์บอนชนิด fine-grain carbon steel 

และโดยปกติแล้วจะมีวาล์วนิรภัยสอง

ตัวสำาหรับปล่อยความดันส่วนเกินเพื่อ

ป้องกันไม่ให้มีรอยแตกท่ีถังเนื่องจาก

ความดันเกิน ทำางานสลับกันโดยสามารถ

สับเลือกวาล์วได้ เพ่ือให้ตัวหนึ่งทำางาน 

ขณะที่อีกตัวหนึ่งทำาการซ่อมบำารุง ซึ่งท่อ

ที่ระบายออกจากวาล์วสองตัวนี้ต้องต่อ

ไปยงัจดุทีจ่ะไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายจากการ

ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เย็นจัด

มาตรฐานคาร์บอนไดัออกไซ์ด์ั 
สำาหรับใช้ในอาหารและ 
เคร่�องด่ั�ม
 มีการกำาหนดมาตรฐานของคาร์บอนได- 

ออกไซด์ออกมาโดยสมาคมก๊าซอุตสาหกรรม 

ยุโรป (The European Industrial Gases  

Association) ร่วมกับสมาคมก๊าซอัดความดัน 

แห่งอเมริกา (Compressed Gases  

Association of America) และสมาคม 

นักเทคโนโลยีเคร่ืองด่ืมนานาชาติ (Inter-

national Association of Beverage 

Technologists) เพื่อกำาหนดเกณฑ์ของ

คาร์บอนไดออกไซด์เหลวสำาหรับใช้ ใน

อาหารและเครื่องดื่มดังแสดงในตาราง

 จะเห็นว่ามาตรฐานคาร์บอนไดออกไซด์ 

ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

นัน้บรสิทุธ์ิมาก และมีสารอืน่เจอืปนเพยีง

เล็กน้อยมากๆ เท่านั้น เรียกว่าปลอดภัย

กับสุขภาพของมนุษย์แน่นอน

การอัดัก๊าซ์ (carbonation)
 ในสมัยแรก เครื่องอัดก๊าซจะมีการ

ใช้เครื่องทำาความเย็นในการลดอุณหภูมิ

ด้วย เนื่องจากการอัดก๊าซจะทำาได้ดีหาก

อุณหภูมิต่ำา ซึ่งหลักการของเคร่ืองคือ

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจะไหลฉาบลงมาบน

แผน่เพลตโลหะทีห่ลอ่เยน็ ไหลลงมาตาม

แผน่เพลตเปน็ฟลิม์บางภายใตบ้รรยากาศ

ท่ีเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเครื่อง

ท่ีมีความดันคงที่ ทำาให้มีพื้นที่ผิวในการ

ให้คาร์บอนไดออกไซด์ละลายเข้าไปใน

เครือ่งดืม่เต็มที ่อยา่งไรกต็ามเครือ่งแบบนี ้

ใช้พลังงานมาก และเม่ือบรรจุกระป๋องเหล็ก 

แล้วอาจทำาให้เกิดการควบแน่นของน้ำา

ภายนอกกระป๋อง เสี่ยงต่อการกัดกร่อน

 ตอ่มากระปอ๋งเคร่ืองดืม่กเ็ปลีย่นเปน็ 

กระป๋องอะลูมิเนียม และเครื่องที่ใช้งาน 

กันในปัจจุบันก็มีสองรูปแบบ คือ การพ่น 

คาร์บอนไดออกไซด์ให้กระจายตัวเข้าไป 

ในเคร่ืองด่ืมหรือน้ำาที่ ต้องการอัดลม 

และการพ่นน้ำาให้เป็นฝอยละอองเล็กๆ  

ภายในเคร่ืองในบรรยากาศท่ีเป็นคาร์บอน- 

ไดออกไซด์ในถังทนแรงดันท่ีเป็นหออัดก๊าซ  

ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดถึง 

ร้อยละ 75 โดยอาจใช้หัวพ่น (nozzle)  

หรือพ่นฝอยลงบนวัสดุท่ีแพ็กอยู่ในคอลัมน์ 

หออัดก๊าซ ซึ่งอาจทำาประสิทธิภาพได้ถึง 

ร้อยละ 95 แต่ก็จะทำาความสะอาดได้ยาก  

ตารางที่่� 1 เกณฑ์ขั�อกำาหน้ดัความต์�องการีขัองคารี์บอน้ไดัออกไซดั์ ใน้ที่างการีค�า
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ร้อยพัน
วิทยา

เนื่องจากความยากในการทำาความสะอาด 

จึงมักจะใช้น้ำาในข้ันตอนการอัดก๊าซแทนที่

จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ซึ่ งหมาย

ถึ ง โ รงงานจะต้ องทำ าการอั ด ก๊ าซ ท่ีมี ค่ า 

คาร์บอนไดออกไซด์ละลายอยู่มากสักหน่อย  

เพื่ อที่ เมื่ อนำ า ไปผสมกับหั ว เชื้ อน้ำ า เชื่ อม

แล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่ม อัดลมที่มี  

ระดับก๊าซละลายอยู่ตามต้องการ เนื่องจาก 

จะถูกเจือจางลงไปตามอัตราส่วนการผสม 

และการสูญเสียก๊าซไปเล็กน้อยระหว่าง

กระบวนการ ดังนั้นอัตราการไหลและความดัน

ของคารบ์อนไดออกไซดจ์งึเปน็ปจัจยัสำาคัญมาก

ที่จะทำาให้ได้ระดับการอัดก๊าซที่ถูกต้อง ซึ่งใน

กระบวนการนี้หากพื้นที่ของของเหลวที่สัมผัส

ถูกคาร์บอนไดออกไซด์มีมากเท่าไร อัตราของ

การดดูซบักา๊ซโดยของเหลวกจ็ะมากขึน้เทา่นัน้

 อีกวิธีการหนึ่งคือการผสมคาร์บอนได- 

ออกไซด์เข้าไปขณะที่ของเหลวไหลไปตามท่อ 

พ ร้อมกันเลย ซึ่ งวิ ธีนี้ เ รียกว่ า  i n - l i ne  

ca rbona t i on  ซึ่ งอา ศัยการอัดฉีดก๊ าซ

เข้าไปในของเหลวที่กำาลังไหลอยู่ภายในท่อ  

(sparging) หรือใช้วิธีฉีดของเหลวเข้าไป 

ในก๊าซ เมื่ออัดฉีดก๊าซเข้าไปในของเหลวจะ

ทำาให้เกิดฟองก๊าซเล็กๆ ที่ของเหลวดูดซึม 

มนัเขา้ไปได้โดยงา่ย ยิง่ใชค้วามดนัสงู ฟองกา๊ซ 

ที่เกิดขึ้นที่หัวฉีดก๊าซ (sparger) จะยิ่งเล็กลง  

และพื้นที่ผิวของฟองก๊าซจะมีมากข้ึน จึง 

ดูดซึมฟองก๊าซเข้าไปดีขึ้น ในโรงงานมักใช้ 

ท่อเวนทูรี (หรือที่มักเขียนเป็นท่อดูด เวนจูรี่/ 

แวนจูรี่ )  เพื่อให้มีพื้นที่ผิ วสัมผัสมากขึ้น 

และใช้หัวพ่นที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อ

ให้ประสิทธิภาพสูงสุดของการเติมก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ โดยอาจเรียกหัวจ่ายก๊าซ

แบบนี้ว่า pinpoint carbonator

 

 

 

 
ภาพที่ี� 3 in-line cabonator โดัยมี pinpoint carbonator ต์ิดัต์ั �งอยู� ใน้วงส่ีแดัง
( ที่ี � ม า :  h t t p s : / / f o odandbe v e ra ge . p e n t a i r . c om / en / p roduc t s / p en t a i r - 
in-line-pinpoint-carbonator-ppc)

ภาพที่ี� 4 การีที่ำางาน้ขัอง pinpoint carbonator 
(ที่ี �มา: https://foodandbeverage.pentair.com)
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ร้อยพัน
วิทยา

ประโยีชน์ของนำ�าแข็งแห้ง 
(dry ice) หร่อ
คาร์บอนไดัออกไซ์ด์ัแข็ง
 นอกจากใช้ ในอุตสาหกรรมเครื่อง

ดื่มอัดลมแล้ว อุตสาหกรรมอาหารยังใช้

คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง หรือน้ำาแขง็แห้ง

ในการขนส่งอาหารแช่เย็นและอาหารแช่

เยอืกแขง็ ในประเทศไทยอาจใช้ในรูปก้อน

น้ำาแขง็แหง้ สว่นในตา่งประเทศ นอกจาก

ก้อนน้ำาแข็งแห้งแล้ว ยังมีเคร่ืองทำาปุย

น้ำาแข็งแห้ง (dry ice snow) ในงานด้าน 

การลดอณุหภมิู การแช่เยน็ และแช่เยอืก

แขง็ ซึง่ใหผ้ลลพัธท์ีด่มีาก นอกจากนีย้งัมี

การใช้โอโซนแทรกเข้าไปในน้ำาแข็งแห้ง 

ทำาออกมาจำาหน่ายเป็นแบบแท่งรูปร่าง

คล้ายน้ำาแข็งหลอด (dry ice pallet) 

เปน็การเพิม่มลูค่าในการตอ่ตา้นการเจริญ

ของเชื้อจุลินทรีย์เพื่อรักษาความสดของ

อาหารเอาไว้นานๆ และลดการปนเปื้อน

 ทั้งน้ีน้ำาแข็งแห้งยังสามารถใช้พ่น 

ทำาความสะอาดพื้นผิวโดยอาศัยพลังงาน 

จลน์ที่พุ่งกระทบพื้นผิว และการขยาย

ตวัอยา่งรวดเรว็ของน้ำาแขง็แหง้ ในการดัน

เอาสิ่งสกปรกออกไปจากพื้นผิว เป็นต้น 

 ประโยชนอ่ื์นของคาร์บอนไดออกไซด ์

เช่น การนำาไปแปลงให้เป็นเช้ือเพลิง

ไฮโดรคาร์บอนอย่างเมทานอลดังท่ีเคย

กลา่วไปในบทความตอนทีแ่ล้ว นอกจากนี้

ยังมีแนวคิดในการใช้คาร์บอนไดออกไซด์

ไปเลี้ยงสาหร่ายเพื่อสกัดสารสำาคัญ เช่น 

น้ำามัน หรือแคโรทีนอยด์ หรือใช้สาหร่าย

เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง 

 ประโยชน์ของคาร์บอนไดออกไซด์

ในอุตสาหกรรมนั้นมีมากมาย ดังที่ได้ยก

ตัวอย่างเอาไว้ในตารางต่อไปนี้

 จะเห็นว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่คนส่วนใหญ่มองเป็นตัวร้าย ก็เป็นก๊าซที่มีบทบาท

ในชีวิตมนุษย์ และมีประโยชน์ต่อการใช้งานต่างๆ ในสังคมมนุษย์อย่างมากเช่นกัน  

การทำาความเข้าใจถึงอรรถประโยชน์และการจัดการกับคาร์บอนไดออกไซด์อย่าง 

เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

ตารางที่ 2 การประยุกต์ใช้งานคาร์บอนไดออกไซด์ในงานด้านต่างๆ ทางอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
 Aresta, M., & Dibenedetto, A. (2010). Industrial utilization of carbon dioxide (CO2). Devel-

opments and Innovation in Carbon Dioxide (CO2) Capture and Storage Technology, 377–410. 

doi:10.1533/9781845699581.4.377

 Steen, D.P., and Ashurst, P.R> (2006). Carbonated Soft Drinks:Formulation and Manu-

facture, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, UK.

ชนิดของงาน การนำาเอา CO
2
 ไปใช้

อุตสาหกรรมอาหาร เปน็วตัถเุจือปนอาหารในเครือ่งดืม่ บรรจภุณัฑอ์าหาร  

น้ำาแข็งแห้ง กระบวนการสกัดกลิ่น และการสกัด

คาเฟอีน

สารรมยา (fumigant) สารกันการเจริญของจุลินทรีย์สำาหรับธัญชาติ

ต่อต้านอัคคีภัย สารดับเพลิง

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล การเชื่อม การตัด และการทำาความสะอาดคราบ 

สิ่งสกปรกที่ติดตามเครื่องจักรโดยใช้น้ำาแข็งแห้งพ่น

อิเล็กทรอนิกส์ น้ำายาทำาความสะอาด

การซักแห้ง น้ำายาทำาความสะอาด

ของไหลที่ใช้หมุนเวียนในระบบ ระบบปรับอากาศ

บำาบัดน้ำา การควบคุม pH ของน้ำาในกระบวนการ

การสกัด ช่วยเพิ่มค่า oil recovery (EOR) และการสกัดน้ำามัน

ชีวภาพจากชีวมวล
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ตารางที่ 2 การประยุกต์ใช้งานคาร์บอนไดออกไซด์ในงานด้านต่างๆ ทางอุตสาหกรรม

ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ. ดร.ป๋วย  อุ่นใจ | http://www.ounjailab.com
นักวิจัยชีวฟิสิกส์ และอาจารย์ประจำาภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลั ยมหิดล  นักสื่อสารวิทยาศาสตร์  
นักเขียน  ศิลปินภาพสามมิติ  และผู้ประดิษฐ์ ฟอนต์ไทย  มีความสนใจทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  งานศิลปะและบทกวี 
แอดมินและผู้ร่วมก่อตั้ง เพจ  FB: ToxicAnt  เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นพิษ

สื่ภัากาแฟ

ตอนเด็กๆ	 ผมเคยแอบฝัันอยากลองเป็นคนจัดรายการวิทยุดูสักคร้ัง	 และ 
ในช่วงใกล้จบปริญญาเอกก็โชคดี	มีโอกาสได้ลองทำาอาชีพในฝัันของตัวเองไป
เป็นคนอ่านข่าวภาคภาษาอังกฤษให้สถานีวิทยุมีช่ือแห่งหน่ึงแถวๆ	วิภาวดี	เลยได้ 
ลองฝึักใช้โปรแกรมตัดต่อเสียงอยู่พักใหญ่	ใครจะรู้	ตอนน้ีผันตัวมาสวมบทบาท
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในยุควิกฤต	 เลยจำาเป็นต้องคิดร้ือฟ้้ นความหลัง	 
งัดสกิลเก่าเอามาอัปเป็นสกิลใหม่อีกรอบ	ท้ังตัดต่อเสียง	ตัดต่อคลิปแบบจัดเต็ม	

เจเนเรชัน “โคว่ดั” : เจเนเรชัน “โคว่ดั” : 
ว่กฤตซ้์อนว่กฤต เม่�อโคว่ดัต่ดัเด็ัก !ว่กฤตซ้์อนว่กฤต เม่�อโคว่ดัต่ดัเด็ัก !

เจเนเรชัน “โคว่ดั” : 
ว่กฤตซ้์อนว่กฤต เม่�อโคว่ดัต่ดัเด็ัก !
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สื่ภัากาแฟ

ในเวลานี้ ครูและอาจารย์หลาย

คนอาจจะรูส้กึวา่ตวัเองเริม่ตอ้ง

สวมวิญญาณเอนเตอรเ์ทนเนอร ์คลา้ยๆ 

แนวดีเจ หรือคาสต์เกม 

 อาจารย์บางคนเริ่มมีเปิดเพลงก่อน

รายการสอน เพือ่ชว่ยใหน้กัเรยีนนกัศกึษา

ได้ผ่อนคลายก่อนจะเร่ิมบทเรียนที่แสน

ตึงเครียด  

 แตก่ารสอนออนไลนเ์ปน็สิง่ทีอ่าจารย์

หลายคนล้วนเเล้วแต่เหนื่อยและไม่สนุก

ในการท่ีจะทำา ด้วยทรัพยากรส่วนตัว 

ที่มีอยู่อย่างจำากัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาม

เวิร์กฟรอมโฮมทำาให้การจัดการห้องเรียน

ทำาได้อย่างกระเบียดกระเสียร 

 บางคนรวมทั้งผมด้วย เน้นการอัด 

เลกเชอร์เอาไว้ ให้นักเรียน นักศึกษาได้ 

ไปดู แล้วค่อยจัด Q&A แบบไลฟ์สด 

อีกรอบ ซึ่งหนักกว่าการสอนในห้องเรียน

อยู่อย่างเห็นได้ชัด เพราะเหมือนต้อง

ทำางานอย่างน้อยสองรอบ อัดรอบนึง 

ตอบคำาถาม Q&A อีกรอบนึง

 ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาก็เริ่มมีลุ้นว่า

โรงเรียนและสถานศึกษาจะเปิดทำาการ

ได้อีกรอบหรือไม่ หลายโรงเรียนเร่ิมเปิด

การเรียนการสอนออนไซต์ ทำาให้อาจารย์

และครูหลายคนต่างก็เริ่มมีความหวังว่า 

ชีวิตจะได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ หรือ 

ใกล้เคียงปกติ

 แต่เปิดได้เเป๊บเดียวก็งานเข้า กลายเป็น 

เรื่องโกลาหลกันยกใหญ่ เมื่อโควิดติด

ในโรงเรียน ซึ่งที่จริงแล้ว มันเป็นเรื่องที ่

นา่ตกใจเพราะในตอนแรกที่ไวรสั SARS-

CoV-2 ระบาดใหม่ๆ  จากเมอืงอูฮ่ัน่ แมจ้ะ

มีการรายงานการติดเชื้อในผู้ ใหญ่อยู่ทุก

เมือ่เชือ่วนั แตพ่บวา่การตดิเชือ้ในเดก็นัน้

เกิดขึ้นน้อยมาก จนหลายคนคิดว่าโรคนี้

น่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรสำาหรับเด็ก

 เมื่อปีที่แล้วหลายประเทศพิจารณา

เรือ่งการเปดิโรงเรยีน ทัง้ในสหรัฐอเมรกิา 

องักฤษ อติาลี ซึง่ผลการายงานการตดิเชือ้

ค่อนข้างดูดี ในอังกฤษอัตราการติดเช้ือ 

ในโรงเรยีนนัน้มเีพยีงแคร่าวๆ 70 คน จาก

จำานวนเดก็ทัง้หมดราวๆ หน่ึงลา้นหกแสน 

กว่าคนในระบบ ผลของอิตาลีก็เช่นกัน 

พวกเขาเปิดโรงเรียนไปหกหมื่นห้าพัน

กว่าแห่ง แต่มีรายงานติดจริงอยู่แค่พัน

กว่าแห่งเท่านั้น 

 ซึ่งต้องถามว่าคุ้มเสี่ยงไหมที่จะเปิด

 ถ้ามองประสิทธิภาพของการศึกษา 

นโยบายยอ้นกลบัไปเปดิเรยีนปกตอิาจจะ

คุ้มก็ได้ในปีก่อน เพราะถ้าเทียบว่าความ

ปลอดภยันัน้ตอ้งแลกมาดว้ยคณุภาพการ

ศึกษาท่ีด้อยประสิทธิภาพลงอย่างเห็นได้ชัด 

 จากการวิเคราะห์เชิงลึกโดยบริษัทที่

ปรึกษาข้ามชาติระดับแนวหน้าของโลก

อย่างแมกคินซีย์แอนโค (McKinsey & 

Company) บ่งชี้ว่าในช่วงเรียนจากบ้าน 

เลริน์ฟรอมโฮมนัน้ ทกัษะกระบวนการคดิ 

ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของ

เด็กนักเรียนในสหรัฐอเมริกาถดถอยลง

ไปอย่างน้อยหกเดือนถึงหนึ่งปี 

 ไมอ่ยากจนิตนาการวา่ถา้มาวเิคราะห์

วิธีจัดการเรียนการสอนแบบอัดเข้าหัว  

กะให้จำาแบบนกแก้วนกขุนทองตามแบบ

วิถีที่ปฏิบัติกันมาในบางประเทศ ตัวเลข

แห่งความถดถอยจะสาหัสขนาดไหน

 ประเด็นคือในตอนนั้นโควิดสายพันธุ์ 

จี นมี โอกาสติดกลุ่ ม เด็ กและวั ย รุ่น 



45กรกฎาคม 2564

สื่ภัากาแฟ

น้อยมาก ทำาให้แม้จะมีการระบาดบ้างใน

โรงเรียน ความเสี่ยงที่จะกลายขยายตัว

ไปเป็นคลสัเตอร์ใหญน่ัน้ยงัไงก็ยงัถอืว่ามี

ไม่มาก เรียกว่าโอกาสที่โรงเรียนจะกลาย

เป็น hotspot ได้นั้นค่อนข้างต่ำา

 แม้จะมีการติดเชื้อให้เห็นอยู่บ้าง 

อย่างเช่นในเคสของประเทศอิสราเอล

และชิลี

 แต่หลังจากท่ีหลายภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

อย่างกระทรวง ทบวง กรม ท่ีควรดูแล

ตรงนี ้ไดล้องสรตะและไตร่ตรองพจิารณา

ความเสี่ยงและโอกาสกระจายโรคเทียบ

กับคุณภาพการศึกษาที่ต้องยอมเสียไป 

คิดแล้วว่าคุ้มเสี่ยง นโยบายท่ีเก่ียวข้อง

จึงได้ประกาศออกมา ให้อาจารย์ผู้สอน

สามารถจัดการเรียนการสอนได้ในสถาน

ศึกษาใกล้เคียงกับการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนตามปกติ แต่ก็อาจจะมีการปรับ

แต่งอินฟราสตรกัเจอรส์กัเลก็นอ้ย เพือ่ให้

ตอบโจทย์นโยบายการเว้นระยะห่างทาง

สังคมเพื่อลดการแพร่เชื้อ

 ท้ังน้ีการติดเชื้อและการระบาดของ

โรคอบุตัใิหมจ่ะเกดิขึน้ไดต้อ้งมสีองปจัจยั

สำาคัญ 

 อย่างแรกคือความเข้ากันได้ (com-

patibility) ถ้าเชื้อโรคไม่สามารถจับกับ

โปรตีนตัวรับในร่างกายมนุษย์ได้ เช่น  

มีการกลายพันธุ์ของเซลล์มนุษย์ทำาให้จับ

กับโปรตีนหนามของไวรัสไม่ได้ โอกาสใน

การติดเชื้อก็จะลดลงไปด้วย หรือแม้แต่

การสร้างภูมิโดยการให้วัคซีนที่จะช่วยลด 

ความเข้ากันได้ระหว่างเชื้อโรคกับคน 

เพราะถา้มภีมูคิุม้กันมาขวางเชือ้ กอ็าจจะ 

ติดเชื้อได้ยากยิ่งขึ้น

 และอย่างที่สองก็คือต้องมีโอกาส 

ในการประสบพบเจอกัน (encounter)  

เพราะถ้าไม่เจอคือไม่ติด การกักตัวหรือ 

ลอ็กดาวนจ์ะชว่ยลดโอกาสในการกระจาย 

ไวรัสได้อย่างชะงัดถ้าทุกคนให้ความร่วมมือ  

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

 มาตรการล็อกดาวน์และการกักตัว 

ผู้เส่ียงสูงจะช่วยลดโอกาสในการเจอกัน 

ของเชื้อกับผู้ที่มีโอกาสในการติดเชื้อได้ 

อีกทั้งการใส่มาสก์ที่จะช่วยในการกรอง

เชื้อออกไปและการเว้นระยะห่างทาง

สังคมก็จะมีส่วนช่วยลดโอกาสในการ

ประสบพบเจอและการสัมผัสเชื้อเช่นกัน

 ในหลายประเทศที่ พัฒนาแล้วจึง

เร่ิมกระจายชุดตรวจแบบ rapid test ที่

สามารถตรวจแยงจมูกหรือใช้น้ำาลาย

ตรวจไดด้ว้ยตนเองทีบ่า้น เพือ่ใหรู้้ไวทีส่ดุ

ว่าจุดเสี่ยงอยู่ตรงไหน การระดมตรวจ

เชิงรุกเช่นนี้จะช่วยลดภาระและช่วยลด

ความเสี่ยงของแพทย์และบุคลากรทาง

สาธารณสุขได้มาก อีกทั้งยังช่วยให้การ 

ค้นพบคลัสเตอร์ใหม่ๆ นั้นเกิดขึ้นได้ไว

ขึน้ ซึง่จะทำาใหส้ามารถวางแผนมาตรการ 

ในการควบคุมโรค แยกน้ำาออกจากปลา

หรือแยกปลาออกจากน้ำาได้ดียิ่งขึ้น การ

เฝ้าระวังแบบช่วยกันจับตามองแบบนี้
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น่าจะช่วยกดให้ขนาดของคลัสเตอร์ไม่

กระจายไปจนใหญ่เกินกว่าจะรับมือไหว

 แน่นอนว่าไม่มีอะไรจะให้ผลได้  

เพอรเ์ฟกตต์ัง้แตต่น้ ในชว่งระยะแรกของ 

การปรับใช้ชุดตรวจแบบตรวจเองที่บ้าน 

แน่นอนว่าก็อาจจะมีผลบวกปลอมหรือ

ผลลบปลอมออกบ้าง ซึง่ทางการกจ็ำาเปน็

ต้องออกมาสร้างไกด์ไลน์ในการตรวจให้

ชดัเจน อกีทัง้รณรงคแ์ละใหอ้งค์ความรูท้ี ่

ถกูต้องว่าหากท่านเป็นผู้เส่ียงสูง แม้ผลตรวจ  

rapid test จะเป็นลบ แต่ก็ยังต้องกักตัว

ให้ครบตามจำานวนวันที่เหลืออยู่และต้อง

มีการตรวจซ้ำาอยู่ดี 

 แต่ถ้าผลเป็นบวกเลย อันนั้นเรียกว่า

แจ็กพอต ก็สามารถรีบแจ้งเพื่อขอตรวจ

ยนืยนัไดท้นัท ีและอาจจะเริม่หาเตยีงเผือ่

ไว้ในกรณท่ีีอาการทรดุหนัก แมว้า่ในตอน

แรกอาจจะจำาเป็นตอ้งทำา home isolation 

กักตัวเฝ้าดูอาการที่บ้านไปก่อนจนกว่า

จะเริ่มมีอาการรุนแรงถึงจะค่อยเข้าไป 

แอดมิตในโรงพยาบาล 

 สภาวการณ์แบบนี้น่าจะกลายเป็น

นอร์มหรือวิถีปกติในยุคต่อไปของวิกฤต

โควิด 19 ตราบจนกว่าทีร่ะบบสาธารณสขุ

จะเริ่ มสามารถรับมือกับสึนามิแห่ ง 

การระบาดขนาดยักษ์ที่กำาลังถาโถมโจมตี

ประเทศของเราอยู่ในขณะนี้ได้ไหว

 ดังนั้นกลยุทธ์เชิงรุกคือสิ่งสำาคัญ  

มนัคงจะไม่ผดิถ้าเราจะเรง่ระดมฉดีวคัซนี

ให้กลุ่มประชากรเสี่ยงสูงก่อน ไม่ว่า 

จะเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำาตัวหรือกลุ่มที่

มีอายุมากแล้ว เพราะถ้าบุคคลเหล่านี้ 

ไม่ป่วย จำานวนผู้ป่วยอาการหนักที่ต้องใช้ 

เครื่องช่วยหายใจและห้องไอซียูที่มีอยู่

อย่างจำากัดก็น่าจะมีไม่มากนัก ซึ่งอาจ

จะช่วยทำาให้แพทย์และพยาบาลมีเวลา

ได้หายใจหายคอ และสามารถช่วยชีวิต 

ผู้ป่วยได้มากและดียิ่งขึ้น

 แคมเปญการระดมฉีดวัคซีนเชิงรุก 

ของอิสราเอลได้ชื่อว่าเป็นการรณรงค์

และระดมกระจายฉีดวัคซีนที่ประสบ

ความสำาเร็จมากทีสุ่ดทีห่นึง่ในโลก หลายๆ 

ประเทศมองอิสราเอลเป็นกรณีตัวอย่าง 

อย่างลุ้นไปด้วย เพราะในขณะท่ีในประเทศ 

ตัวเองยังไม่มีวัคซีนดีๆ มากพอจะสร้าง

ภูมคิุม้กันหมูใ่นกลุม่ประชาการของตนเอง 

จนหลายคนเร่ิมต้ังคำาถามว่าภูมิคุ้มกันหมู่

จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ 

 ตัวเลขการติดเชื้อ ท่ีลดลงอย่าง 

ต่อเนื่องแบบแทบจะไม่ผงกหัวขึ้นเลยใน

อิสราเอลแม้ว่าจะมีการระบาดของไวรัส

สายพันธุ์กลายใหม่ที่ร้ายกว่าเดิมและ

กำาลังเป็นปัญหาไปทั่วโลกแบบนี้ ทำาให้

นกัวชิาการหลายกลุม่เริม่ตืน่เตน้ เพราะนี่

อาจจะเป็นตวัอย่างแรกของประเทศท่ีเริม่
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ว่วัฒนาการของ
เช่�อก่อโรคค่อ
ปญัหาที�น่ากลัว

ทางการแพัทย์ีและ
สาธารณสุข  
...เวลาเปลี�ยีน 

โคว่ดัก็เปลี�ยีน... 

เหน็อานิสงสข์องภมูคุิม้กนัหมูท่ีเ่ริม่จะเกดิ

แล้วเนื่องจากการระดมฉีดวัคซีนให้คน 

หมู่มากก็เป็นได้

 แตแ่นวโนม้ในตอนนีด้จูะเริม่มปีญัหา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ งประเทศท่ีระดม 

ฉีดวัคซีนให้คนหมู่มากไปแล้ว 

 วิวัฒนาการของเชื้อก่อโรคคือปัญหา

ที่น่ากลัวทางการแพทย์และสาธารณสุข  

...เวลาเปลี่ยน โควิดก็เปลี่ยน 

 ขอ้มลูลา่สดุจากกระทรวงสาธารณสขุ 

ประเทศอิสราเอล บ่งชี้ว่าไวรัสสายพันธุ์ 

ใหม่ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่สายพนัธุเ์ดลตา  

สามารถตดิไดท้ัง้ในเดก็และในเยาวชนได ้ 

และเทรนด์นี้ ไม่ได้พบเจอได้เฉพาะใน

อิสราเอลเท่านั้น ในสหรัฐอเมริกาและ

ในสหราชอาณาจักรก็เจอปรากฏการณ์

แบบเดียวกัน

 เห็นได้ชัดว่าพลวัติในการติดเช้ือของ 

ไวรัสในเวลาน้ีได้เปล่ียนไปจากหน้ามือเป็น 

หลังมือ ในเวลานี้จำานวนผู้ติดเชื้อก่อโรค 

โควิด 19 กว่าครึ่งคือ วัยรุ่น วัยทีนเอเจอร์  

อายุ 19 ปี หรือต่ำากว่า

 เหตุผลหน่ึงท่ีน่าจะอธิบายสถานการณ์ 

การติดเชื้อแบบนี้ ได้ก็คือ ไวรัสได้วิวัฒน์

ไปแล้ว ซึ่งไม่แปลก เพราะถ้าอยากรอด

ก็ต้องใฝ่หาโอกาสที่จะอยู่รอด ไม่เฉพาะ 

แต่คน ไวรัสก็เช่นกัน

 วิวัฒนาการจะหาช่องทางเพื่อการ

อยู่รอดเสมอ ติดเชื้อไวขึ้น ดื้อต่อวัคซีน 

ติดกลุ่มคนกลุ่มใหม่ที่ยังไม่ได้วัคซีนอย่าง

เช่นเด็กและเยาวชน การเปิดตลาดใหม่

เมือ่ตลาดเดมิเริม่วายทำาให้ไวรสัสายพนัธุ์

กลายเจนใหม่ยังสามารถคงอยู่ต่อไปได้

 ถ้าเป้าหมายเดิมของไวรัสคือกลุ่ม
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คนวัยทำางานและผู้สูงอายุซึ่งได้รับวัคซีน

กันไปเกือบหมดแล้ว (ในประเทศท่ี

พัฒนาแล้ว) แต่กลุ่มใหญ่ของประชากร

ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนและพอติดเชื้อได้ก็คือ 

กลุ่มเด็กและเยาวชน  

 “โรคโควิด 19 น้ันได้กลายเป็นโรค

สำาหรับคนที่ยังไม่ได้วัคซีน ซึ่งส่วนใหญ่

ก็คือกลุ่มเยาวชน” โจชัวร์ โกลสไตน์ 

(Joshua Goldstein) นักวิชาการจาก

มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย เบริก์ลยีก์ลา่ว

 เราควรกนัไมใ่ห้ไวรสัเปดิตลาดใหม่ได้

สำาเร็จใช่หรือไม่ ?

 คำ าถามคื อถ้ า ในหลายประ เทศ  

ผูส้งูอายแุละประชาชนกลุม่เสีย่งยงัไมไ่ด้

รับวัคซีนเข็มแรกเลย แล้วมันจะเป็นการ 

“เห็นแก่ตัว” หรือไม่ ถ้าประเทศที่พัฒนา

แลว้จะเร่ิมหนัเอาวคัซนีมาฉดีใหป้ระชากร

กลุ่มที่เสี่ยงน้อยกว่า อย่างเช่นเด็กและ

เยาวชน

 เพราะอย่าลืมว่าเม่ือไรก็ตามที่ยัง

มี hotspot อยู่ จะไม่มีใครปลอดภัยจาก 

โควิด เพราะเมื่อใดไวรัสยังติดเชื้อได้  

การกลายพันธ์ุก็คงจะเป็นเร่ืองท่ีเล่ียงได้ยาก

 ถ้ามีเด็กติดเชื้อ 1 คน นั่นหมายถึง

ความเสี่ยงที่ทุกคนในครอบครัวจะต้อง

แบกรับ 

 “แม้จะไม่จำาเป็นต้องได้รับการรักษา

แบบพิเศษอะไร (เพราะมักไม่พบอาการ 

รนุแรง) แตเ่ด็กทีต่ดิเชือ้กจ็ำาเปน็ทีจ่ะตอ้ง 

ไปพบกับแพทย์เรื่อยๆ เป็นเวลาอาจจะ

นานถึงหกเดือนหลังจากติดเช้ือ” แคริน  

แมกนัสซัน (Karin Magnusson) นัก

ระบาดวิทยาจากสถาบันสาธารณสุข

นอร์เวย์ (Norwegian Institute of Public 

Health) เผย นี่คือภาระโรคที่ชัดเจน และ

ถา้พจิารณาถงึความเสีย่งในการเปน็พาหะ

โรคทีอ่าจจะทำาใหเ้กดิการอบุตัเิปน็ระลอก

ใหมข่องโรคอกีคร้ัง ถงึยังไงกค็งตอ้งหาวธิี

สร้างภูมิให้เด็กและเยาวชนให้ได้ 

 ตอนนี้เห็นแนวโน้มไฟมาต้องรีบดับ 

เพราะถ้าปล่อยไปอาจจะเป็นไฟลามทุ่ง 

ที่ดับได้ยากก็เป็นได้ 

 นีค่อืสถานการณแ์บบกลนืไมเ่ขา้คาย

ไม่ออกที่ทำาให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนพูด 

ไมอ่อกอยา่งแทจ้รงิ เพราะการตดัสนิใจผิด  

มนัอาจหมายถึงหลายชีวิตท่ีต้องสูญเสียไป

 ในตอนนี้ ทั้ งสหรั ฐอ เมริ กาและ

อิสราเอลก็ได้เริ่มนโยบายกระตุ้นภูมิ

วัคซีนให้เด็กและเยาวชนเป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว และคิดว่าคงมีอีกหลายประเทศจะ

เริม่ๆ วางนโยบายเดนิไปขา้งหนา้ในแนวๆ 

เดียวกัน

 แต่ท้ายสุด อย่างที่บอกไปแล้วใน 

ตอนต้น ถ้าอยากรอด ทุกคนต้องรอดไป

ด้วยกัน  

 ดังนั้นหนทางที่ดีที่สุดคือคงต้องหา

วิธีอัปเลเวลกำาลังการผลิตให้สามารถ

ผลิตวัคซีนที่ดีและมีประสิทธิภาพในการ

ป้องกันโรคออกมาให้เพียงพอที่จะฉีดให้

กับทุกคนให้ได้ 

 และนั่นอาจจะเป็นหนทางเดียวที่จะ

นำาพามวลมนษุยชาตใิหร้อดพน้จากวกิฤต

ในครั้งนี้ ไปได้

สื่ภัากาแฟ
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ห้องภัาพ 
สัื่ตว์ป่าไทย ประทีป ด้วงแค คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ละอง ละม่ั่�ง    
Rucervus eldii 
ละองและละมั�งเปี็นิสัตว์ิชนิิดเด่ยวิกันิ แต่
ต่างกันิท่�เพัศ ตัวิผู้่เร่ยกว่ิา “ละอง” ส่วินิ 
ตัวิเม่ยเร่ยกว่ิา “ละมั�ง” เป็ีนิสัตว์ิปี่าสงวินิ
ห่นึิ�งในิ 19 ชนิิดของปีระเทศไทย ตาม 
พัระราชบััญญัติสงวินิและคุ้มครองสัตว์ิปี่า 
พั.ศ. 2562 ในิอด่ตเคยม่สถึานิภาพัสูญพัันิธ์ุ
ไปีจัากป่ีาธรรมชาติของปีระเทศเรา แต่ 
เพัาะเล่�ยงจันิกระทั�งสามารถึนิำาไปีปีล่อย 
กลับัค่นิสู่ธรรมชาติได้สำาเร็จั

ลื่ะมั �ง

ลื่ะอง
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สื่าระวิทย์
ในศิลป์

  สาระวิิทย์
ในิศิลปี์ 2121

วริศา ใจดี

ช่วิงท่�ฉันิกำาลังรอขึ�นิเคร่�องบิันิกลับัเม่องไทยท่�สนิามบิันิฮ่ีโทรวิ 
(Heathrow) ในิกรุงลอนิดอนิ ฉันิได้แวิะชมร้านิห่นัิงส่อ แล้วิ
ก็สะดุดตากับัห่น้ิาปีกห่นัิงส่อเล่มห่นึิ�งท่�ทำาให้่ฉันิย้อนินึิกถึึง
ภาพัในินิิทานิท่�ติดตาตรึงใจัฉันิตั�งแต่วัิยเด็ก 

วริศา ใจดี (ไอซี)
เด็กสาย(พันธุ์)วิทย์สานศิลป์ ชอบเรียนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สนใจเรื่องเกี่ยวกับอวกาศ
และสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋ว เวลาว่างชอบทำางานศิลปะ กำาลังค้นหาสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างวิทย์กับศิลป์ 
Facebook : I-see Warisa Jaidee

ภาพโดย : วริศา ใจดี

ไขความั่ล่บ Scanimation

เป็นภาพขาวดำาที่เป็นลายเส้นแถบสีดำาเล็กๆ และเมื่อเราดึงแผ่นแถบสีดำาสลับใส

ด้านบนไปมา ภาพขาวดำานั้นก็ดูเหมือนกำาลังเคลื่อนไหวแบบไม่รู้จบทันที 

 เทคนิควิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนจะทำาได้ง่ายโดยอาศัยการทับซ้อนกัน

ของแผ่นวัสดุบางๆแค่เพียงสองแผ่น แต่ถึงกระนั้นฉันก็ยังไม่เคยเข้าใจหลักการทำางาน

จรงิๆ ของมนั และคิดเสมอวา่มนัเปน็กลไกทียุ่ง่ยากซบัซอ้น ไหนจะภาพทีด่แูปลกๆ และ

แถบพลาสติกที่เป็นเหมือนเครื่องมือวิเศษมาเสกให้เคลื่อนไหวได้ 

 เมื่อฉันได้เร่ิมเรียนฟิสิกส์เร่ืองแสงและการเกิดภาพฉันจึงเริ่มเข้าใจและทดลอง 

สร้างภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาเองเสียเลย เพื่อไขข้อสงสัยที่ค้างคาใจฉันมาโดยตลอด !

 เทคนคิการสร้างภาพเคลือ่นไหวทีด่มูมีติเิสมอืนจรงิ ดว้ยการดงึแผน่พลาสตกิแถบใส 

สลับทึบที่ดูน่าลายตาผ่านแผ่นกระดาษธรรมดา 2 มิตินี้เรียกว่า “scanimation” หรือ 

“barrier-grid animation” ซึง่เกดิข้ึนมากอ่นทีจ่ะมหีนา้จอสมัผสัและเทคโนโลยกีารสรา้ง

ภาพเคลื่อนไหวแบบล้ำาๆ หลายทศวรรษ สแกนิเมชันเป็นการสร้างภาพลวงตา (optical 

illusion) รูปแบบหนึ่งของภาพลวงตาแบบ apparent motion ซึ่งปรากฏการณ์นี้สามารถ

อธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ของการมองเห็นและประสาทรับรู้ จากการที่สมองเรา

จำาลองการเคลือ่นไหวจากการรบัรูชุ้ดของรปูภาพทีเ่กดิจากการเปลีย่นตำาแหน่งของวตัถุ
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สื่าระวิทย์
ในศิลป์

หน้ังส่่อภาพส่แกน้ิเมช่ัน้ Waddle! ที่ี �ฉัน้เห็น้ใน้
รี�าน้ที่ี �ส่น้ามบิน้ฮีโที่รีว กรีุงลื่อน้ดัอน้

หนึ่งๆ ในแต่ละระยะเวลา (timeframe) 

อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จนดูเสมือน

เป็นภาพเคลื่อนไหวนั่นเอง

 สแกนิเมชันเป็นการรวมภาพการ

เปลี่ยนตำาแหน่งของวัตถุหนึ่งๆ ในแต่ละ

ช่วงเวลาให้ซ้อนทับอยู่ในภาพเดียวกัน

บนกระดาษแผ่นเดียว และอาศัยแผ่น

ใสสลับแถบดำา หรือที่เรียกว่า “overlay”  

มาปิด (แถบทึบ) สลับเปิด (แถบใส) ตาม

ตำาแหน่งที่สอดคล้อง โดยภาพที่วัตถุ

เปลี่ยนตำาแหน่งในแต่ละตำาแหน่งนั้นจะ

ถกูลดทอนลงมาเปน็เงาดำา และถกูแปลง

ให้เหลือเพียงแค่เส้นแนวต้ัง ที่เมื่อเราดู

แยกกันจะไม่ปรากฏเป็นรูปใดๆ แต่เมื่อ

แผ่น overlay ได้เลื่อนผ่าน ภาพด้านล่าง

ทีป่รากฏใหเ้หน็ผา่นแถบใสจะถกูเตมิเตม็

ดว้ยแถบทบึ และเมือ่มองรวมกนัแลว้กจ็ะ

ปรากฏตอ่สายตาเราเปน็ภาพเตม็ตน้ฉบับ

ของภาพวัตถุในตำาแหน่งนั้นๆ 

 และเมื่อเราเลื่อนแผ่น overlay ไป 

เลก็น้อย แถบใสก็จะมาตรงกบัเส้นแนวต้ัง 

ของภาพในตำาแหน่งถัดไป ในการเลื่อน

แต่ละคร้ัง ภาพที่ปรากฏให้เห็นคือภาพ

ที่อยู่ในส่วนของแถบสีขาว เมื่อแถบสีดำา

เล่ือนไปตรงกับภาพด้านล่างที่ปรากฏแค่

สว่นแถบเลก็ซึง่ปรากฏใหเ้หน็ เพราะแถบ

เลก็บนแผน่ดา้นบนนัน้โปรง่ใส เราจงึมอง

เหน็ภาพโดยรวมเปน็รปูเตม็ๆ ทีเ่ราวาดไว้

ในตอนแรกได้พอดี 

 เมื่อเลื่อนผ่านไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดเป็น

ภาพในตำาแหน่งถัดไปต่อไปเร่ือยๆ ก่อให้

เกิดภาพเต็มในตำาแหน่งถัดมาที่ห่างจาก

ตำาแหน่งเดิมต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ การ

เปล่ียนผ่านจากภาพในแตล่ะตำาแหนง่เกดิ

ขึน้ขณะทีมื่อเราเคลือ่นแผ่น overlay ผา่น

แผ่นภาพวัตถุในระยะเวลาอันสั้น และ

ด้วยความที่แถบทึบและใสมีความถ่ีมากๆ 

และภาพวัตถุในแต่ละตำาแหน่งก็อยู่เยื้อง

กันอย่างละเล็กน้อย ทำาให้การรับรู้ของ

สายตาเราได้จำาลองภาพ โดยที่ประสาท

รับรู้เรายังจดจำาภาพก่อนหน้าอยู่ได้รางๆ 

 เนื่องจากเรตินาของมนุษย์จะรักษา

ภาพนี้ ไว้ ในช่วงเวลาส้ันๆ ประมาณ 1/3 

วินาที หากมีภาพอื่นแทรกเข้ามาในช่วง 

เวลาดังกล่าว สมองของมนษุยจ์ะเชือ่มโยง 

ภาพท้ังสองเข้าด้วยกัน และนำามาเรียบเรียง 

ตอ่กนัเปน็ภาพเคลือ่นไหวในลกัษณะภาพ

ตดิตา (persistence of vision) เราจงึมอง

เหน็เปน็ภาพเคลือ่นไหวอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่

เปน็หลกัการเดยีวกบัที่ใช้ในอตุสาหกรรม

การ์ตูนแอนิเมชัน ความล่ืนไหลของฉาก

จะเสมือนจริงมากเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับ

จำานวนภาพของวัตถุในแต่ละตำาแหน่ง 

ยิ่งจำานวนภาพในแต่ละตำาแหน่งต่อหนึ่ง

หนว่ยระยะเวลา หรอื timeframe มจีำานวน

มากเท่าไร ก็ย่ิงทำาให้ภาพการเคลื่อนไหว

ลื่นไหลเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น 

 หลั ง จ า กนั่ ง ห า ข้ อมู ล เ กี่ ย ว กั บ 

สแกนเิมชนัผา่นทางโซเชยีลมเีดยีกพ็บวา่ 

มี ศิลปินหลายท่านที่ เผยแพร่ผลงาน 

แนวนี้ไว้ บ้างทำาจนคล่องจนสามารถวาด

สดๆ ด้วยมือได้เลย บ้างก็วาดแบบดิจิทัล

แล้วค่อยพิมพ์ออกมา 

 ฉันจึงอยากจะแบ่งปันประสบการณ์

การสร้างสแกนิเมชันภาพแรกของฉันให้

ทุกๆ คนได้อ่านกัน เผื่อว่าใครนึกสนุก

อยากจะลองไปทำาเล่นกันดูบ้าง

 สแกนิ เมชันประกอบด้วยแผ่น

คลิกที่ภาพเพื่อดูการเคลื่อนไหว
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ภาพแส่ดังแผ�น้ overlay ที่ี �มีแถบที่่บดัำาส่ลื่ับใส่ (ซ�าย) แลื่ะต์ัวอย�างแผ�น้ภาพ interlaced image (ขัวา)

พลาสติกใสและแผ่นภาพเพียง 2 แผ่น 

เท่านั้น เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน ต่อจากนี้  

แผน่พลาสตกิทีม่แีถบสดีำาทบึสลบัใสยาว 

ตลอดแนวน้ัน ฉันขอเรียกว่าแผ่น “overlay”  

ซึง่จะวางอยู่ด้านบน ส่วนแผ่นภาพท่ีต้องซ้อน 

อยู่ด้านล่าง ซึ่งเป็นภาพของวัตถุที่กำาลัง

เคล่ือนไหวน้ันเรียกว่า “interlaced image” 

 ในส่วนของแผ่น overlay น้ัน เรา

สามารถใชว้ธิพีมิพแ์ถบสดีำาลงบนแผน่ใส 

ขนาด A4 ทีม่ขีายตามรา้นเครือ่งเขยีนทัว่ไป  

โดยกำาหนดใหแ้ถบสดีำามขีนาดความกว้าง 

ประมาณ 5 มิลลิเมตร และจัดวางแต่ละ 

แถบให้ห่างกันประมาณ 1 มิลลิเมตร (เว้นว่าง 

เป็นแถบใส) ส่วนแผ่น interlaced image 

นั้นต้องผ่านขั้นตอนง่ายๆ เพื่อแปลงจาก

รูปวาดปกติ ให้ออกมาในรูปแบบของเส้น

ตรงแนวตั้งสีดำาสลับขาวจำานวนมากเสีย

ก่อน โดยมีวิธีทำาดังต่อไปนี้ 

 วิธีการขั้นแรก เราต้องเลือกวิธีการ

วาดรูปที่เหมาะสม สำาหรับมือใหม่อย่าง

ฉันคงต้องเริ่มต้นด้วยการใช้เทคโนโลยี

เข้าช่วย เพื่อความสะดวกและแม่นยำา

ของภาพ โดยปกติฉันวาดรูปในแอปพลิเคชัน ibisPaint X เป็นหลัก แต่โปรแกรมบน

คอมพิวเตอร์อย่าง Adobe Illustrator หรือ Photoshop ก็ใช้ได้เช่นกัน ตรงนี้แล้วแต่

ความถนัดของแต่ละคนเลย เพียงแค่ให้มีคำาสั่งการวาดแบบแยกเลเยอร์ (layer) ต่อไป

เราก็เริ่มวาดรูปสิ่งที่เราต้องการให้เคลื่อนไหวกัน ! 

 ฉันเริ่มต้นจากรูปร่างง่ายๆ อย่างแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่ฉันต้องการทำาให้มันหมุนใน

ทิศตามเข็มนาฬิกา โดยมีจุดหมุนอยู่ที่จุดศูนย์กลางของแท่ง ฉันจึงจัดการวาดเจ้าแท่ง

สี่เหลี่ยมในแต่ละตำาแหน่งของการหมุนรวม 6 ภาพ ในแต่ละเลเยอร์ รวม 6 เลเยอร์

ด้วยกัน ใครขยันจะวาดมากกว่านี้เป็น 8 หรือ 10 ก็ได้ เพราะยิ่งมากยิ่งทำาให้ได้ภาพที่

เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและลื่นไหลขึ้น

 

ภาพแส่ดัง interlaced image ใน้แต์�ลื่ะต์ำาแหน้�งการีเคลื่่ �อน้ไหวขัองแที่�งส่ีดัำาที่ี �หมุน้ต์ามเขั็ม
น้าฬิกาจำาน้วน้  6 ต์ำาแหน้�ง  6 เลื่เยอรี์
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สื่าระวิทย์
ในศิลป์

 ขั้นต่อไป เราก็วางแผ่น overlay ลงบนภาพที่เราวาด โดยเริ่ม

จากเจา้แทง่แรกหรอืเลเยอรแ์รกกอ่น  ตรงสว่นของเสน้สขีาวเรา

เก็บเอาไว้ แล้วลบเฉพาะส่วนของภาพที่ถูกแถบสีดำาทับออกไป  

เราจะได้รูปที่เหลือแค่เส้นสีดำาแนวตั้งบางๆ หลายเส้น ที่เรา 

เรียกว่า interlaced image นั่นเอง

 เมื่อจะทำาภาพถัดไป เราต้องเลื่อนแผ่น overlay ไปทางขวา

ประมาณ 1 มลิลเิมตร เพือ่ใหแ้ถบดำาของแผน่ overlay บงัเจา้แทง่

วาดจนเกือบมิด ก่อนจะเปิดเลเยอร์ถัดไป และเริ่มทำาซ้ำาด้วยการ

เลือกภาพแต่เฉพาะส่วนของเส้นสีขาวเอาไว้ และลบในส่วนของ

ภาพที่ถูกแถบสีดำาทับออกไป จนได้รูปที่เหลือแค่เส้นสีดำาแนวตั้ง

บางๆ หลายเส้น ครบทั้ง 6 ภาพ

 เมือ่เราพมิพภ์าพ interlaced image นีล้งกระดาษ และนำาแผน่ 

overlay ที่เตรียมไว้ทาบลงด้านบนและทำาการเลื่อนแผ่น overlay 

จากซ้ายไปขวาช้าๆ ก็จะเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องของเจ้า

แท่งสี่เหลี่ยมหมุนวนไปอย่างต่อเนื่อง 

ภาพแส่ดัง interlaced image ขัองภาพเคลื่่�อน้ไหวต์ำาแหน้�งที่ี � 1

ภาพเปรีียบเที่ียบต์ำาแหน้�งขัองแผ�น้ overlay ที่ี �เลื่่ �อน้ออกจากรีิมฝั�งซ�ายมา
รีะยะหน้่�งผ�าน้ภาพเคลื่่�อน้ไหวต์ำาแหน้�งที่ี � 1 (ซ�าย) แลื่ะที่ี � 6 (ขัวา)

ภาพแส่ดัง interlaced image ขัองภาพที่ั�งหก (ซ�าย) ก�อน้รีวมกัน้เป็น้ภาพเดัียวที่ี�ส่มบูรีณ์ (ขัวา)

ภาพแส่ดังแอน้ิเมช่ัน้เที่คน้ิคส่แกน้ิเม
ช่ัน้เปรีียบเที่ียบใน้อดัีต์แลื่ะปัจจุบัน้ 
โดัยใน้อดัีต์จะที่ำาลื่งแผ�น้ใส่แลื่ะกรีะดัาษ
ที่ี� เลื่่ � อน้ที่ับซ�อน้กัน้ (บน้) กับ ใน้
ปัจจุบัน้ที่ี �ส่ามารีถที่ำาไดั� โดัยง�ายดั�วย
คอมพิวเต์อรี์ (ลื่�าง)

 เมื่อทำาจนครบ เราก็จะจัดการรวมเลเยอร์ของรูปที่เป็นแถบ

เลก็ๆ ทัง้ 6 เลเยอรน์ีเ้ขา้ดว้ยกนัเปน็ 1 เลเยอร์ ซึง่ภาพ interlaced 

image รวมนีแ้หละทีเ่ราจะสรา้งใหม้นัมกีารเคลือ่นไหวขึน้มา และ

ตอนนี้ก็ถึงเวลาสนุก ที่ฉันจะได้สร้างภาพเคลื่อนไหวให้ดู ! คลิกที่ภาพเพื่อดูการเคลื่อนไหว
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สื่าระวิทย์
ในศิลป์

 สแกนเิมชนัเปน็อกีหนึง่กลท่ีทำาเอาฉันรู้สกึงงมากๆ ในวยัเดก็ 

พอฉนัไดเ้ขา้ใจถึงหลกัการทำางานของมันแลว้แลว้ มนัก็กลายเปน็

เรื่องสนุกไปเลย เพื่อนๆ ลองไปวาดเล่นกันดูนะ หรือจะทดลอง

เล่นกับภาพที่ฉันลงไว้ในฉบับนี้ก็ได้ โดยภาพ overlay ให้เพื่อนๆ 

พิมพ์ลงบนแผ่นใสขนาด A4 ส่วน ภาพ interlaced image พิมพ์

ลงแผ่นกระดาษขนาด A4 เช่นกัน ใครพิมพ์ออกมาเล่นแล้ว  

ส่งมาบอกกันด้วยนะว่าในนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวของอะไร หรือ

จะส่งภาพที่ทำาขึ้นมาใหม่มาให้ฉันดูบ้าง ก็จะดีไม่น้อย ขอให้สนุก

กับสแกนิเมชัน 

ขอขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก:
https://isle.hanover.edu/Ch08Motion/Ch08ApparentMotion.html
https://1337arts.com/stripes/scanimate/
https://how-does-a-scanimation-book-work.peatix.com/view
https://vanadz.wordpress.com/2008/09/15/cool-optical-illusion-trick-using-photoshop-magic-d/
https://www.opticalillusion.net/optical-illusions/animated-moire-or-scanimation/

 หลังจากฉันนั่งเล่นสนุกอยู่นาน เมื่อทำาคล่องแล้ว ไม่ว่า

รูปภาพที่เลือกมาจะซับซ้อนขึ้นไปกว่ารูปร่างเรขาคณิตพื้นฐาน 

อยา่งไร เรากส็ามารถทำาได้ ดงัรูปข้างลา่งนีท่ี้ฉันวาดเป็นรูปกรรไกร 

เคลื่อนไหว ตามหลักการเดียวกันอย่างที่ได้กล่าวถึงไปข้างต้น

ลิงก์ไฟล์สำาหรับพิมพ์ออกมา: 

https://tinyurl.com/IseeScanimation

ภาพแส่ดังแอน้ิเมช่ัน้เที่คน้ิคส่แกน้ิเมช่ัน้ภาพกรีรีไกรี

คลิกที่ภาพเพื่อดูการเคลื่อนไหว



54 กรกฎาคม 2564

เปิดโลก
นิทานดาว

พงศธร กิจเวช (อัฐ) 
Facebook: คนดูดาว stargazer 

กลุ่มั่ดาวปัู   
ที�มั่าของเดือนกรกฎาคมั่  
กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้ว ในดินแดนกรีกโบราณ มีชายคนหน่ึงช่ือ  

เฮราคลีส เฮราคลีส (Heracles) หรือท่ีชาวโรมันเรียกว่า เฮอร์คิวลีสเฮอร์คิวลีส (Hercules) 

เขาได้รับพระบัญชาจากพระราชายูรีสเทียสยูรีสเทียส (Eurystheus) แห่งเมืองทีรีนส์ (Tiryns) ให้

ทำาภารกิจ 12 ประการ 

ภาพวาดักลืุ่�มดัาวปู ใน้การี์ดัชุ่ดั Urania’s Mirror โดัย Jehoshaphat Aspin ลื่อน้ดัอน้ ปรีะเที่ศอังกฤษ ปรีะมาณปี พ.ศ. 2368 
ที่ี �มา Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer_(constellation)
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เปิดโลก
นิทานดาว

 หนึ่งในภารกิจนั้นคือ สังหารไฮดรา 

(Hydra) งู 9 หวั ทีอ่ยู่ในทะเลสาบเลอรน์า 

(Lerna) ไฮดราคือมีลมหายใจและเลือด

เปน็พษิ เฮราคลสีจงึตอ้งใช้ผ้าปิดปากและ

จมูกป้องกัน 

 นอกจากนั้นหัวของไฮดราหากถูก

ตัดขาดไป 1 หัว จะมีหัวงอกขึ้นมาใหม่  

2 หวั เฮราคลสีต่อสูก้บัไฮดราอยูน่านก็ไม่

สามารถเอาชนะไฮดราได้ 

 เฮราคลีสจึงเ รียกหลานชายคือ  

เฮรีาคลื่ีส่แลื่ะไอโอลื่าอุส่สู่ �กับไฮดัรีา วาดับน้หม�อดัิน้เผาศิลื่ปะกรีีก 
ปรีะมาณ 525 ปีก�อน้ครีิส่ต์กาลื่ หรี่อปรีะมาณ 2,546 ปีมาแลื่�ว 
ที่่�มา Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Lernaean_Hydra 

ภาพส่ัญลื่ักษณ์กลืุ่�มดัาวปู 
ที่่�มา Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Astrological_symbols 

ภาพเฮรีาคลื่ีส่สู่ �กับไฮดัรีา วาดัโดัย Antonio del Pollaiolo 
จิต์รีกรีช่าวอิต์าลื่ี ปรีะมาณปี พ.ศ. 2018 
ที่่�มา Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Lernaean_Hydra 

ไอโอลาอสุ (Iolaus) ใหม้าชว่ย ไอโอลาอสุ 

จึงออกความคิดว่า ให้เฮราคลีสตัดหัว

ไฮดราทีละหัว แล้วไอโอลาอุสจะรีบเอา 

ไฟเผาที่คอของไฮดรา เพื่อไม่ให้มีหัวใหม่

งอกขึ้นมาได้อีก ปรากฏว่าวิธีนี้ ได้ผล 

 ขณะที่เฮราคลีสกำาลังจะชนะไฮดรา

นั้น เทพีเฮรา (Hera) ทรงส่งปูยักษ์มา

แกลง้รบกวนสมาธขิองเฮราคลสี แตก่ลบั

โดนเฮราคลีสใช้เท้ากระทืบตาย 

 เทพีเฮราจึงนำาปูและไฮดราไปไว้บน

ทอ้งฟา้ เกดิเปน็กลุม่ดาวป ู(Cancer) และ

กลุ่มดาวงูไฮดรา ส่วนเฮราคลีสภายหลัง

ก็ได้เป็นกลุ่มดาวเฮอร์คิวลีส 

 กลุ่มดาวปูเป็นที่มาของชื่อเดือน 

ก รกฎ าคม  ( อ่ า น ไ ด้  2  แบบคื อ  

กะระกะดาคม หรอื กะรกักะดาคม) คำาว่า 

“กรกฎาคม” มาจากคำาวา่ “กรกฎ” แปลว่า  

ปู กับคำาว่า “อาคม” แปลว่า มาถึง ดังนั้น 

กรกฎาคมจึงหมายถึงดวงอาทิตย์ ได้ 

เดินทางมาถึงกลุ่มดาวปูหรือราศีกรกฎ 
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ภาพต์อน้ดัวงอาทิี่ต์ย์ต์กทีี่�กรุีงเที่พฯ วัน้ทีี่� 22 มิถุน้ายน้ พ.ศ. 2564 จะเห็น้ดัวงอาทิี่ต์ย์อยู่ใน้กลุ่ื่มดัาวคน้คู่ 
ที่่�มา แอปดัูดัาว Celestron SkyPortal 

เปิดโลก
นิทานดาว

ภาพจำาลื่องดัวงอาที่ิต์ย์ต์กวัน้ที่ี � 21 กรีกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลื่า 18:48 น้. ที่ี �กรีุงเที่พฯ จะเห็น้ดัวงอาที่ิต์ย์อยู � ใน้กลืุ่�มดัาวปู 
ที่่�มา แอป Celestron SkyPortal 

 ในทางดาราศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564 นี้  

ดวงอาทิตย์จะเคล่ือนเข้าสู่กลุ่มดาวปู 

วนัที ่21 กรกฎาคม จนถงึวนัท่ี 11 สงิหาคม  

จะเข้าสู่กลุ่มดาวสิงโต 

 ช่ือกลุม่ดาวปภูาษาองักฤษคอื cancer  

(แคนเซอร์) ยังแปลว่า มะเร็ง (เนื้องอก

ชนิดร้าย) มีที่มาจากแพทย์ชาวกรีกคือ 

ฮีปปอคราทีส (Hippocrates ประมาณ 

460-370 ปีก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 

2,391-2,481 ปีมาแล้ว ได้รับยกย่อง 

ว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์) ได้สังเกต 

ว่ า เนื้ อ งอกที่ มี เ ส้ น เลื อดบวมนั้ นดู  

คล้ายปู 

 นอกจากนีย้งัมคีำาวา่ Tropic of Cancer  

(ทรอปิกออฟแคนเซอร์) อาจแปลว่า  

ดาววัว (Taurus) แต่เราไม่ได้เปลี่ยนชื่อ

เส้นนี้ว่า Tropic of Taurus ยังคงใช้ว่า 

Tropic of Cancer 

 ตรงข้ ามกันคือเส้น Trop ic o f  

Capricorn (ทรอปิกออฟแคปริคอร์น) 

หรืออาจแปลว่า เส้นเขตร้อนแห่งกลุ่ม

ดาวแพะทะเล (Capricornus) เป็นเส้นที ่

ดวงอาทติยล์งใตม้ากทีส่ดุ เหน็ดวงอาทติย ์

กลางหวัในวนัเหมายัน (อา่นวา่ เห-มา-ยัน)  

หรอื ทกัษณิายัน (winter solstice วินเทอร ์ 

ซอลซติซ หรือ December solstice ดีเซมเบอร์  

ซอลสติซ) วันที่ 21 หรือ 22 ธันวาคม 

(แล้วแต่ปี เช่น ปี 2564 จะเป็นวันที่ เช่น 

ปี 2564 จะเป็นวันที่ 21 ธันวาคม ปีหน้า 

2565 จะเป็นวันที่ 22 ธันวาคม) 

เส้นเขตร้อนแห่งกลุ่มดาวปู เป็นเส้น 

ละติจูดที่ 23.4365 องศาเหนือ หรือ  

23°26’11.4” (23 องศา 26 ลิปดา 11.4 

พิลิปดา เหนือเส้นศูนย์สูตร) เท่ากับ

ความเอียงของแกนโลก เป็นตำาแหน่งที่ 

ดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือมากที่สุด จะเห็น 

ดวงอาทิตย์อยู่กลางหัวในวันครีษมายัน 

(อ่านว่า ครีดสะมายัน) หรืออุตตรายัน 

(summer solstice ซัมเมอร์ ซอลสติซ 

หรือ June solstice จูน ซอลสติซ)  

ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน 

 เมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน  

ในวันครีษมายันดวงอาทิตย์อยู่ในกลุ่ม 

ดาวปู ปัจจุบันเนื่องจากการส่ายของ 

แกนโลก ทำาให้ดวงอาทิตย์อยู่ในกลุ่ม 
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เปิดโลก
นิทานดาว

ภาพกรีะจุกดัาวรีังผ่�ง 
ที่่�มา Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Beehive_Cluster 

 ภาษาอังกฤษเดือนกรกฎาคมคือ 

July มาจากชือ่จกัรพรรดโิรมนัคอื จเูลยีส  

ซซีาร ์(Julius Caesar) ผู้ทรงเร่ิมปรบัปรงุ

ปฏิทินเมื่อ 46 ปีก่อนคริสตกาล หรือ 

2,067 ปีมาแล้ว เรียกว่าปฏิทินจูเลียน 

(Julian calendar) เดมิชือ่เดอืนกรกฎาคม

ของโรมนัคอื Quintilis (ควนิตลิสิ) แปลว่า 

เดือน 5 (เดือนแรกของโรมันคือเดือน

มีนาคม) 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2125 สมเด็จพระ

สนัตะปาปาเกรกอรทีี ่13 (Pope Gregory 

XIII) ทรงปรับปรุงปฏิทินจูเลียนเพิ่มเติม

จนกลายเป็นปฏิทินแบบที่เราใช้กันอยู่ 

ในปัจจุบันเรียกว่าปฏิทินเกรกอเรียน 

(Gregorian calendar) 

 กลุ่มดาวปูไม่มีดาวสว่างให้สังเกต

ง่ายเหมือนกลุ่มดาวจักรราศีอื่นๆ ดาวที่

สว่างที่สุดในกลุ่มดาวปูสว่างเพียง 3.5  

ไมส่ามารถมองเหน็ในเมอืงทีม่มีลพษิแสง

มากอย่างกรุงเทพฯ (เห็นได้ไม่เกิน 3)  

แต่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าในท่ีท่ี 

มืดสนิท ไกลจากแสงรบกวนของเมือง

 วัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่ม 

ดาวปูคือ กระจุกดาวรังผึ้ง (Beehive 

Cluster) หรือ ไพรซีปี (Praesepe) หรือ 

M44 ตามบัญชีวัตถุเมซีเย (Messier 

object) ความสว่าง 3.7 ต้องออกไปดู 

ในที่ที่มืดสนิทนอกเมืองเช่นเดียวกัน 

ภาพเส่�น้ Tropic of Cancer 
ที่่�มา Wikipedia : https://en.wikipedia.org/wiki/Tropic_of_Cancer 
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อ๋อ 
มันเป็น

อย่างนี�น่ีเอง 

by อาจารย์เจษฎ์
https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/

จริงหรือไม่ั่ 
ห้ามั่กินนำ�าต้าลทรายขาว
เพราะมีั่สารฟอกขาว ?

มั่ีการแชร์คำาเตือนกันบนโลก 
ออนไลน์มานานแล้วว่า "อย่า

กินน้ำาตาลทรายขาว เพราะเป็น
น้ำาตาลที่ผ่านการใช้สารฟอกขาว" 
เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่ว ?! 
 เรื่องนี้เป็นเรื่อง "มั่ว" นะครับ !!   
ยังมีผู้คนจำานวนไม่น้อยที่ยังอยู่กับ
ความเขา้ใจผดิ หรือสิง่ที่ได้ยินตอ่ๆ กัน
มาว่าน้ำาตาลทรายขาวมีสีขาวบริสุทธิ์
ได้เพราะใช้สารฟอกขาวหรือสาร
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
 ที่ น้ำ าตาลทรายมีสีขาวไ ด้ น้ัน  
มาจากขั้นตอนการผลิตที่ เริ่มจาก 
การคัดอ้อยคุณภาพ นำามาหีบสกัด 
น้ำาออ้ย และใชว้ธิทีางธรรมชาตเิพ่ือให้
น้ำาอ้อยตกตะกอน แล้วนำาน้ำาอ้อยใส 
ไปสู่กระบวนการต้ม กรอง ปั่น โดย
บางขั้นตอนมีการทำาซ้ำาๆ เพื่อให้ได้
น้ำาตาลทรายขาวบริสุทธิ์ สะอาด จาก
น้ำาอ้อยธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ปราศจากสารฟอกขาวนั่นเอง
 เราสามารถทดสอบได้ว่ า ใน 
น้ำาตาลทรายขาวที่จำาหน่ายกันอยู่นั้น 
มีสารฟอกขาวปนเปื้อนอยู่หรือไม่  
ดว้ยชุดทดสอบสารฟอกขาวในอาหาร 
ขององค์การเภสัชกรรม ตามวิธี
ในคลิป https://www.facebook.
com/OhISeebyAjarnJess/vid-
eos/163604009021234 
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อ๋อ 
มันเป็น

อย่างนี�น่ีเอง 

 ซึ่งผลที่ได้นั้นจะเห็นได้ชัดว่า ทั้งถ้วย
น้ำาสะอาดและถ้วยน้ำาตาลทรายขาวนั้น 
ให้ผลเป็นสีน้ำาเงิน-ม่วง หมายความว่า
น้ำาตาลทรายขาวไมม่สีารฟอกขาวปนเปือ้น
อย่างชัดเจน
 นอกจากน้ีสำานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ำาตาลทรายก็ยังได้ระบุอย่าง
ชัด เจน ว่า  โรงงานน้ำ าตาลทรายใน
ประเทศไทยได้ยกเลิกการใช้สารฟอกขาว
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 แล้ว ด้วยความ
ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผลิต
เพื่อให้ได้น้ำาตาลทรายที่ขาวบริสุทธิ์และ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 นอกจากเ ร่ืองสารฟอกขาวแล้ว  
ทุกวันนี้คนมักจะพูดกันว่าให้งดการกิน

น้ำาตาลเพราะไม่ดีต่อร่างกาย ซึ่งจริงๆ แล้ว 
น้ำาตาลไม่ใช่สิ่งเลวร้าย หากเราบริโภค
ในปริมาณที่เหมาะสม น้ำาตาลเป็นแหล่ง
พลงังานสำาคญัของรา่งกาย ชว่ยใหก้ลา้มเนือ้ 
มีการยืดและหดตัว ควบคุมการเต้นของ
หัวใจ ช่วยในการไหลเวียนของระบบเลือด  
ระบบประสาท ระบบเนื้อเยื่อทำางานได้ดีขึ้น 
 เราจึงไม่ควรงดการกินน้ำาตาลอย่างที่
หลายคนเข้าใจผิดกนั เพยีงแต่เราควรบริโภค
น้ำาตาลในปริมาณทีพ่อดแีละเหมาะสมกับวยั 
ไม่มากเกินไปจนส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งจะ
ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆ ได้
 สำาหรับปริมาณของน้ำาตาลที่เหมาะสม
ต่อการบริโภคในแต่ละช่วงวัย ที่สำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. 

แนะนำาคือ
- เด็กและผู้สูงอาย ุควรบริโภคน้ำาตาล

ไม่เกิน 4 ช้อนชา ต่อวัน
- วัยรุ่น ชายและหญิง ควรบริโภค

น้ำาตาลไม่เกิน 6  ช้อนชา ต่อวัน
- ผู้ ใหญ่ ชายและหญิง ที่ใช้พลังงาน

มาก ควรบริโภคน้ำาตาลไม่เกิน 8  
ช้อนชา ต่อวัน

 สรุปว่า น้ำาตาลทรายขาวที่ เราใช้
บริโภคกันนั้น ไม่ได้มีการใส่สารฟอกขาว
แต่อย่างใด สามารถกินได้อย่างปลอดภัย 
แต่ควรกินในปริมาณที่ เหมาะสมเพื่อ
สุขภาพที่ดี และที่แชร์กันว่า "ห้ามกิน
น้ำาตาลทรายขาวเพราะมีสารฟอกขาว" 
เป็นเรื่อง "มั่ว !!" นะครับ 

คลื่ิป https://www.facebook.com/OhISeebyAjarnJess/videos/163604009021234 

คลิกที่ภาพเพื่อดูคลิป
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ปากน้�ำาที่�าจีน้

ป้ันน�ำา
เป็นปลา ดร.ชวลิต วิทยานนท์

จารุปภา วะสี สัมภาษณ์และเรียบเรียง

ก�นอ่าวไทำย พื�นท่ำ�เล็ื่กๆท่ำ� (เคืย) สมบ้รณ์์ท่ำ�สุด้ 
 ตามภูมิศาสตร์โลก อ่าวไทย หรือ Gulf of Thailand เป็น 
ส่วนหนึง่ของภมูนิเิวศทะเลจนีใต ้(marine ecoregion หมายเลข 115) 
หมายถึงพื้นที่ในทะเลตั้งแต่อ่าวไทยตอนบนท่ีอ่าวกอไก่ของไทย 
ไปทางตะวันออกเฉียงใต้จนถึงสุดแหลมญวน (แหลมก๋าเหม่า)  
ของเวียดนาม และสุดอ่าวด้านใต้ที่เมืองโกตาบารู ของมาเลเซีย
 แตห่ากกลา่วเฉพาะในนา่นน้ำาไทย อา่วไทยตอนบนจะหมายถงึ
พื้นท่ีทะเลต้ังแต่ระหว่างจังหวัดตราดถึงประจวบคีรีขันธ์ อ่าวไทย
ตอนกลางคอืสว่นทีต่อ่ลงไปจนถงึสรุาษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช 
และจากนั้นไปทางใต้จนสุดชายแดนไทยที่นราธิวาสคืออ่าวไทย 
ตอนล่าง

บ้านของปัลา

ก้นอ่าวไทย 
ต้อนที� 1

บ้านของปัลา

ก้นอ่าวไทย 
ต้อนที� 1
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ปากน้�ำาที่�าจีน้

ป้ันน�ำา
เป็นปลา

 ส่วน “ก้นอ่าวไทย” ซึ่งเป็นบ้านทั้งถาวร
และชั่วคราวของบรรดาปลาในบทนี้ คือ
ส่วนหนึ่งของอ่าวไทยตอนบน พื้นที่ชายฝั่ง
ประกอบด้วยสี่ปากแม่น้ำาใหญ่ๆ คือ เพชรบุรี 
แม่กลอง เจ้าพระยา-ท่าจีน และบางปะกง 
และระบบนิเวศสำาคัญสามแห่ง ได้แก่   
แม่กลอง-เพชรบุรี เจ้าพระยา-ท่าจีน และ
บางปะกง พื้นที่ในทะเลเริ่มจากฝั่งตะวันตก 
ท่ีปลายแหลมผกัเบีย้ จงัหวดัเพชรบรุ ีลากเสน้ 
สมมติุความยาวเกอืบ 100 กโิลเมตร ขา้มทะเล 
ไปถึงปลายแหลมเขาสามมุข จังหวัดชลบุรี 
กินพื้นราว 3,200 ตารางกิโลเมตร รวมทั้ง
ส่วนท่ีลึกเข้าไปในแม่น้ำาถึงจุดท่ีน้ำาทะเล
เข้าไปถึง เช่น บางปะกง แปดริ้ว อัมพวา  
บางกะเจ้า ท้ังหมดอยู่ในภูมินิเวศแบบน้ำากร่อย  
คือโซนพื้นที่ที่น้ำาจืดในแม่น้ำาและน้ำาเค็มใน
ทะเลมีอิทธิพลต่อกันอย่างใกล้ชิด
 ย้อนไปราว 70 ปีก่อน หลังสงครามโลก
ครั้ งที่  2  สงบลงหมาดๆ เรือสำ ารวจ 
กาลาเทีย 2 (Galathea 2) ของเดนมาร์ก  
ออกเดินทางระยะเวลาสองปี (พ.ศ. 2493-
2495) เพือ่สำารวจทางวทิยาศาสตร์ในประเทศ 
ชายฝั่งทั้งสามมหาสมุทร จากแอตแลนติก
สู่มหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิก และกลับสู่
เดนมาร์กพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ พืช และ
ขอ้มลูมานษุยวทิยาจำานวนมาก จนกลายเปน็
ทริปหนึ่งในตำานานระดับโลก และข้อมูล
สำาคัญชิน้หนึง่ทีก่าลาเทยี 2 คน้พบจากการวดั 
คาร์บอน 14 เพื่อดูความสมบูรณ์อุดม
สมบรูณข์องชายฝ่ังทะเลตามเสน้ทางสำารวจ
คือ ปากแม่น้ำาเจ้าพระยาเป็นจุดที่มีความ 
อุดมสมบูรณ์สูงสุดเท่าที่สำารวจพบ
 ที่เป็นอย่างนั้นเพราะในพื้นที่เล็กๆ ของ
ก้นอ่าวไทยอุดมไปด้วยธาตุอาหารท่ีไหลมา
จากปากแมน่้ำาสำาคญั 5 สาย มารวมกนัในทะเล 
ที่ถูกล้อมรอบด้วยแนวชายฝ่ังท่ียาวรวมกัน 
ไม่ถึง 200 กิโลเมตร และพื้นทะเลเป็น 
ไหล่ทวีปที่ลึกไม่เกิน 30 เมตร ธาตุอาหาร
อุดมสมบูรณ์ที่หล่อเลี้ยงชีวิตใหญ่น้อย
มากมายในห่วงโซ่อาหารเหล่านี้ มาจาก
พื้นที่ลุ่มน้ำาของแม่น้ำาทั้งห้ารวมแล้วมากกว่า 

อ�าวไที่ย

80,000 ตารางกิโลเมตร ทัง้จากปา่ภาคเหนอื
ท่ีเป็นต้นน้ำาปิง วัง ยม น่าน ป่าตะวันตก 
และป่าตะวันออก อุปมาเหมือนเทข้าวสาร
จากรถสิบล้อลงในถังใบเล็กๆ เมล็ดข้าว
ย่อมเต็มถัง จนพูน และล้นแล้วล้นอีกเป็น
ธรรมดา กลายเป็นสารอาหารเข้มข้นที่หมุน
วนหล่อเลี้ยงภายในพ้ืนที่และไหลเวียนตาม
วัฏจักรของกระแสน้ำามหาสมุทร ออกไปยัง
คาบสมุทรภาคใต ้ชายฝัง่กมัพชูา และเชือ่มสู ่
ทะเลจีนใต้
 ความสมบูรณข์ัน้สดุทีก่ลา่วถงึน้ี เกดิขึน้
ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยยังไม่มีการสร้าง
เข่ือนขนาดใหญ่ ผืนป่ายังเขียวชอุ่มรกชัฏ  
ยังไม่มีปรากฏการณ์น้ำาเน่าเสียรุนแรงจาก 
น้ำาท้ิงของโรงงานและสารเคมีภาคการเกษตร  
เปน็ชว่งเวลากอ่นทีเ่ขือ่นขนาดใหญแ่หง่แรก

จะสร้างกั้นแม่น้ำาเจ้าพระยาที่ชัยนาท เมื่อ 
ปี พ.ศ. 2495 และเขื่อนต่างๆ ทยอยสร้าง
ขึ้นจนครบในลำาน้ำาทั้ง 5 สาย พร้อมกับที่ป่า
ตน้น้ำาจำานวนมหาศาลถกูตัดโคน่ สถานการณ์
น้ำาเน่าเสียรุนแรง การประมงแบบทำาลาย
ล้าง ฤดูกาลปรวนแปรจากสภาวะโลกร้อน 
และการสญูพนัธุข์องปลาหลายชนิดในแมน้่ำา
และทะเลไทย

20 ปขีองการสำารวจปลื่า 
ก�นอ่าวไทำย
 ทีผ่า่นมายงัไมม่กีารสำารวจปลาอย่างเปน็ 
ระบบในพ้ืนท่ีอ่าวไทยมาก่อน ข้อมูลเดิม 
มีน้อยและกระจัดกระจาย เช่น มีที่หมอสมิธ 
(Hugh McCormick Smith) เจ้ากรมรักษา
สัตว์น้ำา (อธิบดีกรมประมง) คนแรกของไทย 
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ต์ลื่าดัเช่�าบ�าน้แหลื่ม จังหวัดัเพช่รีบุรีี

เขียนถึงการพบปลาฉนากไว้ ในหนังสือปลา
น้ำาจืดไทยเล่มแรก The Freshwater Fishes 
of Siam or Thailand (พ.ศ. 2488) หรือมี
เอกสารวชิาการและวทิยานพินธอ์กีเล็กนอ้ย
และไม่ชัดเจน
 งานสำารวจปลาถิน่นีอ้ยา่งจริงจงัคร้ังแรก 
เริ่มเม่ือปี พ.ศ. 2543 เมื่อผมได้ทุนจาก 
BRT (โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษา
นโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพใน
ประเทศไทย) ศึกษาความหลากหลายของ
ชนิดปลาบู่ในอ่าวไทยตอนบนในช่วงปี พ.ศ. 
2543-2545 โดยเก็บข้อมูลตามป่าชายเลน 
หาดโคลน และปากแม่น้ำา ตั้งแต่ตราดจนถึง
เพชรบรุ ีเนือ่งจากความหลากหลายของชนดิ
ปลาบู่สามารถเป็นตัวชี้วัดสุขภาพถิ่นอาศัย
ของมันได้ ผลสำารวจรอบน้ันพบปลาบู่เกือบ 
50 ชนิด ซึ่งถือว่ามากพอสมควร มีตั้งแต่ 
ตัวเล็กเท่าปลายนิ้วก้อย จนถึงตัวโตๆ อย่าง
ปลาตีนและปลากระจัง และจากการสำารวจ
ต่อมาจนถึงปัจจุบัน พบปลาบู่ที่อ่าวไทย
ทั้งหมดราว 55 ชนิด
 นอกจากสำารวจปลาบูแ่ลว้ ผมเกบ็ขอ้มลู
สัตว์น้ำาอื่นๆ ด้วย ทั้งกุ้งหอยปูปลา เรียกว่า
เก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าก็ได้ แหล่งสำารวจก็
หลากหลาย คือทุกที่ที่เข้าถึงได้ ตั้งแต่ออก
ไปกับเรือประมงชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เรืออวนรุนขนาดเล็กที่ออกตอนกลางวัน
ไปรุนเคยหรือจับปลากระตัก ออกไปตาม
โพงพางหรือโปะ๊ทีเ่ขากำาลงักู้สดๆ ถา้ไดป้ลาบู ่
หรือปลาแปลกๆ เราก็เก็บมา สำารวจตามแพ 
ขายส่งปลา แผงปลาในตลาดสดตอนเช้า
และตลาดนัดตอนเย็น แม้แต่ขอแบ่งปลา
จากนักตกปลาตามสะพานข้ามแม่น้ำา หรือ
ชาวบ้านที่ถือกระป๋องเดินหาปูหาหอยตาม
ชายหาด ทุกที่ล้วนเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดี 
และมีลุ้นทุกครั้งว่าจะเจออะไรท่ียังไม่เคย
เจอบ้างไหม
 ในช่วงปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ผม
เกษียณจากงานประจำาที่ Mekong River  
Commission ประเทศลาว และได้กลับ 
มาสำารวจชายฝั่ งย่ านนี้บ่อยๆ อีกครั้ ง  

ป้ันน�ำา
เป็นปลา

ปลื่ากรีะบาง เป็น้ปลื่ากรีะเบน้ต์ัวเลื่็ก 
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แหล่งข้อมูลสำาคัญที่ เพิ่มเข้ามาปีท้ายๆ  
คือข่าวสารจากโซเชียลมี เดีย ทั้ งจาก 
ไลน์กลุ่มและเฟซบุ๊กของเพื่อนๆ ที่เต็มไป
ด้วยนักวิชาการ นักสำารวจ และคนที่สนใจ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์ ในกลุ่ม
เฉพาะต่างๆ และข้อความที่ส่งมาสอบถาม
โดยตรงเวลาเจอตัวอะไรแปลกๆ ข้อมูล 
ที่ป๊อบอัปขึ้นมาตรงนั้นตรงน้ีกลายเป็น 
จิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆ มากมายให้ได้ตรวจสอบ 
และเก็บสะสม
 อย่างล่าสุดเมื่อไม่นานนี้ มีคนโพสต์ 
เฟซบุก๊วา่เจอปลาตวัหนึง่ในวงศป์ลาตัก๊แตน
หินท่ีริมน้ำาแถวปทุมธานี แม้จะไม่ใช่ปลา 
หายาก แตก่เ็จอไมง่่าย เพราะเปน็ปลาตวัเลก็ 
ที่ชอบซุกอยู่ตามโพรงไม้ และยังไม่เคยมี
บนัทกึแบบเปน็ทางการวา่พบในเขตนีม้ากอ่น 
ผมเชือ่วา่โพสต์น้ันเปน็ขอ้มลูจรงิ เพราะตาม
ธรรมชาติแล้วเจ้าปลาตัวนี้เป็นปลาน้ำากร่อย  
ที่บางกระเจ้าก็คงมีตัวแต่ ไม่มีรายงาน 
เหมือนกัน มีคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า  
เคยจับได้ที่ท่าน้ำาวัดพระแก้ว แต่เม่ือไม่มี 
รูปถ่ายยืนยันก็ต้องละไว้ก่อน 
 ฮอตสปอตที่ผมลงพื้นที่สำารวจบ่อยใน
ช่วงนี้คือที่ปากน้ำาบางปะกงและเพชรบุรี  
เพราะทีป่ากน้ำาทา่จนี เจา้พระยา และแมก่ลอง 
เหลือปลาพื้นถิ่นน้อยลงมาก ปลาส่วนใหญ่
ในตลาดย่านนั้นมาจากนอกพื้นท่ี สะท้อน
ให้เห็นว่าสุขภาพของแม่น้ำาบางปะกงและ
เพชรบุรียังดีกว่าแม่น้ำาอีกสามสายที่น้ำาเน่า 
ใหญ่แทบทุกปี แต่ละคร้ังมีปลาตายจำานวนมาก  
และปลาที่ เปราะบางก็มักตายจนหมด 
เช่น ปลากะโห้ ปลาย่ีสก ท่ีสูญพันธ์ุไปจาก 
แม่กลอง เพราะน้ำาเน่าจากโรงงานน้ำาตาล
และโรงงานอุตสาหกรรมในราชบุรี ส่วน
ปลากระเบน แม้จะตายมากแต่ก็ยังพอ 
มีเหลือ เพราะบางส่วนว่ายหนีออกทะเล
ได้ นอกจากนั้นในลุ่มน้ำาแม่กลองยังมีเขื่อน 
นับสิบแห่ง ซึ่งทำาให้ธาตุอาหารในแม่น้ำา
ลดลง และกีดขวางการกระจายตัวอย่าง
อิสระของสัตว์ตามลำาน้ำา

ป้ันน�ำา
เป็นปลา

ปลื่าต์ะกรีับลื่าย

ปลื่าฉน้าก Pristis pristis สู่ญพัน้ธุ ์ ไปจากน้�าน้น้� ำาไที่ยแลื่�ว

ปลื่าหัวโขัน้
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 ในรอบยี่สิบปีของการสำารวจน้ี พบว่า
ปลาก้นอ่าวไทยน้อยลงมากทั้งชนิดและ
ปริมาณ ปลาหลายอย่าง เช่น ปลาหางก่ิว 
ปลากระเบนธง ที่เมื่อก่อนหาไม่ยากและมี
วางขายเต็มตลาด แต่ปัจจุบันพบน้อยมาก  
ถา้มมีาถงึแผงกข็ายหมดในพรบิตา ปลาน้ำาจืด 
และทะเลหลายชนิด ปลาฉนาก และปลาฉลาม 
บางชนิดหายไป และไม่เคยพบอีก กุ้งหอย
ปูน้อยลง และกุ้งส่วนใหญ่มาจากบ่อเลี้ยง
 แต่ ถ้ามองในภาพรวม คุณภาพน้ำา 
ก้นอ่าวไทยก็ยังพอใช้ได้ แต่ต้องดูแลปัญหา
มลพิษที่เกิดเป็นครั้งคราว แม้จะเจอชนิด
ปลาโดยรวมน้อยลง แต่ในพ้ืนที่ก็ยังมีปลา 
ตระกูลกระเบนและฉลาม ผู้ล่าข้างบนของ
ห่วงโซ่อาหาร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำาที่ดี
และระบบนเิวศทีส่มบรูณ ์โดยเฉพาะทีแ่มน่้ำา
บางปะกง 

...อ่านต่อฉบับหน้า...

*บทความนี้เขียนในโอกาสการตีพิมพ์หนังสือ 

“พรรณปลาปากแม่น้ำาของก้นอ่าวไทยตอนใน”  

โดยกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ป้ันน�ำา
เป็นปลา

ปลื่าส่ิงโต์, ปลื่าอุบ

ปลื่ากะต์ัก เป็น้แหลื่�งโปรีต์ีน้ต์ัวเลื่็กที่ั �งขัองคน้แลื่ะวาฬต์ัวโต์

ปลื่าน้วลื่จัน้ที่รี์ที่ะเลื่
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บ้านนักคิด

Sci 
Quiz

ฉบัับัท่ี่� 99 เป็น็เล่่นเกมจัับัคู่่่ช่ื่�อสาขาวิิชื่า
ที่างด้้านวิิที่ยาศาสตร์์กับัร่์ป็ ง่ายมากๆ 

เล่ยใชื่ไ่หมฮะ เร์ามาด่้เฉล่ยกนัว่ิาสาขาไหน เร่์ยน
เก่�ยวิกับัอะไร์    

รางวัลที� 1 
ผ้าพัันคอฝ้ายีทอม่อ  
จำานวน	1	รางวัล

ส่งคำาต้อบมั่าร่วมั่สนุกได้ที� 
กองบรรณาธิการสาระวิทย์	ฝั่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์	
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
111	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ถ.พหลโยธิน	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	12120	
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข	0	2564	7016	หรือทาง	e-mail	ที่	sarawit@nstda.or.th	
อย่าลืมเขียนชื่อ	ที่อยู่	มาด้วยนะฮะ

รางวิัลปีระจัำาฉบัับัท่� 99

หมั่ดเขต้ส่งคำาต้อบ ว่นที� 31 กรกฏาคมั่ พ.ศ. 2564
คำาตอบจะเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ในสาระวิทย์	ฉบับที่	101
สำาหรับของรางวัล	เราจะจัดส่งไปให้ทางไปรษณีย์

สาระวิทำย์ฉบับน่�เข�าส่้ฉบับท่ำ� 100 แลื่�ว พวิกเร์าท่ี่มงานต้องขอขอบัคุู่ณคุู่ณผู้่้อ่านมากๆ เล่ยฮะท่ี่�ติด้ตาม ร่์วิมสนุกกับัคู่อลั่มน์
บ้ัานนักคิู่ด้ แล่ะเป็น็กำาลั่งใจัให้เร์าตล่อด้มา อย่างท่ี่�คุู่ณผู้่้อ่านที่ร์าบัว่ิาสาร์ะวิิที่ย์ของเร์าเป็น็ e-magazine ไม่จััด้พิมพ์เป็น็ 
ร่์ป็เล่่ม ซ่ึ่�งม่ข้อด่้คู่่อ เข้าถ่ึงผู้่้อ่านง่ายกว่ิา ล่ด้เวิล่าด้ำาเนินการ์ ล่ด้คู่่าใช้ื่จ่ัาย ล่ด้การ์ใช้ื่กร์ะด้าษ ล่ด้ขยะ แล่ะยังเข้ากับัเที่ร์นด์้
เศร์ษฐกิจัโล่กท่ี่�ผู้่้คู่นเริ์�มป็รั์บัเป็ล่่�ยนวิิถ่ึช่ื่วิิต วิิธ่ีการ์ที่ำาธุีร์กิจัให้เป็น็ไป็ตามแนวิที่าง bioeconomy, circular economy แล่ะ 
green economy ซ่ึ่�งมุ่งเน้นให้เกิด้การ์ใช้ื่ป็ร์ะโยชื่น์ที่รั์พยากร์อย่างคุู้่มคู่่า ล่ด้ขยะท่ี่�ต้องทิี่�ง พยายามนำาทุี่กสิ�งกลั่บัมาวินใช้ื่ 
ที่ำาให้โล่กอย่่ได้้อย่างยั�งย่น 

ผู้่ได้รับัรางวัิลปีระจัำาฉบัับัท่� 99  
รางวัิลท่� 1 30th anniversary NSTDA tumbler  
 ได้แก่ คุณธเนิศ แก้วิงาม
รางวัิลท่� 2 กระบัอกนิำ�า 30th anniversary NSTDA  
  ได้แก่ คุณอโนิรัตร เจันิวิิถ่ึสุข
รางวัิลท่� 3 ชุดปีลูกมะเข่อเทศ ได้แก่ 
 คุณกิตติยา เวิท่วุิฒาจัารย์ 
 คุณณัฐชญา ชาชุมวิงศ์

รางวัลที� 2 
ก่ฟต์เซ์ต I love science
(กระเป�า+สมุดัโน้ต) 
จำานวน	3	รางวัล

 

 

  

 

 

 

 
1 Pedology  2 Paleontology  3 Ornithology  4 Mycology  5 Phycology 
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	 นิตยสารสาระวิทย์ฉบับน้ีเป็นฉบับท่ี	
100	 แล้ว	 ซ่ึงซีรู้จักสาระวิทย์คร้ังแร 
กจากการไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ท่ีบ้าน 
วิทยาศาสตร์สิรินธร	 โดยเริ่มจากการเป็น 
ผู้อ่าน	และติดตามตอบคำาถามท้ายเล่มทุกฉบับ 
	 การอา่นสาระวทิย์ได้จุดประกายใหซี้ส่ง
บันทึกเร่ืองราวความสนุกของวิทยาศาสตร์
ในมุมมองของเด็กประถมคนหน่ึง	 ท่ีอยาก
จะบอกเล่าให้กับเพ่ือนๆ	 ทุกคนได้รับรู้	 ซี
ต้องขอขอบคุณลุงจุมพลท่ีให้โอกาสซีได้
แบ่งปัน	และแสดงความคดิเห็นผ่านคอลัมน์	
“เร่ืองจากผู้อ่านทางบ้าน”	รวมท้ังคำาแนะนำา
ท่ีสร้างแรงบันดาลใจของลงุจุมพล,	คุณเบ้ง	 
และน้าเกด	ท้ังหมดล้วนเป็นกำาลังใจท่ีทำาให้
ซีไม่หยุดท่ีจะเขียน	
	 มาถึงวันน้ีซีมีพ้ืนท่ีในการบอกเล่า 
เร่ืองราวเพ่ิมข้ึน	 จากความสนุกท่ีได้อ่าน
เติบโตไปเป็นเร่ืองราวที่ซีต้องศึกษาลงลึก
มากขึ้น	 การเขียนสาระวิทย์กลายเป็นแรง
ผลักดันหลักท่ีทำาให้ซีหลงรักวิทยาศาสตร์
มากย่ิงข้ึนไปอีก	 คอลัมน์สาระวิทย์ในศิลป์
เป็นเหมือนบันทึกประจำาวันของซีท่ีซีรอคอย
ท่ีจะเห็นในทุกๆ	เดือน	
	 ซีหวังว่าซีจะสามารถทำาให้ผู้อ่านอีก
หลายๆ	คน	เห็นความสนกุของวิทยาศาสตร์	
อ่านคอลัมน์สาระวิทย์ในศิลป์ของซีแล้วเกิด 
ว้าวข้ึนมา	เหมือนอย่างความรู้สึกท่ีนิตยสาร 
สาระวิทย์ได้มอบให้กับซีเม่ือ	5	ปีก่อนจนถึง
ปัจจุบัน	ขอแสดงความยินดีกับพ่ีๆ	ทีมงาน
สาระวิทย์ทุกท่านกับความสำาเร็จในวันน้ี	 ซี
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าซีจะได้ร่วมอวยพรกับ
สาระวิทย์อีกในทุกๆ	 100	 ฉบับต่อไป	 และ
ขอขอบคุณกองบรรณาธิการสาระวิทย์ 
ท่ีรับซีเข้าเป็นส่วนหน่ึงของทีมงาน	 ขอ
แสดงความยินดีและขอบคุณค่ะ	

พังศธร ก่จเวช “อัฐ”

“ไอซี์” วร่ศา ใจดีั

	 กาลเวลาย่อมพิสูจน์คุณค่าของสรรพส่ิง	 
นิตยสารสาระวิทย์ได้เดินทางมาถึงฉบับท่ี	
100	หรือเป็นเวลายาวนานมากถงึ	8	ปี	4	เดือน 
นับว่าไม่ธรรมดาอย่างย่ิงสำาหรับนิตยสาร 
ในปัจจุบัน	

	 สาระวิทย์	จากฉบับท่ี	001	ถึงฉบับท่ี	100
ตัวเลข	 100	 นับว่าเป็นเลขสวยและมีความ
หมายดีนะครับ	ถ้าน่ีเป็นตัวเลขของ	“อายุคน”	
ก็ต้องถือว่าเป็นคนท่ีมีอายุยืนยาวทีเดียว	ถ้า
น่ีเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ในเร่ืองของ	
“ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์”	จำานวน	100%	ก็ถือ
เป็นจำานวนเตม็อ้างอิงท่ีใช้ในการเทยีบสัดส่วน
เป็นร้อยละท่ีเป็นหลักสำาคัญ	
	 สำาหรับสาระวิทย์ท่ีเลือกเอาฉบับท่ี	 100	
มาชใูห้เป็นประเดน็ก็ถือว่าควรคา่แก่การกลา่ว
ถึงเช่นกันครับ	 เพราะบ่งบอกถึงนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์รายเดือนฉบับน้ีได้เดินทางมา
ถึงฉบับเลขสามหลักเป็นคร้ังแรก	ทำาให้ผู้อ่าน
ได้ทราบถึงความมุ่งม่ันในการทำาหน้า ท่ี
ของกองบรรณาธกิารและทีมงานได้เป็นอย่าง
ดีกับช่วงเวลากว่า	8	ปี	ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ง่าย

เลยนะครับกับการทำานิตยสารในแนวน้ีเผย
แพร่มาได้อย่างต่อเน่ือง	
	 สาระวิทย์เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์	แต่
ฉบับปฐมฤกษ์คือฉบับท่ี	 001	 ได้มีการจัด
พิมพ์เป็นฉบับกระดาษด้วยครับ	 และเปิดตัว
คร้ังแรกโดยการแจกฟรีให้แก่ท่ีผู้เข้าประชุม
และชมนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการ
ประจำาปีของ	สวทช.	(NAC	2013)	เม่ือเดือน
เมษายน	 พ.ศ.	 2556	 ซ่ึงต่อมาได้มีการจัด
พิมพ์ฉบับกระดาษเพ่ือแจกจ่ายแก่เยาวชน
และประชาชนทัว่ไปในโอกาสงาน	NAC	อกีเช่น
เคย	และเพ่ิมมาอีกวาระหน่ึงคืองานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
	 สาระวิทย์ฉบับท่ี	 100	 นับว่ามีการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีพัฒนาข้ึนจากฉบับท่ี	
001	มากพอสมควรครับ	 ท้ังในด้านปริมาณ
เน้ือหา	 การนำาเสนอ	 รูปเล่ม	 นักเขียนประจำา	
กระท่ังโลโก้ช่ือสาระวิทย์	
	 ผมในฐานะท่ีเป็นคนหน่ึงของทีมงานยุค
ก่อต้ัง	ขอแสดงความยินดีกับสาระวิทย์ท่ียัง
คงยืนหยัดเป็นส่ือสร้างภูมิความรู้และปัญญา
แก่ผู้อ่านจนมาถึงฉบับท่ี	100	น้ีครับ	และขอ
เป็นกำาลังใจให้กองบรรณาธิการและทีมงาน
ทุกคนได้ทำาหน้าท่ีสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณค่า 
แก่ผู้อ่านและสังคมไทยต่อไปครับ

	 ย้อนกลับไปเม่ือปีท่ีแล้ว	คุณเบ้ง	ปริทัศน์	
เทียนทอง	ชวนผมมาเขียนเร่ืองนิทานดาวใน
สาระวิทย์	ผมดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติมากท่ีได้
มีส่วนร่วมในนิตยสารท่ีทรงคุณค่าฉบับน้ี	
	 หวังว่านิตยสารสาระวิทย์จะยังคงก้าว
ต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง	 ส่องแสงสว่างทาง
ปัญญาให้สังคมไทย	 ให้ผู้คนรู้จักสงสัยและ 
ต้ังคำาถาม	 แล้วช่วยกันคิดหาคำาตอบแบบ
วิทยาศาสตร์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลมากกว่า 
อารมณ์	 เปิดกว้างอดทนรับฟังข้อมูลท่ี 
แตกต่าง	 ใช้ข้อมูลหลักฐานที่ตรวจสอบได้
มากกว่าใช้เพียงความรู้สึกและความเช่ือ 
เม่ือน้ันสังคมไทยเราคงน่าอยู่ข้ึนอีกมาก	

จุมพัล เหมะคีร่นทร์
อดีัตบรรณาธ่การบร่หาร น่ตยีสารสาระว่ทย์ี

ความั่รู้สึกน่กเขียนสาระวิทย์
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	 ถ้า เรา นับชี วิตเหมือนการเ ดินทาง	 
เส้นทางเดินท่ีผมร่วมก้าวไปพร้อมกับเพ่ือน
ร่วมทางใหม่	คือนิตยสารสาระวิทย์	ก็นบัไปได้
หลายก้าวแล้ว	 นิตยสารสาระวิทย์เองก็ 
เดินทางมาได้ไกลพอดู	กับเวลา	8	ปี	และการ
เดินทางมากกว่า	100	ฉบับ	การเดินทางต้อง
เร่ิมจากก้าวแรกเสมอ	 แต่การเดินทางน้ีเพ่ิง
เร่ิมต้น	ยังมีหนทางข้างหน้าให้เราเดินอีกไกล
แทบไม่ส้ินสุด

รว่ศ ทัศคร

	 หากเทยีบหนังสือ	ส่ือทางวทิยาศาสตร	์เป็น
เหมือนแสงส่องทางท่ีช่วยส่องให้คนเห็นเส้น
ทางในความมืดท่ีอยู่รอบกาย	 ในยุคสมัยก่อน 
สังคมไทยเราก็มีนิตยสารทางวิทยาศาสตร์และ
ส่ือทางวิทยาศาสตร์อยู่หลายต่อหลายฉบับ	 ท่ี
ผ่านมาแสงส่องทางเหล่าน้ันทยอยดับลง	เม่ือถึง 
วาระของแต่ละเล่ม	แต่แสงดวงใหม่ก็เกิดข้ึนมา
รับหน้าท่ีต่อไปเสมอ	 แม้ในช่วงไม่นานน้ีจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงในตลาดสื่อส่ิงพิมพ์	 และการ
ก้าวเข้ามาของส่ืออิเล็กทรอนิกส์	ทำาให้นิตยสาร
จำานวนมากต้องปิดตัวไป	แต่หลายเล่มก็ยังคง
อยู่และเปลี่ยนช่องทางการเผยแพร่สู่ช่องทาง
ออนไลน์
	 ด้วยความที่ผมร่วมเดินทางมากับส่ือ
วิทยาศาสตร์	 หลายต่อหลายฉบับพร้อมกับ 
การเดินทางในชีวิต	 ต้ังแต่เป็นแฟนนักอ่าน	 
จนได้โอกาสเข้ามาร่วมเขียนในหลายฉบับ	ทำาให้
ย่ิงนานไปผมยิง่ตระหนกัว่าส่ือทางวทิยาศาสตร์

น้ันสำาคัญกับสังคมและชีวิตของผู้คนได้
ตลอดชีวิต	ท้ังแต่ช่วงวัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่	
ซ่ึงจะขาดไปไม่ได้
	 ส่ิงท่ีผมมองเห็นคือ	นับจากน้ีช่องทางการ 
ส่ือสารออนไลน์จะทำาให้นิตยสารวิทยาศาสตร์ 
เปล่ียนแปลงไปตลอดกาล	 เพราะเทคโนโลยี
ต่างๆ	ท่ีเข้ามา	เช่น	ภาพเคล่ือนไหว,	QR	code,	 
augmented	reality	หรือแม้แต่	VR	จะทำาให้
นิตยสารวิทยาศาสตร์สามารถท่ีจะมีศักยภาพ
ในการส่ือสารและมอบความต่ืนตาให้แก่ผู้รับ
สารได้ย่ิงกว่าท่ีเคยเป็นมาในยุคใดๆ	เหลือเพียง 
เราต้องหยิบเทคโนโลยีมาใช้เท่าน้ันเอง
	 เม่ือสาระวิทย์เดินทางมาถึงฉบับท่ี	 100	
จึงเป็นโอกาสท่ีน่ายินดีท่ีพวกเราท้ังคนอ่าน
และผู้เขียน	น่าจะมีบทบาทร่วมกันต่อไป	ว่าเรา
จะร่วมกันผจญภัยไปในดินแดนแห่งความรู้ได้
ไกลแสนไกลเพียงใด		
	 ไปสู่อนาคตกันครับ

	 ขอแสดงความยินดีกับทีมงานนิตยสาร
สาระวิทย์ท่ียืนหยัดอย่างเข้มแข็งมายาวนาน
จนถึงฉบับท่ี	 100	 ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีท้าทายมาก
สำาหรับวงการส่ือวิทยาศาสตร์	 	 กว่าจะถึง
ฉบับข้ึนสามหลัก	 ทางทีมงานจำาต้องทำางาน
ผ่านร้อนผ่านหนาวฝ่ัาฟนัอุปสรรคมาหลายฤดู	
ในหลายปีท่ีผ่านมา	มีนิตยสารดังๆ	หลายหัว
ท่ีต้องปิดตัวลงไปเพราะการปฏิิวัติส่ือและ
เทคโนโลยีสือ่ใหม่	(new	media)	แต่นติยสาร
สาระวิทย์สามารถปรับตัวใ ห้ ทันต่อทุก
เหตุการณ์	 สามารถยืนหยัดเผยแพร่องค์
ความรู้ท่ีทันสมัยและสร้างผลกระทบในเชิง
บวกให้กับแวดวงการศึกษาไทยและสังคมใน
ภาพรวม	น่ีคือหน่ึงในตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนท่ีแสดง 

ให้เห็นถึงความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างสรรค์ส่ือดีๆ	 
เพ่ือสังคมอย่างแท้จริง
	 บทความและเร่ืองราวความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีลำ้าสมัยท่ีลง 
เผยแพร่อยู่ในสาระวิทย์	 สำาหรับใครหลายคน 
อาจจะเป็นเร่ืองท่ีอ่านสนุก	สามารถเอาไปต่อยอด 
ไว้เมาท์กับเพ่ือนๆ	ได้	แต่สำาหรับบางคนเร่ืองราว 
การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ	หรือเทคโนโลยี 
เจ๋งๆ	อาจจะชว่ยจุดประกายความสนใจใหอ้ยาก
วางเส้นทางชีวิตต่อไปในสายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 บทความดีๆ	 อาจจะเปล่ียนชีวิต 
คนได้	 ไม่แน่ว่าอาจจะมีเด็กน้อยบางคนที่ได้ 
แรงบันดาลใจจากการอ่านบทความและติดตาม
ส่ือของนิตยสารสาระวิทย์จนกระหายท่ีจะศึกษา
ต่อและทำางานในสายวิทยาศาสตร์	 นวัตกรรม	
และเทคโนโลยี	 และได้ต่อยอดจนกลายเป็น 
ผู้เช่ียวชาญระดับประเทศ	 หรือแม้แต่ระดับโลก	
ดังน้ันถ้าเปรียบเยาวชนเหมือนต้นกล้าแห่ง
อนาคตท่ีรอวันผลิบาน	สาระวิทย์ก็คงจะเปรียบ
เสมือนหน่ึงนำ้าหล่อเล้ียงท่ีช่วยฟูมฟกัให้ต้นกล้า
ได้มีโอกาสไดเ้ติบโตกลายเปน็กำาลังสำาคัญต่อไป
ในระดับประเทศ	 หรืออาจจะดีกว่าน้ัน	 ในฐานะ

พลเมืองโลก	
	 ผมยังคงโลกสวยและแอบฝัันว่าในสักวัน
หน่ึง	ผู้เช่ียวชาญท่ีอาจจะเคยได้เป็นต้นกล้าท่ี
เติบใหญ่จากแรงบันดาลใจท่ีได้จากการอ่าน
บทความในสาระวิทย์อาจจะกลายเป็นผู้ท่ีสร้าง
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีสำาคัญหรือ
แม้แต่สร้างนวัตกรรมพลิกโลกท่ีอาจจะ
เปลี่ยนภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไป
เลยก็ได้	และในวันน้ัน	เราคงไม่ต้องมาน่ังคุย
กันอีกว่าเราจะหลุดจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลางได้อย่างไรหรือไม่อีกต่อไป	
	 ท้ายท่ีสุด	 ต้องขอขอบคุณทีมงาน 
สาระวิทย์ท่ีให้โอกาสได้เป็นส่วนหน่ึงของ 
ส่ือดีๆ	ท่ีช่วยรังสรรค์สังคม	ขอเป็นกำาลังใจ
ใ ห้ ทีมงานสาระ วิท ย์ สู้และ ยืนหยัดเ พ่ือ 
ให้องค์ความรู้ท่ีถูกต้องทางวิทยาศาสตรแ์ละ
เป็นแรงบันดาลใจต่อไปให้แก่เยาวชน	 ขอ
แสดงความยินดีกับการเร่ิมต้นบทใหม่	ในเล่ม
ท่ี	100	ผมเช่ือว่าสาระวิทย์จะยังไม่หยุดพัฒนา 
	 เราคงจะได้เห็นเน้ือหาบทความดีๆ	 และ 
เข้มข้นย่ิงข้ึนไปเร่ือยๆ	ในอนาคต

ป�วยี อุ่นใจ
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คำาคม 
นักวิทย์

ดร.นำาชัย ชีววิวรรธน์

สิทำธิพิเศษสำาหรับสมาช้ิก
-	 ได้รับ	“นิตยสารสาระวิทย์”	e-magazine	
	 รายเดือนอย่างต่อเนื่องทางอีเมล		
	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
-	 ซื้อหนังสือของ	สวทช.	ได้รับส่วนลด	20%	
	 ณ	ศูนย์หนังสือ	สวทช.	
	 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
	 https://bookstore.nstda.or.th/

ต์ิด้ต์่อกองบรรณ์าธิการสาระวิทำย์
ได้�ทำางอ่เมลื่ 
sarawit@nstda.or.th

ทำ่�อย้่ 
ฝั่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์	(MPC)
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน	ต.คลองหนึ่ง	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	12120

ใบสมัคืรสมาช้ิก

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงก์		
https://forms.gle/jnj86w6J58Y9Nqqb8

หรือ	

Scan	QR	Code

สาระวิทยเ์ป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) รายเดือน มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศให้แก่กลุ่มผู้อ่านที่เป็นเยาวชน  
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/sci2pub/ หรือ บอกรับเป็นสมาชิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

จัดทำาโดย ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้เป็นความเห็นโดยอิสระของผู้เขียน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

ไอแซก อาสิมอฟ 
(2 มกราคม พ.ศ. 2463 - 6 เมษายน พ.ศ. 2535)

ดร.ไอแซก อาซิมอฟ นักเขียนและนักชีวเคมีชาวอเมริกันเชื ้อสายรัสเซีย มีชื ่อเสียงรู ้จักกันดีทั ่วโลกในฐานะนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์
และหนังสือแนววิทยาศาสตร์สำาหรับบุคคลทั่วไป ผลงานที่มีชื ่อเสียงที่สุดของเขาคือ หนังสือชุดสถาบันสถาปนา รวมทั้งหนังสืออีก 2 ชุด  
นั ่นคือ หนังสือชุดจักรวรรดิเอ็มไพร์ และหนังสือชุดหุ่นยนต์ นอกจากนี้เขายังได้เขียนนิยายแนวลึกลับและแฟนตาซี รวมทั้งสารคด ี
อีกจำานวนมาก เขาได้เขียนหนังสือในหมวดใหญ่ๆ ของระบบทศนิยมดิวอี ้ทุกแนวเนื้อหา เว้นก็แต่แนวปรัชญาเท่านั ้น

ผลงานของอาสิมอฟได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเกี ่ยวกับ "นิยายวิทยาศาสตร์" หลายครั้ง โดยได้รับรางวัลฮิวโก 4 ครั้ง และรางวัลเนบิวลา 
1 ครั้ง หนังสือที่อาสิมอฟเขียนไว้มีเกือบ 500 เรื ่อง และบทความอีกหลายร้อยชิ้น

ภาพจาก  
https://literariness.org/2018/04/18/literary-criticism-of-isaac-asimov/

ผมเชื่ออะไรก็ได้ ไม่ว่าจะฟังดูเพ้อเจ้อและน่าขบขันแค่ไหน ตราบเท่าที่มีหลักฐาน 
อย่างไรก็ตาม ยิ่งสิ่งนั้นฟังดูเพ้อเจ้อและน่าขบขันมากเพียงใด 
ก็ยิ่งต้องการหลักฐานที่หนักแน่นและเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้น

- ไอแซก อาสิมอฟ -

I'll believe anything, no matter how wild and ridiculous, if there is evidence for it.
The wider and more ridiculous something is, 

however, the firmer and more solid the evidence will have to be.

- Isaac Asimov -

น่ตยีสารสาระว่ทย์ี


